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วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑ ชัน้ ๓ อาคารรัฐสภา ๑ 
----------------------------------- 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  นาฬิกา 
 
  (นายพิทูร พุมหิรัญ  ทําหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 
  ประธาน  :  ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมนะครับ เปนการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๑  
  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุม  
  เร่ืองที่ ๑ คือแจงเรื่องปฏิทนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๒ นะครบั  
ฝายเลขานุการมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหม เชิญครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการครับ เนื่องจาก 
สํานักงบประมาณไดแกไขปฏิทินงบประมาณ อันนี้เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ แลวนะครับ สาระสําคัญ 
เลยนะครับ อยูที่ขอ ๙ ครับ กําหนดใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐจัดทาํ
รายละเอียดวงเงนิคําขอยืน่ใหสํานักงบประมาณพิจารณา โดยผานรฐัมนตรีเจาสงักัด ภายในวนัที่ ๑๗  
เมษายน ปฏิทนิเดิมวนัที่ ๒๑ แลวการแกไขวันที่ ๑ ปรับเปนวนัที ่๗ และปรับปรุงครั้งที่ ๒ แกเปนวนัที ่๑๗  
ก็เลยเรียนสถานะวาเราจะตองจัดทําคาํของบประมาณ ป ๒๕๕๒ นี้อยางชาที่สุด โดยตองไดรับอนุมัติจาก
ทานรัฐมนตรีเจาสังกัดคือทานประธานรัฐสภา แลวก็สงใหสํานักงบฯ ภายในวนัที่ ๑๗ เมษายนครับ  
  ประธาน  :  ตอนนีย้ังตองประธานรัฐสภาอยูไหม  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตองเปนรัฐมนตรีเจาสังกัดครับ  
  ประธาน  :  แลวมีปญหาไหมครับ ตอนนี้เราก็ดําเนินการอยูไมใชหรือ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กําลังดาํเนนิการอยูครับ แลวก็อยางที่ประสานกับทาง 
หนาหองทานแลววา วนัที ่๒ เมษายนนี้จะขอใหคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ พิจารณาเรื่องงบ 
ป ๒๕๕๒ ครับ  
  ประธาน  :  อยูในขั้นตอนไหนแลวครับตอนนี ้
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ตอนนี้อยูในขั้นตอนการพจิารณาของคณะอนุกรรมการครับ 
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  ประธาน  :  ลองทาํตารางการทํางานมาดหูนอยไดไหมครับ ถาสมมุตเิรามีเปาหมายวา 
จะตองสงวันที ่๑๗ นัน่หมายความวากอนหนานัน้ประมาณสัปดาหหนึ่งจะตองถงึมอืทานประธานรัฐสภา  
ลองทาํตารางถอยหลงัมาดูไดไหม จะไดกาํหนดใหสวนราชการตาง ๆ หรืออนุกรรมการตาง ๆ มาวางแผน 
กนัอยางชัดเจนยิง่ขึ้นวาควรจะตองทบทวนกนัมากนอยแคไหน อยางไร เพื่อใหเสร็จส้ินใหทันตามกําหนด 
เวลาเขา ไดไหมครับ แลวก็แจงเวยีนหนวยงานตาง ๆ และผูมีหนาที่เกีย่วของในการดาํเนนิการ อาจจะเรงรัด 
การดําเนินงานของคณะกรรมการแผนฯ เองดวยซ้าํเพื่อใหเร็วขึ้น มีเวลาที่ผูบงัคับบัญชาจะไดพิจารณา 
ไดอยางถองแท รายละเอียดมากขึ้น เพราะบางทีแลวถาทานประธานรฐัสภา ผมวาทานกม็ีประสบการณ 
ในการทํางบประมาณมา เพยีงแตวาพอมาอยูที่ใหมอาจจะตองมีรายละเอียดที่ตองสอบถามกนัเยอะ  
เพราะฉะนัน้กต็องใหเวลาตรงนี้อยางเพียงพอที่จะเซน็ใหดวยความสบายใจได ตองเผื่อเวลาไวนิดหนึง่  
ลองทาํตารางมาดูนิดหนึง่แลวคอยแจงหนวยงานนะครบั นัน่หมายความวาถาเสนองบประมาณไป  
๑๗ เมษายน เราก็ตองพจิารณา ผูแทนเปดสมัยวิสามัญ ๒๕ – ๒๖ มิถนุายน ตามตาราง ในขอ ๑๗ 
เพราะฉะนัน้หนวยงานที่เกีย่วของไดเตรียมการทัง้หลาย เร่ืองสถานที่ เร่ือง รปภ. เร่ืองหองประชุม  
เร่ืองการจัดสมัมนาในชวงเวลาดังกลาว เพราะวาตองมกีารพัฒนาบุคลากรพรอม ๆ ไป เดี๋ยวจะนึกวา 
ปดสมัยประชมุแลวก็ไปใชในชวงเวลาที่จะมี Lock ตารางเวลาที่เราตองทาํงานในสภาอยูแลว เพือ่ประกอบ 
การพิจารณาดวยนะครับ มเีร่ืองเดียวนะครบั  
  ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
  ๒.๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๐) 
เชิญครับ  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  เร่ืองเพื่อพิจารณานะคะ สืบเนื่องจากการที่สํานักงานรายงาน 
ผลการเบิกจายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยผานระบบของ GFMIS ซึ่งเรา 
กําหนดเปาหมายไวในไตรมาสที ่๑ คือรอยละ ๑๐ แตวาในการปฏิบตัิงานที่ผานมามีผลการเบิกจาย  
ในไตรมาสต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด ในสวนตรงนี้จะขอใหเจาหนาที่ชวยชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมวา 
สาเหตทุี่ต่ํากวาเปาหมายมาจากอะไรบาง  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  กราบเรียนนะครับ เปาหมายการเบิกจายภาครัฐเมื่อส้ินเดือน 
กุมภาพนัธ ตอนนี้เราเก็บขอมูลไดถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธนะครับ เปาหมายการเบิกจายภาครัฐอยูที่ ๓๘.๑๖  
เปาหมายการเบิกจายของหนวยงานเรา ของสํานักงานเรานี่นะครับ รอยละ ๓๒ แตตอนนี้เรามีผลการ
เบิกจายถึงตอนนี ้รอยละ ๑๔.๗๒ หรือจายไปเพียง ๓๔๖ ลานบาทเศษ ต่ํากวาเปาหมายของสํานักงานเรา 
รอยละ ๑๗.๒๘ และต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายภาครัฐอยู ๑๒๓.๔๔ นะครับ ซึ่งสาเหตุการเบกิจาย 
ที่ไมเปนไปตามเปาหมายสวนหนึ่งจะเปนเรื่องงบลงทนุ ซึ่งเราไมมกีารเบิกจายเลยนะครับ ติดปญหาเรื่อง 
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การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตรงนี้จะมีสัดสวนอยูตามโครงการทีแ่นบไปนะครบั ๒.๑ เชน โครงการจางเหมาพัฒนา 
การบริหารจัดการระบบงานคลังพัสดุ งบ ๓.๗ ลานบาท ครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรบั ส.ส. ๒๕.๓ ลานบาท  
คาใชจายสาํหรับโครงการสํารวจออกแบบอาคารรัฐสภาใหม ๕๐ ลานบาท นี่คือรายการใหญ ๆ นะครับ  
และอีกเหตหุนึ่งก็คือวา เนือ่งจากในชวงไตรมาสแรกจนถงึขณะนี้สวนหนึ่งเรายงัไมมีคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาผูแทนราษฎร และอีกสวนหนึง่เราเพิง่จะมี ส.ส. ในเดือนมกราคมเอง เพราะฉะนัน้
คาใชจายสวนนี้จึงเบกิไดต่ํากวานะครับ ตอนที่เราตั้งเอาไวเราตั้งไวประมาณ ๙ เดือน แตปรากฏวาจน
เดี๋ยวนี้คาใชจายของกรรมาธกิารสามัญยงัไมมีการเบิกจาย ก็จะมีสาเหตุหลกั ๆ ๒ ตัวครับ  
  ประธาน  :  งบลงทนุทาํไมยังไมมีการใชจาย เพราะอะไรครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  สวนใหญเทาที่เช็กมาจะติดปญหาเรื่อง Spec ครับ แลวก็ม ี
การแกไข Spec ดวย เทาที่เช็คมานะครับ เลยไมสามารถที่จะเซ็นสัญญาได แลวก็บางอนั เชน อยางเรื่อง 
คาใชจายสาํหรับโครงการสํารวจออกแบบอาคารรัฐสภาใหม ๕๐ ลานบาท เราไมสามารถทาํอะไรได 
อยูแลวครับ เราหาสถานที่ไมได  
  ประธาน  :  คือถามีอะไรที่เปนเหตุผลอธบิายไดก็ชวยไมได อยางเรื่องเงนิกรรมาธิการ 
อยางนี้ ไมมีกไ็มรูจะเบิกอะไรอยางนี้ กพ็ูดไดเต็มปากเตม็คํา แตรายการที่สามารถอยูในวิสัยการขอตั้ง 
งบประมาณมาแลวไมเบิก เพราะอะไร อธบิายหนอยไดไหม เขาจะไดตัดไปแลวก็คืนไป แลวก็อยาตัง้มา 
อีกก็แลวกนั อธิบายหนอยครับ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  กราบเรียนทานเลขาฯ นะครับ คอืงบลงทุนที่ไดมาทัง้หมดรวมกัน  
๙ รายการนะครับ มีรายการหนึง่คือโครงการปรับปรุงถายทอดวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา 
ผานเครือขาย Internet ตรงนี้ไดดําเนนิการเรียบรอย ลงนามสัญญาเรยีบรอยแลว ดาํเนนิตามสัญญา  
  แลวก็มีสวนหนึ่งที่จะตองขอกรมโยธาฯ ชวยออกแบบให คือ โครงการกอสรางอาคาร 
เครื่องสงสถานีวทิยุกระจายเสียงรัฐสภาทดแทนอาคารเดิมที่ชํารุด ๒ อาคาร อันนี้กาํลังใหกรมโยธาฯ  
ออกแบบใหอยู มหีนงัสือไปเรียบรอยแลวนะครับ สวนทีเ่หลือคือสวนตรงนี้ดําเนินตามระเบียบพัสดุ อยูใน 
ข้ันตอนที่ออก TOR เรียบรอยแลว แตปรากฏวา TOR ทีอ่อกมานี้มีบริษัทเขาวิจารณออกมา ซึ่งสงให 
คณะกรรมการไปทบทวน จะเปนลักษณะนี้สวนมาก ซึง่ตอนนี้ก็รอผลการสงกลบัมาเพื่อจัดจางอีกครั้งหนึง่  
  สวนการซื้อ Notebook จัดหาคอมพวิเตอรเพื่อสนับสนนุงบดําเนินงานของสมาชิก 
สวนตรงนี้ดําเนินการ e - Auction เรียบรอยแลว อยูที่คณะกรรมการรายงานผลครับ  
  ประธาน  :  ตั้งตนไมถกูเลย  
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  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ทานเลขาฯ คือทีม่ีวิเคราะหมาคือ TOR คือคณะกรรมการ TOR 
มีการขยายเวลาขอกําหนด TOR ครั้งถึง ๒ คร้ัง ซึง่ใชระยะเวลาประมาณครั้งหนึ่ง ๒๐ วันทําการ ก็ตกแลว 
ประมาณเดือนหรือ ๒ เดือน เสยีเวลาตรงนี้อยูใน ๑ ไตรมาสแรก  
  ประธาน  :  ผมจําไดวาสาํนกังบประมาณเขาบอกเองวาเรื่องบประมาณที่ขอจัดตั้งมา  
จะตองมีอะไรที่พรอมดําเนนิการไดเลย มมีติมานานเต็มที แลวก็แจงกรรมการชุดนี ้แลวก็ยงัมพีฤติกรรม  
ที่ไมเปนไปตามมติอันนัน้อยูตลอดเวลาเลย ผมกง็ง ๆ อยู คือถาทําอยางนั้นไดของทีก่ําหนด Spec เรียบรอย 
แลวจะตองเปนอยางนี้ ๆ พอมาปบก็ซื้อตูมเลย เหมือนมาตรฐานครุภัณฑที่เราซื้อไดเลย แลวทําไมเราจึงทํา 
อยางนัน้ไมไดเลย เพราะวาเหตุผลอะไรอยางไร  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  แตเจาของโครงการแตละโครงการเขาไมยนืยนั Spec เดิมมาให 
เขาไปออกใหมหมดเลยครบั เลยมีปญหาในการออก TOR ตรงนี้อยูในการจัดซื้อจดัจาง คือเขาไป 
ทบทวนแลว 
  ประธาน  :  ยกตัวอยางมาหนอยไดไหมอยางเรื่องอะไร เราจะไดไลแตละสํานกัไปเลย 
ทานรองฯ ที่รับผิดชอบดูแลอยูตองชวยดูหนอยครับ ถาอยางนัน้ก็เปนอยางนี้  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  รายการแรกเลยนะครับ เปนโครงการจางเหมาพัฒนาการบริหาร 
จัดการระบบงานคลังและพสัดุ ซึ่งสวนตรงนีท้าง IT เขาออก TOR ใหเรียบรอยแลว แตเมื่อเราประกาศ TOR  
ไปถึง ๒ คร้ัง ปรากฏวาทางบริษัทเขาวิจารณกลับมา ซึง่คณะกรรมการตองใชเวลาในการทบทวน แตถา 
เมื่อทบทวนตรงนี้เสร็จก็สามารถที่จะประกาศแลวก ็e - Auction ไดเลย ซึ่งอนันี้มแีผนงานอยูแลวในขอ ๑  
นะครับ  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ซื้ออะไรคะ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  เปนจางเหมาพฒันาระบบงานคลังและพัสดุครับ  
  ประธาน  :  เปนอะไร ซื้อ Software Hardware ซื้ออะไร  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คือจัดระบบในการควบคุมการจดัซื้อจัดจางเพือ่รายงานผลทาง  
IT ได โดยประหยัดเวลาในการใชมือในการทํา แลวก็รายงานผลทาง IT ไดโดยจากการใสขอมูลไปแตละครั้ง 
ในการจัดซื้อจดัจาง แลวก็รายงานผล 
  ประธาน  :  ก็มี GFMIS อะไรอยูแลวไมใชหรือ อันเดยีวกันหรือเปลา  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คนละอันครับ GFMIS ควบคุมแคทรัพยสินเทานั้นเอง กับคาเสื่อม  
ที่เราลงในระบบ GFMIS  
  ประธาน  :  ใครรูเร่ืองบางนี ่ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  อันนี้เราตองขอความรวมมือจากทาง IT มาชวยควบคุมดูแลใหอยู  
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  ประธาน  :  ผมวากลับมาใช Manual ดีกวา เพราะติด ๆ คอมพิวเตอรทัง้นัน้เลย  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  รายการที ่๒ คือโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 
เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานของสภาผูแทนราษฎร ตอนนี ้e - Auction ปจจุบันเรยีบรอยแลวนะครับ  
ซึ่งทางคณะกรรมการจัดซื้อกําลังพิจารณานาํเสนอขออนุมัตจิัดซื้ออยู อันนีก้็คิดวาลงนามสัญญาทัน 
ภายในไตรมาส ๒ นี้ครับ  
  ประธาน  :  สํารวจออกแบบรัฐสภาใหมก ็โอ.เค. ก็รูกัน ไมสรางก็ไมรูจะทําอยางไร  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  โครงการปรับปรุงถายทอดวทิยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน 
ระบบรัฐสภาผานเครือขาย Internet ตรงนีก้็ลงนามสัญญาเรียบรอยแลว ๒๔ มีนาคมนะครับ สวนโครงการ 
ปรับปรุงระบบ Digital stereo network ตรงนี ้กําลงัทบทวน TOR อยู เนื่องจากมกีารวิจารณกลับมา  
  ประธาน  :  อันนี้ของใครนี ่ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ของสถานวีทิยุฯ ครับ สวนเครื่องพิมพ Digital สี ๑ เครื่อง เปนของ 
สํานักการพิมพ ซึง่ขอความรวมมือผูเชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยมีารวมดวย ซึง่ทางคณะกรรมการ 
ก็พิจารณา TOR เรียบรอยแลว ตอนนี้อยูในขั้นตอนประกาศประกวดราคาครับ  
  ประธาน  :  มีคัดคาน TOR อีกไหม 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  มีคัดคานครับ จะมีปญหาคือตรงวิจารณคัดคานตรงนี้ละครบั  
ตองมาทบทวนพิจารณาอีกครั้งหนึง่ทีเ่จอปญหากนั  
  ประธาน  :  หนวยงานอืน่เขาเปนอยางนี้เหมือนกับเราไหม เหมือนไหม ทกุหนวยงาน 
เลยหรือ ผมนกึวาเกิดแตเราหรือเปลา คือเห็นเรื่องนี้เยอะมากเลย  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ทานเลขาฯ ครับ ขอเรียนนะครับวา ประเดน็ที ่๑ เวลาทีเ่รา 
กําหนด Spec ไป พอกวาจะไดจัดซื้อจัดจาง Spec อันนัน้ไมทนัสมัยแลวครับ ก็เลยจะมีปญหา   
  ประธาน  :  ก็ตองซื้อไป ถาอยางนัน้แกไปแกมา  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ก็พยายามทบทวนใหดีข้ึนนะครับ กับประเด็นที่ ๒ ก็คือวาขณะนี ้
มีการผลิตขึ้นภายในประเทศ ซึ่งไมไดรับรองในเรื่องของมาตรฐานเทาที่ควร ประเภทนี้ครับจะเกิดนักรอง 
จํานวนมาก แลวก็รองไปเร่ือยนะครับ บางทีคณะกรรมการกําหนด TOR จะตองยนื ณ จุดที่บอกวา 
เราออกแบบครอบคลุมแลว แลวก็เปนกลางแลว เราก็ไมไดยึดโยงกบัยีห่อใดยี่หอหนึง่ แตก็เสียเวลานะครับ 
ก็กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  
  ประธาน  :  คือตองหาสาเหตุใหเจอนะครบั ผมเขาใจวาถามีสิทธิรองกค็งรองไป อันนั้น 
ก็คิดไดสวนหนึ่ง แตถาคิดอกีแงหนึ่งวากระบวนการในการกําหนด TOR ของเรายังไมสมบูรณหรือเปลา  
คือตองหาเหตใุหเจอ คือถาสกัแตวารองไป เพราะฉะนัน้มลูเหตุที่รองก็ตดัสินไดงาย ถา TOR ที่เรากาํหนด 
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มัน Firm ถูกไหมครับ แตทนีี้ถามวา TOR ของเรา Firm แลวหรือยัง เรามีความมัน่ใจมากนอยแคไหน 
วา Firm คือถา Firm มันแยงขึ้นมาเราตอบไดปุบ อะไรอยางนี้ นัน่หมายความวาจะตองมีมาตรฐาน 
ของ TOR ซึ่งกําหนดออกมานะครับ ซึ่ง โอ.เค. คุยอยางนี้กพ็ูดงาย เพยีงแตวาเราพยายามจะหาสาเหต ุ
เพื่อจะกนัและแกกรณีที่ทาํใหเกิดความลาชาของงานที่เกิดขึ้น อยากใหลองเทียบเคยีงหนวยงานทีม่ี
ลักษณะเดียวกับเราวาเขามลัีกษณะอยางนี้ไหม สมมุติถามี โอ.เค. กท็าํไป เมื่อเปนอยางนี้แลวไมมทีาง 
แกอ่ืน เพราะสาเหตุจริง ๆ คือใชสิทธิรองก็รองไป กว็าไป แตถามลัีกษณะที่เทียบเคียงแลว เขาบอกวา 
มีเคล็ดในการทํางาน พูดงาย ๆ อยางนัน้ดีกวา เพื่อไมใหเกิดการรองเรียนตรงนี ้เราก็ควรตองหามาใช  
ในกระบวนการไหนก็แลวแต กระบวนการกําหนด TOR หรือกระบวนการไหนก็แลวแต ก็ตอง Apply  
ส่ิงที่เขา Base practice ของเขาที่เกิดขึ้นแลวมาใชกับเราดวย คือไมใชวาทําไปรองก็รองไป กว็าไป  
อะไรอยางนี้ แลวผลสุดทายความเสยีหายก็คอืเราก็ไมไดใชเงินไป แลวก็มาลน ๆ ยิ่งแยใหญเลย พอจะใช 
ตอนสุดทายไมบังแลว ใหใช กห็าเงินเหตใุชไปอะไรอยางนี ้ซึ่งก็ดูไมดี แลวเกิดอยางนี้เหมือนไมพฒันา  
เกิดแลวเกิดอกี ๆ ทุกปเปนอยางนี้ ลองหาสาเหตุดูอยางแทจริง ดูไดไหมวาคืออะไร และแกที่เหตอีุกทีวา 
คืออะไร ลองชวยดู แกได ไมไดลองขอใหคลายดูกอน ไดไหมครับ เร่ือง TOR เปนเรื่องทีห่นกัใจผม  
เปนเรื่องที่รายงานขึ้นมา เขามีขอคัดคาน ขอรองเรียนมา ติดใจนิดหนึง่ พูดนี่ไมไดวาไมเชื่อคนของเรา 
กรรมการกาํหนด TOR สวนใหญเปนคนภายในของสํานกังานทั้งหมดเลย อาจจะดีกวาที่อ่ืนก็ได แตคิด 
ในแงของการสรางการมีสวนรวมหรือปากเสียงใหกับเรา หรือความมัน่ใจมากขึ้นจะมคีนภายนอกเขามา 
ที่เปนกลางหรอืเปนสวนราชการที่เขามารวมกับเราในการกําหนด เราจะมีความมั่นใจขึ้นไหม เพราะจริง ๆ 
การทาํงานในเชิงเทคนิค ผมไมใช Technician ผมก็ฟงดู ฟง ๆ ก็เหมอืนถามอยางตอบอยาง ซึ่งก็ไมรูวา 
จริงแทแนนอนแคไหนอยางไร แตถามี Technician เหมอืนผมมีประสบการณตอนทาํวทิยุแรก ๆ กบั 
คุณถาวรก็ตองไปเอา กรป. กลาง กรมประชาสัมพันธ เอาใหมาทะเลาะกนัเองใหเราฟง ผูเชีย่วชาญจริง ๆ 
มาทะเลาะใหเราฟง แลวเราก็เลือกวาถาจะตองเลือกเราจะเลือกอยางไร แตนั่นหมายความวาเวลาคุณ
ชี้แจง คุณกT็echnician ไปชี้แจง แตอันนี้ดูที่ผาน ๆ มา TOR จะเปนของเราทั้งหมดเลย ไมวาจะซื้อเร่ือง
อะไร พวกอเิลก็ทรอนกิสทัง้หลาย เรามั่นใจไหมวาคนของเราชวัรพอทีจ่ะสรางความเชื่อมั่นกับเขาได 
จะมีแนวรวมขางนอกมาชวยเราตรงนี้ไดไหม เพื่อวาคาํโตแยง คําคัดคานจะไดพิจารณาโดยเร็วแลวตกไป 
หรือชี้แจงได กระบวนการทัง้หลายจะเรงรัดชัดเจนขึ้นกวาที่เปนอยู ทัง้หลายทัง้มวลฝากทานรองฯ ไดกรุณา 
กํากับสํานกัทัง้หลายที่จะตองออก Spec ตาง ๆ เหลานีด้วยไดไหมครับวาสรางการมีสวนรวมบุคคล 
ภายนอกเขามาเปนปากเปนเสียงใหเรา ผมวาสรางความอบอุนใจดี ไมใชไมเชื่อคนของเรา ยนืยนัวา 
เราไมใชไมเชื่อคนของเรา เพียงแตวาจะทาํใหคนของเราทํางานสบายใจขึ้น ถาอยางนั้นเหมือนพูดเอง 
เออเอง พอเรากําหนด Spec เอง คนรองมาเราก็ชี้แจงกนัเอง ตัดสินกนัเองภายในสาํนักงาน ก็เหมือนวน 
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อยูในอาง ซึง่ไมมีคนภายนอกเขารับรูเลยวา โอ.เค. เราไดทําถกูตองแทจริงแลวอยางไร อันนี้เปน 
ขอพิจารณาในการดําเนนิการตอไปดวยนะครับ ขอฝากทานรองฯ ทีก่าํกับดูแลในสวนที่มีสวนเกี่ยวของ 
นี้ดวย อยางเรือ่ง Digital ยังเอาเรื่องสํานักโรงพิมพเขามาชวยใชไหมครับ หรือเทคโนฯ อะไรมาชวยใชไหม
อยางนี้มีความอุนใจ และจริง ๆ แลวพอมเีร่ืองขึ้นมา ลงฉาวโฉข้ึนมา คุณชี้แจงไป คุณเปนกรรมการ  
คุณชี้แจงหนอย Technician ก็ชี้แจงไป ไมใชขาราชการเรา ไมใชวาไมเชื่อขาราชการเรา แตเหมือนพูด 
น้ําทวมปาก ถกูบังคับหรือเปลา ผูบงัคับบัญชาสั่งมาหรอืเปลา ความนาเชื่อถือหมดเลย แมวาคุณจะ 
ถูกตองก็ตาม มีอะไรหรือเปลา เชิญครับ  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คือทั้ง ๙ รายการนี้ ตั้งแตตนปงบประมาณทีเ่ราไดมา เราก็เชิญ 
ทั้งสาํนกัที่รับผิดชอบในสวนนี้มาทําขอตกลง คือจัดทําแผนในการจัดซื้อจัดจาง แตปรากฏวาที่เราทาํ 
ขอตกลงตรงนีไ้มเปนไปตามแผน  
  ประธาน  :  นั่นสิ กเ็พราะเหตุนี้ เรากําลงัพดูถึงเหตุของการไมเปนไปตามแผนอยู   
เราพยายามจะแกที่เหตุของมันวาถาลดสาเหตุไดก็จะทาํใหอยางนอยที่สุดผิดแผนกไ็มผิดยาวนาน  
หรือถาม ีTechnician เขามาแลว ดูตัว Technician ที่กําหนด TOR แลวไมทวงดีกวา อันนี้ชี้แจงได  
หรือรูไสเรา อะไรอยางนี้นะครับ ไดหลายอยาง แลวเปนอยางไร เครื่องสง ๒ กโิลวตัตนี่เปนอยางไรครบั  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  โครงการเครื่องสง ๒ กโิลวัตตนี ้ตอนนี้คณะกรรมการ TOR  
ทบทวน TOR อีกครั้งหนึ่งแลวก็เรียบรอยแลว ตอนนี้กาํลงัประกาศประกวดราคาอยูครับ สํารวจอาคาร
รัฐสภา ผานนะครับ แลวก็มโีครงการกอสรางอาคารเครื่องสงสถานีวทิยกุระจายเสียงรฐัสภาทดแทน 
อาคารเดิม อันนี้เราตองขอความรวมมือจากกรมโยธาฯ ออกแบบ  
  ประธาน  :  โยธาฯ นี่ผมไมรูเขาจะตอบมาไหม คือถาเขาทําไมไหว ถาเขาตอบมาทาํไมไหว 
แลวเราไปจางเอกชนไดไหม ระเบียบเปดชองใหทําได แมกระทัง่ซอมอาคารรัฐสภาจะพงัมิพงั ผมไมเห็น 
คืบหนาอะไรเลย รอยราว รอยอะไรทั้งหลาย ราวบนัไดทางขึ้นนี่หมกัหมมเต็มที รองฯ วิจักขณ ทาํอยางไร 
กระตุนหนอย ถาไมไดก็ใหเขาตอบมาทําไมได เราจะไดจางเอกชนหรอืใหประมูลแบบ ระเบียบมอียูแลว  
ทําไดอยูแลว ไดไหมครับ จะคางปอยูแลว แลวสถานีกอสรางออกแบบหรือยังครับเครื่องสงนี ่ยงัไมได 
ออกแบบ ตองใหเขาออกแบบ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ใหเขาออกแบบครับ แตวาประสานอยางใกลชิดแลวนะครบั  
  ประธาน  :  ตองแบบใหมทกุครั้งหรือ เพราะวามี Pattern ของมันในเรือ่งโครงสรางอาคาร 
ก็ยกเอา Pattern เกาที่เขาอนุมัติแลวมาตูมเลยไดไหม  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  คือเรียนทานเลขาฯ ครับวาของเดิมจะเปนตู Container  
  ประธาน  :  อยางอาคารทีซ่อยอารีย สมมตุิอยางนี้  
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  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ไปใชในพืน้ที่ของ สวท. ตางจังหวัดไมไดครับ เพราะที่เขาใหเรา  
คอนขางจาํกัด  
  ประธาน  :  คงมีสักแบบที่เขาอนุมัติไปแลว แลวก็เอาแบบที่อนุมัติไปแลว คือ Screen แลว  
มีกําหนดรูปแบบแลว บอกขอตรงนั้นมาใชไดไหม ขอตรงนี้มาใชไดไหม ไมตองไปผานกระบวนการอะไรเลย  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ขอเรียนอยางนีค้รับวาอาคารที่จะใหนี่เขาจะใหเทากับลักษณะ
ของ Container เดิม แตวายืดออกไป เพราะฉะนัน้จะไมมีแบบ ในขณะเดียวกนัคราวที่แลวเราพยายาม 
ไปเอาแบบจาก อบต. มา คือแทนเปนตู Container เดิมครับ  
  ประธาน  :  ทดแทนอาคารเดิมที่ชํารุด ๒ อาคาร  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ครับ ก็เปนตู Container   
  ประธาน  :  เรียกอาคารหรือ  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เปนตู Container ครับ 
  ประธาน  :  แลว Container โยธาฯ ตองออกแบบดวยหรือ  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  คราวที่แลวไมไดออกแบบ ก็คือยกตู Container มาแลวก็ดู 
น้ําหนกั แตวาพอจะกอสรางทําอนัใหมตองมีแบบ เพราะวาจะไปเอาตู Container เดิม  
  ประธาน  :  ตอนนีพู้ดถึง ๑.๕ ลานบาท หรือวา ๑๙ ลานบาท 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ๑.๕ ลานบาทครับ  
  ประธาน  :  ๑.๕ ลานบาท คอืใหคิดอยางนีค้รับ ถาเปน Container ผมวาไมตองออกแบบ 
อะไร ก็ยก Container มา ถกูไหมครับ แตถาจะไมใช Container มีการสรางอาคารเครื่องสงทัว่ประเทศ 
คงมีที ่Match กับเราสักแบบหนึง่เพื่อส้ันระยะเวลา ก็ขอเอาแบบนัน้มาไดไหม ขอแบบนี้มาไดไหม  
ที่เราดูแลวสมประโยชนกับเรา  
 
                  - ๒/๑ 
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   นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ของเขาขนาดใหญ ของเราแคเอาเครื่องสงเขาไปใส และทาง 
จะขนาดใหญกวา Container เดิมเล็กนอยเทานัน้เอง 
   ประธาน  :  ๑๕ จังหวัดที่เราไปทํา เราทาํอยางไรครับ 
   นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ๑๕ จงัหวัดนีน่ะครับ บางจงัหวัดเราอยูในอาคารของ สวท. เขา  
ไปแบง Space ใชไหมครับ แตก็มีหลายจงัหวัด ที่เดิมกค็ือเราไปซื้อตู Container มาแลวก็ไปต้ัง ปญหา
ในขณะนี้ก็คือวาบางจงัหวัดมีปลวกขึน้แลวก็ทาํใหพืน้เริม่ที่จะพัง แลวเวลาเครื่องสงขณะนี้น้าํหนัก 
มากเกินไป เพราะวาพืน้เปนแคแกนเหล็กแลวก็มีไมอัดเอาไวเฉย ๆ ทนีีพ้อจัดทาํใหมคือเปนซเีมนตทั้งหมด 
ปองกนัในเรื่องของปลวกที่จะขึ้นมากินไม อะไรตาง ๆ  
   ประธาน  :  สรุปวาเปน Container หรือวาเปนอาคารครับ 
   นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เปนอาคารครบั อันนี้เปนอาคาร แตทดแทนตู Container เดิม 
ซึ่งก็ไปหาของ สวท. ก็คือวาเขาจะเปนอาคารใหญหมดเลย ขอแบบเขาไมได ถาทําตอนนี้เราก็จะใช 
ลักษณะนี้ในกรณีที่เราจะแกไขปญหาอื่น ๆ ได เพราะถาเริ่มตนอยางนีถ้าเกิดมีปญหาที่อ่ืนก็จะใชแบบอันนี ้
ไปกอสรางที่อ่ืนดวยครับ 
   ประธาน  :  ผมวาไมพนวิสัย ลองดูหนอยนะครับ คือเขาใจวัตถุประสงคใชไหมครับ  
คือถาจะตองมานัง่นับหนึ่งใหมก็ยาวอกี แลวก็เลื้อยไป ไมรูส้ินปงบประมาณจะไดทาํหรือเปลา แตถาลอง 
หาทางลัดอยางที่ผมวา ลองดู ผมวามันตองมี ไมเชื่อวาจะไมมี จะตองมีแปลน ๑๐๐ เปอรเซ็นต เต็มรูปแบบ 
เทานี้ ถาเราเอาสัก ๗๐ เปอรเซ็นต สวนนี้ไมเอา ๆ ก็คร่ึงพื้นที่ ผมวาก็เอาแบบนัน้ Copy มาแลวกต็ัดครึ่ง 
ผาครึ่งไป คิดแบบในเชิงของการรุกทํางาน ผมวาไมยากเกนิความสามารถ แทนที่จะตองนับหนึง่ใหม  
อันนี้ไมวาง ทาํที่โนน ที่นี ่ผมวาสิน้ป แลวก็มารน ๆ กนั ฝากเปนแนวคิดในการทีจ่ะแกปญหาตรงนีน้ิดหนึ่ง  
ปรับปรุงภูมิทศันภายในอาคารรัฐสภา ๒ แสนบาท  
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  อยูที่คณะกรรมการ TOR กําลงักําหนด TOR อยูครับ  
   ประธาน  :  กาํหนด TOR อันนี้คือรายการใหญ ๆ ๑๐๘ ลานบาท ทีท่ําใหไมเขาเปา  
มีขอเสนออะไรไหมครับ จะเรงรัดอยางไรได ลองดูมาตรการที่ไดเรียนเสนอตอทานรองฯ แตละฝาย 
เพื่อดูหนอยนะครับ เงนิงบประมาณนีเ้ทาไรของกรรมาธิการที่ยังไมตัง้ เปนยอดรวมเทาไรครับ  
๒๐๐ กวาลานบาทใชไหม คณะละ ๘ ลานบาท ๓๑ คณะ เงนิงบประมาณกรรมาธิการเทาไร  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ของกรรมาธกิาร ม ี๓๑ คณะ คณะหนึ่งจะไดประมาณ  
๙ ลานบาท ๒๐๐ กวาลานบาท แลวก็ยงัมงีบไปตางประเทศอีก ๑๐๐ กวาลานบาทครับ  
   ประธาน  :  กร็วม ๔๐๐ ลานบาท 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ประมาณนัน้ครับ 



 ๑๐

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๒/๒ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
   ประธาน  :  อันนี้ไมหนกัใจหรอก เพราะมนัไมมีก็อธิบายไป ตามขอเท็จจริงมนัไมม ีไมรู 
จะทาํอยางไร แตอยางรายการที่เราทําเองผมวามนัตองคืบหนา อันนีต้องตามจีห้นอย มีกรรมการติดตาม 
อยูแลวใชไหม ประชุมกนักี่คร้ัง 
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  มีคณะอนุกรรมการติดตามรายงานทกุเดือนอยูแลวครับ  
   ประธาน  :  ไมรูครับ ตองจี้หนอยครับ ๒.๑ มีอะไรชี้แจงอีกไหมครับ วัตถุประสงค 
ใหกรรมการพจิารณารับทราบเฉย ๆ หรือครับ จะใหพิจารณาอะไร เรงรัด 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ก็คอืใหที่ประชุมรับทราบดวย แลวก็มีเรงรัดในสวนที่เปนปญหา 
ดวยคะ  
   ประธาน  :  กฝ็ากทานรองฯ ที่กาํกับดูแลในปญหาในแตละสวน กรุณาเรงรัดนิดหนึ่ง 
แลวก็ฝากกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในป ๒๕๕๒ วา ถาเขากาํหนด Spec คลังเขากาํหนดมาแลววา 
ส่ิงที่จัดซื้อจัดหาทั้งหลายควรจะตองม ีSpec แลวเมื่อไดเงินมากพ็รอมจะซื้อเลย ขอใหดําเนนิการอยางนั้น 
ไดไหม เอาตามนั้นเลยไดไหม ไมตองมาแกไขเปลี่ยนแปลง ซื้อไปอยางนั้นละ  
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คือถาเขามเีรียบรอยมาแลว แตไมทราบวาทางสํานักจะตอง 
ทบทวนไปหาเขาอีกครั้งไหมครับ ถาเขายนืยนัมาก็นามนีโยบาย 
   ประธาน  :  จริง ๆ อยูที่คลัง คือถาคลังไดเงินมาปบแลวคุณซื้อใหเขาเลย 
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คือถาเราซื้อใหเขาเลยก็จะมีปญหาวาส่ิงที่เขาตั้งในปที่แลวกับป 
ปจจุบันที่เขาตองการไมตรงกับวัตถุประสงคของเขา พอซื้อใหเขาเสร็จปญหาเขาไมรับเครื่องอีกก็เคยมี ก็
เคยทะเลาะกนัอยูในเร่ืองนีเ้หมือนกันครับ  
   ประธาน  :  เขาตั้งมาทาํไม เวลาเปลีย่นแปลงไปของดีข้ึน แตก็ไมใชเทคโนโลยหีมดนี ่
หรือเทคโนโลยีหมดที่เราซื้อ ๆ เปนงบลงทนุ แกอยางไร เอามา Pool ไวไดไหม ซื้อคอมพิวเตอรก็เอามา  
Pool ไว เพื่อไมไดไปแตก ไปแก ๑๐ รายการ มาแกรายการเดียวและใหหนาตาเหมอืนกนัหมดเลย  
อยางนี้ไดไหมครับ  
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คอมพิวเตอรนี่เปนแตละโครงการ ซึ่งแตละโครงการนี่คุณสมบัติ 
จะไมเหมือนกนัอีกที่เขากาํหนดขึ้นมา ซึง่พอจับมารวมกนัแลวก็ไมสามารถจัดซื้อไดตามวัตถุประสงคที่เขา 
ตองการ ก็เจอปญหาที่วา TOR ออกมาแลวบริษัทก็ไมสามารถจะขายใหเราไดอีก ก็มีการรองเรียนขึ้นมา  
   ประธาน  :  สวนใหญที่แตกตางมนัแตกตางเรื่องอะไร เร่ืองความเรว็ทีม่ากขึ้น หรือเร่ือง 
อะไร คือเคยประมวลไวไหมครับ 
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  วนันี้เดี๋ยวจะประมวลและรายงานทานเลขาฯ อีกครั้งหนึง่ดีกวา 
นะครับ จะประสานกับทาง IT เขา  
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   ประธาน  :  คือถาเปนเพยีงความตองการ อะไรที่ไมใชเปนสาระ ไมใชเปนสารัตถะ ผมวา 
ก็มารวม ๆ กันจะไดหนาตาเหมือน ๆ กนั และถาแกสัญญาหรือซื้อก็ซือ้เปน Lot ใหญ ๆ ไปเลย อยางนี ้
นาจะดีกวาไหม เวนเสียแตวาคนหนึง่ตองการซื้อ PC ทั่ว ๆ ไป คนหนึง่ตองการซื้อ Macintosh หรืออะไร 
Apple เพื่อจะทํางานลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะก็แยกไป แตเทาที่ดูถาเปนอยางนีก้ไ็มใชลักษณะเฉพาะ 
ทุกที่ สวนใหญก็เปนใชเพื่อการใชงานปกติในชีวิตประจาํวนั คือถาเปนอยางนั้นมารวมกนัไดไหม  
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คือที่เขาตั้งงบประมาณมาคือจะมีอนอุยูชุดหนึ่ง คณะทาํงานดูแล  
ถาเปนพวกคอมพิวเตอรทีท่ัว่ไปทางคณะทํางานชุดนี้เขาจะรวมเขามาเปนกลุม  
  ประธาน  : ทําอยูแลวใชไหม 

นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ทาํอยูแลวครับ นอกจากที่เปนโครงการตาง ๆ ที่ไมสามารถรวมได 
ก็ตั้งมาเปนโครงการแยกออกมาตางหากครับ  
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ก็ขอเสนอปญหาอันนีน้ะคะ ซึ่งมันเกิดทุกป กค็ิดวาอยากใหสํานกั 
ตาง ๆ พอคิดโครงการอะไรอยางนี้ ๑. ม ีSpec มีรายละเอียดใชไหมคะ ก็ตองคิดมองไปขางหนา แลวก ็
นาจะปรึกษาผูชํานาญการแตละเรื่องเอาไวกอน ใชไหมคะ แลวก็เหน็ดวยกับที่ทานเลขาฯ บอกวาในการทํา 
TOR ควรมีผูชาํนาญการเฉพาะเขามารวม ไมใชเรามาคิดเอง และผูชํานาญการกค็วรเปนภาพตรงกลาง  
ไมใชเอนเอียงบริษัทนัน้ บริษัทนี้ ในลกัษณะนี้คือเรากต็องแกปญหาที่ตนทาง แลวก็คงจะชวยตรงนี้ได  
ที่สําคัญก็มีคนนนิทากนัเยอะวาทํา TOR ทาํกนัจัง เพราะเดี๋ยวนี้มเีบีย้ประชุม มีคาตอบแทน ก็สูญเสียเงนิ 
ไปเฉย ๆ แลวก็ TOR นัน้กถ็กูยกเลกิ เพราะฉะนัน้เพื่อปองกันปญหาไมใหคนนินทา แลวเรากท็ํางาน 
ใหเปนหลักเปนฐาน คือคิดศึกษาอะไร จะคิดระบบอะไร คือ Spec อะไรตออะไร TOR คือตองคิดออก
มาแลวกอนทีจ่ะมานําเสนองบประมาณ และผูพิจารณางบประมาณกต็องตรวจสอบตรงนี้กอนที่จะอนุมัต ิ
เปนงบประมาณของสํานกังาน ก็ฝากไวตรงนี้คะ  
   ประธาน  :  คือก็คิดคลาย ๆ กัน คิดไดแตไมรูทําไดแคไหน ก็ฝากความคิดไววากรรมการ 
อนุกรรมการทีพ่ิจารณากลั่นกรองลองชวยจับ ยิง่ถาอะไรที่มันซ้ํา เหมือนกนัมารวมกนั เวลาแก Spec ก็แก 
ไปดวยกันทีเดยีว ไมตองมาแยกแกเปน ๑๐ สัญญา งานก็จะเร็วขึ้น อยางนอยที่สุดเงินถามนัจะตองจาย 
ก็จายเปนกอนใหญไป อะไรอยางนีน้ะครับ ผมวาก็เปนหนทางหนึง่ ก็ชวยพจิารณานดิหนึง่ เพราะเราเจอ
ปญหา ไมอยากเจอปญหาซ้ําซาก ทุกครัง้ ๆ ที่พิจารณาก็เปนลักษณะเดียวกนั เหมอืนกนัอยางนีน้ะครับ 
ตอไป ๒.๒ นะครับ การพิจารณาขออนุมัติงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนนิงาน 
ของสํานกังาน ๒.๒ (๑) เชิญครับ 
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  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ในวาระ ๒.๒ จะมีเร่ืองที่จะตองพิจารณาอยู ๓ เร่ืองนะคะ ก็คือ 
เร่ืองที่ ๑ จะเปนเรื่องการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใชในการดําเนนิกิจกรรมของสํานักประชาสมัพันธ 
ซึ่งคณะอนฯุ แผนงานงบประมาณพิจารณาเสร็จแลวนะคะ ไมทราบทานประธานจะชีแ้จงหรือเปลาคะ 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เรียนทานประธานนะคะ พอดไีดรับมอบหมายจาก 
ทานประธานอนุกรรมการ ทานรองฯ ศุภมาส ใหชี้แจงเรื่องการของบประมาณเพิม่เติมเพื่อใชในการดําเนนิ 
กิจกรรม ๙ กจิกรรมของสํานักประชาสัมพันธ โดยที่คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ไดมีมติใหสํานัก 
ประชาสัมพันธปรับแผนการดําเนนิงานโครงการใหอยูในงบประมาณที่ปรับลด ตามที่คณะกรรมการ  
นโยบายและแผนฯ มีมติใหปรับลดเหลือ ๔๓,๔๒๗,๖๐๐ บาท คือใหสํานักประชาสมัพันธปรับแผนงาน 
กิจกรรมใหอยูในวงเงนิที่ปรับลด เนื่องจากกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ตามทีม่ีการพิจารณาในคณะ 
อนุกรรมการนีถ่ือวาเปนกจิกรรมและโครงการเดิม แลวกไ็ดมีการเพิ่มงบประมาณใหแลว ๑๐ เปอรเซ็นต 
ในแตละกิจกรรม เพราะฉะนัน้ลาสุดคณะอนุกรรมการก็มมีติใหคงหลกัการเดิมในวงเงินที่ปรับลด แตวา 
จะมี ๕ กิจกรรมที่เปนกิจกรรมใหม ที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควรใหปรับเพิ่มสําหรบัสํานกัประชาสัมพนัธ 
คือกิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวชนเพื่อพัฒนาความรูดานประชาธิปไตย กิจกรรมจัดทําเอกสารเสริมสรางความรู 
ดานภาษาไทย กิจกรรมสรางสรรคงานหนังสือเพื่อเยาวชน กิจกรรมจัดทํา VDO เร่ืองรัฐสภาไทย และ
กิจกรรมจัดทาํนิทรรศการประชาสัมพันธเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ซึง่เปน 
วงเงินทัง้สิ้น ๔,๑๗๖,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงนีส้ามารถที่จะปรับเพิ่มได ๑๐ เปอรเซน็ต และคณะอนุกรรมการ 
ก็เหน็สมควรใหปรับเพิ่มไดในวงเงนิไมเกนิ ๕ ลานบาท กข็อเรียนเสนอที่ประชุมพิจารณานะคะ  
   ประธาน  :  สรุปขอมาอีกเทาไรครับ  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  สรุปขอมา ๑๓,๒๗๒,๗๕๐ บาทนะคะ แตวากเ็ปนกิจกรรม 
และโครงการเดิม ตามที่คณะอนุกรรมการไดเปรียบเทียบกับฐานของปที่ผานมาแลว ซึง่ถาหากวาแตละ 
กิจกรรมที่ขอเพิ่มมีกลุมเปาหมายเพิม่หรือวามีจาํนวนวนัที่จัดฝกอบรมเพิ่มตรงนี้ คณะอนุกรรมการก็มีมต ิ
เห็นชอบรวมกนัวาเหน็สมควรที่จะปรับเพิม่ได แตวาเนื่องจากเปนโครงการเดิม กิจกรรมเดิม แลวก็ไมมีการ 
เพิ่มกลุมเปาหมาย คือลักษณะการทาํงานแบบเดิมนะคะ 
   ประธาน  :  คือ ๑๓ ลานบาทที่เขาขอมานีใ่น ๑๐ กิจกรรมถูกไหมครับ ใชไหมครับ  
   นางสุภารตัน วสะภาคย  :  ๙ กิจกรรมคะ หนา ๔ คะทานเลขาฯ  
   ประธาน  :  ๙ กิจกรรมนะครบั ทนีี้ใน ๙ กิจกรรมมีกิจกรรมใหมทั้งหมดไหมครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เปนกิจกรรมเดิมคะ 

ประธาน  :  เกาทัง้หมดเลย กิจกรรมเดิมทัง้หมดเลยใชไหมครับ แลวงบประมาณเราก็ม ี
อยูแลวใชไหม เราก็ใหอยูแลว และที่ขอเพิม่มาคืออะไร คอืที่คุยกับทานรองฯ คัมภีรไวบอกวากิจกรรม ไมวา 
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จะมีกิจกรรมทีเ่ขากรรมการแผนฯ นี่ก็คือทําไปเถอะ เงินเราไมไดไปยึดถือไวอยูแลว เมือ่ไรมีกิจกรรมมา 
จะตองใชเงนิอยูแลว เราก็จายไปตามกจิกรรมที่เกิดขึ้น ถา ๙ กิจกรรมที่เปนอยู ที่เสนอมาใหมในวงเงนิ  
๑๓,๒๗๒,๗๕๐ บาทเปนกิจกรรมเกาอยูเดิม ซึ่งมีเงนิ Backup อยูแลว เพราะเราไดอนุมัติเงนิไปแลว 
สวนหนึง่ใชไหมครับ ถาไมมเีหตุผลที่ชี้แจงไดวามีคาใชจายทีเ่พิ่มข้ึนในสวนไหนอยางไร หรือเปน 
กิจกรรมใหมทีส่รางขึ้นมา เราก็อธิบายไมไดวากรรมการนี่เปนคนตัดไวเองวาเมื่อเราพิจารณางบประมาณ 
ที่ผานมา เราบอกวาทุกกิจกรรมใชเงินเทานี ้ซึ่งก็ดูตัวอยางเมื่อปที่ผานมาแลวก็บวกไปอีก ๑๐ เปอรเซ็นต 
เสียดวยซ้าํเพือ่เปนคาใชจายในปนี้ ทีนีพ้อขอมาอีกในรายการเดิมเราตองอธิบายใหได อยางสมมตุิวา 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระนางเจาฯ งบประมาณ ๑ แสนบาท แตเดมิไดรับเทาไร ไดรับอยูแลวเทาไร 
ปที่แลวจัดไปใชเงินเทาไร สมมุติปโนนใชไป ๘๐,๐๐๐ บาท แลวปนี้ใหไป ๑ แสนบาท แลวขอมาอกี  
๑ แสนบาท จะตองใชถึง ๒ แสนบาท จากเมื่อปที่ผานมา ๘๐,๐๐๐ บาท ก็ตองอธิบายไดวา  
๑๒๐,๐๐๐ บาทที่เพิม่ข้ึนเอาไปทําอะไร กจิกรรมที่ ๒ ทาํเอกสารเพื่อการเผยแพรกจิกรรมพิเศษของรัฐสภา 
ก็คือ List  ๒๕,๐๐๐ บาท แตเดิมไดเทาไร มีตัวเลขเปรียบเทียบไหมวาที่ขอมาใหม ๙ รายการนี่ไดรับแลว 
เทาไร อันนี้คงตองไปหาหลกัฐาน เดี๋ยวฝายเลขานุการลองเปรียบเทยีบตัวเลขดูนะครับ และดูวากิจกรรมที่
เกิดขึ้นใหมหรือแตกตางไปจากเดิมเมื่อปทีผ่านมา เพราะเราใชฐานงบประมาณเดิม ไดเลยไหม ถาไมได 
จะไดไปขอ ๒ กอน ขออนุมตัิงบซื้อครุภัณฑระหวางปงบประมาณ ไดเลยไหมครับ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวรุิฬห  :  ขออนุญาตกราบเรียนคณะกรรมการนะครับ คือกิจกรรม 
ของสํานกัประชาสัมพนัธ เทาทีท่างกลุมงานเช็คดูจะเปนกิจกรรมเกา ถกูไหมครับทานรองฯ แตที่เพิ่ม 
หรือปรับจากป ๒๕๕๐ เปนป ๒๕๕๑ อะไรนี่อยูที่รายการตาง ๆ ที่ดําเนินการ งบนีจ่ะเพิ่มข้ึนครับ อยางเชน 
โครงการสงเสริมและเผยแพรประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ในป ๒๕๕๐ ใชเงนิ ๑๖,๔๔๒,๐๐๐ บาท 
   ประธาน  :  เอาเฉพาะ ๙ กิจกรรมที่เขาเพิม่มาไดไหมครบั ใชเวลาไหม  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ใชเวลาครับ  
  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ขอไปการอนุมัติซือ้ครุภัณฑในระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๑  
เชิญครับ 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  การขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑในปงบประมาณ ๒๕๕๑  
มีสํานกับริหารงานกลางขอจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้รองรับขาราชการและพนกังานใหม จํานวน ๑๙๒ ชุด 
วงเงิน ๑,๔๐๑,๖๐๐ บาท ตรงนี้คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการใหจัดซื้อ แตมีอนุกรรมการทานหนึง่ 
บอกวาที่สํานกัยังมีโตะเหลอืพอที่จะสาํหรับใหขาราชการใหมได เพราะฉะนั้นถึงแมจะอนุมัติในหลักการ 
แตก็ขอใหแตละสํานกัสํารวจดวยวามีโตะ เกาอีเ้หลือเพยีงพอที่จะรองรับขาราชการใหมหรือไม และให 
จัดซื้อเฉพาะสวนที่ขาดโดยใชงบประมาณเหลือจายในปงบประมาณ ๒๕๕๑ คะ 
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   ประธาน  :  อันนี้ใครจะรับเปนเจาภาพ มกีรรมการสํารวจวาสื่อครุภัณฑประจําปอยูแลว  
ใชตัวเลขสุดทายมาดูไดไหม ผมไมรูสภาพเปนอยางไร วสัดุคงเหลือ ครุภัณฑที่ใชอยู อยาดูเพียงจาํนวน  
ดูหนาตา ดูเอามาใชงานได ไมไดอยางไร เพราะวาเราไมมีสถานที่เก็บ บางทีเหน็แลวก็เสียดาย เสื่อมสภาพ 
เร็วกวาที่ควรจะเปน เพราะฉะนัน้เหน็ดวยที่จะสาํรวจ เพยีงแตวาตองหาเจาภาพในการสํารวจ แลวก็ทํา 
รายงานเปนกจิจะลักษณะ ผมเชื่อวากรรมการคงเหน็ดวยในขอเสนอวาคงตองสํารวจกอนวาเรามีของที ่
ใชไดอยูเทาไร แลวซื้อเทาทีข่าด แตนี่ขอใหเปนกิจจะลกัษณะวาสาํรวจแลว จัดไว ๙๒ ชุดนี่อาจจะเหลือ 
เพียง ๑๐๐ ชดุหรือเหลือ ๙๒ ชุด ก็ใหเปนกิจจะลักษณะในการรายงานสํารวจตรวจสอบรวมกันระหวาง 
เจาของสํานักที่จะตองซื้อกบัหนวยงานกลาง สํานัก รปภ. หรือใครก็แลวแตที่ควบคมุวัสดุครุภัณฑอยูนะครับ  
เมื่อกี้จะพูดอะไร เชิญครับ  
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  สํานักการคลังจะรับไปนะครับเร่ืองนี้ เพราะวารับมาจากอนเุขา 
เรียบรอยแลวนะครับ และจะไปประสานแตละสํานกัที่มอัีตราเพิ่มข้ึนวาจะมีความตองการเทาไร จะรายงาน 
ใหทราบอกีครั้งหนึ่งครับ 
   ประธาน  :  กน็ี่ ๑๙๒ แลวละ ทีเ่ขาขอมา ๑๙๒  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  โอ.เค. ครับ 

ประธาน  :  ขอทราบผลดวยนะครับ เชิญตอครับ ขอ ๒ 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร ขอจดัซื้อเครื่องพิมพ 
แบบ All in one จํานวน ๒ เครื่อง วงเงนิ ๓๒,๐๘๐ บาท และเครื่องบนัทกึเสียงดิจิตอล ๒ เครื่อง วงเงนิ  
๒๓,๖๐๐ บาท ในสวนของเครื่องบันทกึเสยีงดิจิตอล ซึง่จะตองบันทึกเสียงการใหสัมภาษณของประธาน  
รองประธาน คณะอนุกรรมการเหน็สมควรใหดําเนนิการ โดยใชงบประมาณเหลือจายป ๒๕๕๑  
สวนเครื่องพิมพแบบ All in one ยงัมีปญหานิดหนึ่ง เพราะวาทางคณะอนุกรรมการเห็นวาสมควร 
จะสํารวจกอนวามีความตองการใชงานเพยีงใด เพราะวาปจจุบันนี้สํานักประธานมีเครื่อง Printer  
อยูแลว ๑๘ เครื่อง เครื่อง Scanner ๖ เครือ่ง เพราะฉะนัน้ความจําเปนในสวนนีท้ี่จะเอาไปใชที่หอง 
ทานรองประธาน ๑ รองประธาน ๒ มีความจําเปนมากนอยเพียงใด แลวก็เปนนโยบายหรือไมอยางไรนะคะ  
   ประธาน  :  All in one เปนอยางไรครับ ขอความรูหนอยไดไหมครับ 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  จะ Scan เอกสารได แลวกถ็ายสาํเนาลงแผน CD DVD ได 
แลวก็ Print เอกสารไดทั้งส ีทั้งขาวดํา จะเปนเครื่องใหญ เปนชุดเดยีว แตวาสามารถทําไดหลายอยาง 
   ประธาน  :  เครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท ทําไดสารพัด ๑๖,๐๐๐ บาทใชไหมครับ 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ใชคะ แลวแตคณะกรรมการจะพิจารณานะคะ  
 



 ๑๕

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๒/๗ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
   นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  เวลาเขาจะใชอะไรนี่เขาจะมาใชขางลาง พอเวลามาใชพรอม ๆ กนั 
๓ – ๔  หองกจ็ะไมครบ 
   ประธาน  :  แตตัวเลขนากลวันะครับ ๑๘ เครื่อง เครื่องอะไรเมื่อกี้นี ้
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  คือประธานอนุกรรมการก็ฝากมาดวยคะ 
   ประธาน  :  คนละเครื่องเลยหรือเปลานี ่
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  อันนัน้เปน Printer ธรรมดาคะ  
   ประธาน  :  และตัวเลขอะไรเมื่อกี้นี้สูง ๆ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เปนเครื่อง Printer ๑๘ เครื่อง แลวก็เครื่อง Scanner ๖ เครื่อง 
  ประธาน  :  Scanner ๖ เครือ่งนี่กม็าก มากกวาศูนยคอมฯ อีก มากกวาหองสมุดอกี 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ทานประธานอนุกรรมการฝากมาดวย ตั้งขอสังเกตมาดวยวา 
ถาหากวาขออนุมัติซื้อ ๒ เครื่องนี้แลว เครื่องเดิมทีม่ีอยูนีม่ีการสํารวจไหมวามีการใชงานเต็มประสทิธิภาพ 
แลวหรือไม อยางไร หรือวาจะสงคืนเพื่อจะไดจัดสรรใหสํานักอืน่บาง 
   ประธาน  :  ทนีี้อนุไมไปดูเสยีเลยละจะไดรูวาใชคุม ไมคุม จะไดมีมติ ถาทานมีมติกต็อง 
อนุมัติไปตามที่ขอมา คือยังไมรูอนุมัติไปนีใ่ชคุม ไมคุม 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ที่ไปดูนะคะ พอดีมีเครื่อง Scanner HP Office  All in one 
อยูเครื่องหนึ่ง อันนี้ไดไปดูทีท่ิปโก แตวาจะเปนเครื่องเลก็ ๆ นิดเดียวนะคะ อันนัน้ก็ใชประโยชนของกลุมงาน 
ประชุมประธานอยู แตวา ๒ เครื่องที่ขอนี่บอกวาจะไวในหองของทานรองฯ ๑ รองฯ ๒ ทานประธานก็ไดขอ 
หลักฐานไปวามีบันทึกไหม 
   ประธาน  :  ทาน Request วาตองอยูในหองทานเลย 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ใชคะ ดวยวาจาคะ แตวาไมมีบันทึกเปนหลักฐาน แลวทาง 
พัสดุก็ไดประสานมาแลว 
   ประธาน  :  จะเปนภัยมากกวาเปนคุณนะครับ ทานทราบหรือเปลาวาเปนภัยมากกวา 
เปนคุณ อันนีอ้นุกรรมการรวมกับสํานกัไปดูอีกทีไดไหมความคุมคา และจริง ๆ ผมเห็นดวยวาถามีเครื่อง 
Superman มีแลว เครื่องอื่น ๆ ที่เปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยนีก่็ตองคืน เพื่อไปกระจายไปสวนอืน่ที่เขาใช 
ประโยชนได ที่ขาดแคลนอยูจะไดไมตองขอซื้อมา กรรมการไมขัดของนะครับ ในหลักการก็ไปสํารวจ  
เชิญครับ 
   นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ที่จริงผมวาเครื่องสมัยกอนนี่อาจจะแยกกนั แตเดี๋ยวนี้สวนใหญ 
มาอยูในนี ้และที่กลุมรับเร่ืองราวรองทุกขมี มาใชตรงนีก้็ไดครับ  
 



 ๑๖

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๒/๘ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  กลุมรับเร่ืองราวรองทุกขเพิง่ไดรับไปแลว ๑ เครื่อง พอดยีัง 
ไมไดลงในนี ้
   นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  อันนี้เขาอาจจะขอมากอน แตทนีี้ตอนนีท้ี่ขางลางมีอยู ๑ เครื่อง 
อาจจะใชรวมกันได 
   ประธาน  :  กล็องปรับลดดูนะครับ ทีนี้ตัวเลขอยางไร ตกลงวาจะลดอยางไรเลยไหม  
ที่ขอมาผานทานรองฯ หรือเปลา ไมไดผาน ดูความคุมคา ดูความจําเปน ดูการใชงานรวมกนั ผมก็เขาใจ 
แตถาอยูภายในอาคารเดียวกันเดนิเอาหนอย ถาอยูตางอาคารก็ยงัพอวา มันยังพอมเีหตุผล  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ไปใชที่ศูนยรับเร่ืองราวรองทกุขไดก็ไมตองเสีย เพราะวา 
เพิ่งซื้อมาเครือ่งหนึ่งยังไมไดลงบัญชี ทานรองฯ เหน็ชอบดวยแลว 
   ประธาน  :  อันนี้ปรับลดตามขอเท็จจริงนะครับวาเอาเทาที่จาํเปน อนมุัติในหลักการ 
นะครับ เครื่องดิจิตอลบันทึกเสียง ๒ เครื่อง  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  บางครั้งฝายประชาสัมพนัธก็ข้ึนมาไมทนั เวลามสัีมภาษณ 
อะไรนี่ สํานักประธานเขากจ็ะเก็บตรงนี้เองคะ การใหสัมภาษณ การขอสัมภาษณ  
  ประธาน  :  ตอไปครับ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ตอไปเปนของสํานักรักษาความปลอดภัย ขอจัดซื้อเครื่องมือ 
และอุปกรณดานการรักษาความปลอดภัย วงเงิน ๕๓,๕๐๐ บาท ก็จะมี Software รักษาความปลอดภัย 
เขา - ออก ๑ ระบบ เปนเงนิ ๔๑,๕๐๐ บาท แลวก็กลอง Webcam ๑ ตัว ๘,๕๐๐ บาท อันนี้รวมภาษ ี
มูลคาเพิม่ดวย ๓,๕๐๐ บาท ตรงนี้เนื่องจากเปนการใชเงินกันของป ๒๕๕๐ เพราะฉะนัน้อนุกรรมการ 
ก็มีมติเหน็ชอบใหดําเนินการจัดซื้อตอไป ก็ขอเสนอที่ประชุมคะ 
   ประธาน  :  เงนิกนันี่รายการของเขาเองใชไหมครับ Webcam นี่ไปทาํอะไร 
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ขออนุญาตครับทานเลขาฯ คอืเพื่อที่จะจบัรถที่วิง่เขามาในสภา 
วาเปน Software ประสานกบัตัวกลองวามีรถเขาหมายเลขทะเบียนอะไร พอจะออกก็ตองมีบอกวาออก  
พอดีผมไปดูทีเ่มืองทอง ตกึ Challenger เมื่อสัปดาหที่แลว ระบบเขาดมีาก เขาจะมีเจาหนาที่เปนซุมประตู 
อยูขางนอก แลวก็มีคอมพิวเตอรคียหมายเลขรถเขา แลวก็จะบอกจํานวนที่จอดรถมี ๒,๐๐๐ คนั สมมุต ิ
นะครับ ตอนนีม้ีที่วางกี่คัน และหมายเลขอะไรกําลังเขามา พอเขาจะออกเขาจะ Delete หมายเลขทะเบยีน 
รถคันนี้ออกไป จํานวนรถในที่จอดรถก็จะวางลง แตไมทราบวาทางสาํนัก รปภ. ไดทําแบบนั้นหรอืไม  
เทาทีท่ราบทาํแตเพียงวามกีลองคอยจับบันทกึไวเฉย ๆ แตไมสามารถประมวลผลไดหรือเปลา  
อยางเดยีวกับที่ผมไปดูที่ตึก Challenger เมื่อวันกอนนี้นะครับ ระบบของเอกชนเขาดีมาก คือเขา - ออก  
 



 ๑๗

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๒/๙ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
เขารูเลยมีรถเหลืออยูทีจ่อดรถกี่คัน อยางนี้เปนตน และหมายเลขอะไรรูดวยนะครับ ผมก็เพิ่งไปเหน็มาที่ตึก 
Challenger เขาทําระบบดมีาก คือเขาจะตองมีเจาหนาที่ประจําที่ประตูทางเขา ทางออก แลวก็เครื่องนี ้
เพียงแตบันทกึภาพไว ถาจะสืบคนก็ตองมา Rewire ดู เชนวา มีรถเขามาเวลาเทาไร หมายเลขอะไร  
แตวาในระบบของ รปภ. ที่แทจริงคุณจะตองจัดคนไปประจําที่ประตูเขา - ออก เพราะมีคอมพวิเตอรสําหรับ 
บันทกึและ Delete ออก เวลารถเขามากบ็ันทกึลงหมายเลขทะเบยีนรถ พอออกก็มบีันทกึ Delete ออก  
เขาคียเร็วมากครับ ผมก็สงสยัวารถจอดหายไปแลวเลย คุณทําอยางไร คียทนัหรือ คียทนั คียเฉพาะ 
หมายเลขทะเบียนรถ เชน หมายเลขผม ๕๕๐ เขาคียอันนั้น ปจจุบนัมี ๑,๒๐๐ คัน กเ็ปน ๑,๒๐๑ คัน 
จอดในนัน้ เขาจะบอกอยางนี้หมดครับ พอขาออก Delete ออก ขณะนี้มีรถอยู ๕๐๐ คัน Delete ออก  
ก็เหลือ ๔๙๙ คัน รูหมายเลขออก ใหหาเอาเอง อันนั้นจะลงทนุสงูมากเพราะตองมีระบบที่ละเอยีดออน 
มากขึ้น มีแตวาลงทุนสงู แตวาเอาแคใหรูวามีรถอยูเทาไรก็ชัดเจนแลวครับ 
  ประธาน  :  อันนี้อนุกรรมการไดไปดูมาแลวใชไหมวามนั Work ใชงานแลวสมประโยชน 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  อยางนี้ครับ เปนการตั้งขอกต็องทํา 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  พิจารณา แตเห็นวาดูในรายละเอียดแลววาก็มีประโยชน 
แลวก็ใชเงนิกนัของป 
   ประธาน  :  คือฟงดูดี แตมนัคุมหรือเปลาครับ 
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  จริง ๆ แลวผมไดรับคําถามจากผูใหญ ๒ วนัที่แลววาทาํไมผมถึง 
จะรูวามีคนอยูในนี้เทาไร มีรถอยูในนี้เทาไร ถึงขนาดคนดวยนะครับ ไมใชแครถอยางเดียว และใครบาง 
อยูในนีเ้ทาไร  
   ประธาน  :  จะรูไดอยางไร รูไปทําไม 
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  สวนหนึง่เพราะวาบางแหงเขาทําได อยางที่ทาํเนียบที่ผมเหน็มา 
เอาระบบ รปภ. มาใชเลย คือมีเขตหวงหามเฉพาะ เขตหวงหามเด็ดขาด เขตหวงหามและมีชัด 
   ประธาน  :  คิดไวเลยสภาใหม อยางนี้ตองสภาใหมแลว นัน่หมายความวาเมื่อคุณรูดบัตร
เขามา คุณตองรูดบัตร จะบอกเลยนายพทิูรเขามาแลว ผมวางบตัรที่โตะคุณจะไปรูไดอยางไรผมอยูที่ไหน 
ผมวางอยูนี่แลวผมเดินไปโนน อันนี้คิดไวเลยวาที่ใหมจะเอาอยางนี้  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  รถมีเขา - ออกเทาไร อันนี้จะเปนประโยชน แตวาเทาที่ด ู
โครงการที่เขาเขียนมายงัไมมีคนไปนัง่ประจําอยูที่ประตูเขาและออก เพียงแตวามกีลองจับไวตรงทางเขา 
เทานัน้เองครบั  
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ขออนุญาตคะ พืน้ที่สภานี่จอดรถไดเต็มจํานวนกี่คนัคะ 
   ประธาน  :  ๓๐๐ คันเศษครบั  



 ๑๘

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๒/๑๐ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ๓๖๖ คันครับ 
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เราจะไดดูคํานวณการลงทุนถาเกิดเราจะทาํเบื้องตน อยางที ่
คุณวิจักขณวา  
  ประธาน  :  Webcam นี่คงติดขาออก เพราะขาออกยงัไมมี โอ.เค. เงินไมมาก เงนิกนั 
ก็เอาไป เพียงแตวาพยายามดู ฝากทานรองฯ ดูใหคุมคานิดหนึง่ แลวคิดระบบในอนาคตไวเลยนะครับ  
อันนีก้็อนุมัติไปตามเงื่อนไขที่ไดคุยกันนะครับ มีเรื่องอื่นอีกไหมครับ 
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ก็มีเพิ่มเติมนะครับ คือมีอีกรายการหนึ่งทีท่างสถานวีทิย ุ
และโทรทัศนเพิ่งสงมานะครบั คือขอใชเงินเหลือจายจากรายการที่ปรับปรุงสถานีวทิยแุละโทรทศัน  
มาซื้อเครื่องเจาะกระดาษเขาเลม จาํนวน ๒๕,๕๐๐ บาท จาํนวน ๑ เครื่องครับ  
   ประธาน  :  เครื่องเจาะกระดาษเขาเลม อนกุรรมการพิจารณาหรือยังครบั  
 
                                                                                                                                              - ๓/๑ 
    
    
 
    
 
    
  
 
  
 
    
    
 
 
 
 
 



 ๑๙

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๑ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  อันนี้เพิง่สงมานะครับ ยังไมไดเขาอนุเลย เลยขอขามมาครั้งนี้ดวย  
จะไดซื้อทันนะครับ 
  ประธาน  :  ซื้อทันอะไรครับ  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  จะใหชวยพิจารณาอนุมัติในคราวนี้ดวยเลยครบั  
  ประธาน  :  ก็ใหผานตามกระบวนการ แลวก็ผานอนุมานะครับ คือทาํใหเหมือน ๆ กนั  
ถาอยางนั้นอกีหนอยก็เขาทางลัดมาในนี้หมด อยากไดเร็วก็ตองเสนอมาเร็วนะครับ  
  ๓. การจัดสรรงบประมาณนอกเวลา ป ๒๕๕๑ เชิญครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ มนีโยบายใหมีการ 
จัดสรรงบประมาณคาอาหารทําการนอกเวลาแตละสํานกั ตามภารกิจและความจาํเปน คณะอนุกรรมการ 
ไดกําหนดหลกัเกณฑในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยใชฐานจายจริง ๕ ปยอนหลงั เปนขอมูล 
ประกอบการพิจารณาของแตละสํานักนะคะ และในการจัดสรรงบประมาณโดยใชฐานจายจรงิเปนขอมูล 
ก็มีหลกัเกณฑในการพิจารณาคือถาหากฐานจายจรงิเฉลี่ยสูงกวาฐานจายจริง ป ๒๕๕๐ ก็จะใชฐาน 
จายจริง ป ๒๕๕๐ เปนเกณฑในการจัดสรรนะคะ แตถาหากวาฐานจายจริงเฉลี่ยต่ํากวาฐานจายจริง  
ป ๒๕๕๐ ก็จะใชฐานจายจริงเฉลี่ยเปนเกณฑในการจัดสรรนะคะ ทีนีใ้นกรณีที่ฐานจายจริงเฉลี่ยกับฐาน
จายจริง ป  ๒๕๕๐ แตกตางกนัมาก อยางเชน สํานักรักษาความปลอดภัย ก็จะพิจารณาฐานคาํขอ
งบประมาณ ป ๒๕๕๒ เปนเกณฑในการจัดสรรนะคะ ซึ่งจะเห็นไดชดัเจนในเอกสารที่แจก ป ๒๕๔๙  
สํานักรักษาความปลอดภัยเบิกจายต่าํเพราะไมมีสภาผูแทน แตป ๒๕๕๐ เบกิจายถงึ ๔,๐๒๒,๓๗๐ บาท  
ในขณะเดียวกนัป ๒๕๕๒ ตัง้งบประมาณเอาไว ๒,๗๕๕,๖๐๐ บาท เพราะฉะนัน้ก็ไดพิจารณาใหใชเกณฑนี ้
ในการของบประมาณ ป ๒๕๕๒ นะคะ แตวาการจัดสรรงบประมาณในแตละหนวยงานก็ยงัไมใชขอยุติ 
หรือเปนขอจํากัด เพราะวาหากหนวยงานใดมีภารกิจหลกัของหนวยงานที่จาํเปนตองอยูดําเนนิการ แลวก ็
ตองใชงบประมาณมากกวาที่ไดรับจัดสรรก็สามารถที่จะสงคําขอเพิ่มเติมได รายละเอยีดจะมีเอกสาร 
อยูแลววาแตละสํานกัไดรับการจัดสรรเทาไรนะคะ 
  ประธาน  :  เกณฑในการพิจารณาผิดไปจากเดิมอยางไรครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เกณฑเดิมไมมเีฉล่ียยอนหลงันะคะ ตอนนีเ้ฉลี่ยยอนหลัง ๕ ป  
  ประธาน  :  หมายความวาเปนตัวตั้งแตละสํานกัวาควรจะไดเทาไร แลวถาเขาเกนิอยางนัน้ 
แลวเขาอยูจริงทาํอยางไร  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เกินจากนั้นอยูจริงตรงนี ้อยางเชน ป ๒๕๕๐ อยางสาํนกั 
รักษาความปลอดภัย อยูจริง ป ๒๕๕๐ มาก ใชไหมคะ แตทีนี้พอเวลามาดูฐานเฉลี่ย แตป ๒๕๕๒  
กลับขอตั้งมาเพียง ๒,๗๕๕,๐๐๐ บาท ก็จะเอาฐานป ๒๕๕๒ ที่ขอตั้งมาพิจารณาดวยนะคะ  



 ๒๐

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๒ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
  ประธาน  :  เอาฐานเฉลี่ย ๕ ปมา ไมทราบทานกรรมการเห็นอยางไรครับ  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เปนวิธีคิด ไมทราบวาถกูหรือเปลานะคะ เพราะวาคาใชจาย 
ของอันใหมจะแตกตางจากทีแ่ลว ๆ มานะคะ แตถาเราไปตั้งเกณฑงบประมาณที่รับคร้ังที่แลว ที่เราจายจริง  
ก็จะวัดไมได  
  ประธาน  :  หมายความวาอตัราเปลี่ยนไป 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เพราะอัตราเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีคาเบี่ยงเบนตรงนี้อยางมากเลย  
ถูกไหมคะ 
  ประธาน  :  เพราะแตเดิม ๓ ชั่วโมง ๑๐๐ บาท ก็ไมเกนิ ๑๐๐ บาทใชไหม แตตอนนีค้ิดเปน 
รายชั่วโมง ชั่วโมงละสามสิบ ๆ ไป แตอยางไรก็ไมเกินเทาไรนะครับ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ๘ ชั่วโมงครับ  
  ประธาน  :  ๘ ชั่วโมงใชไหม แปด สาม ๒๔๐ บาท  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  วันธรรมดาวันหนึง่ไมเกนิ ๒๐๐ บาท แตวันหยดุราชการไมเกนิ  
๔๒๐ บาท ตามระเบียบครับ  
  ประธาน  :  ใชตัวเลขนี้ไดไหม คือตัวเลขนีผ้มวาเปนกรอบก็ดี แตตองบอกกอนไมใชสิบ 
พอตีกรอบอยางนี้ปบกลายเปนวาสิบ ๘๐,๐๐๐ บาท ใชไป ๖๐,๐๐๐ บาท เหลืออีก ๒๐,๐๐๐ บาท อยู ๆ 
เพื่อจะใชสิทธใิหได ๒๐,๐๐๐ บาท ก็ตองคิดใหรอบคอบ แลวเงนิพอไหม สมมุติวาถาเปนตวัเลขทีแ่ปรผัน 
เร่ืองคาใชจาย O.T. ที่เปลี่ยนแปลงไป ถาอยูมากกวานัน้เรามีเงนิใหเขาหรือเปลา เพราะวาเรามาหาร 
ไวหมดแลว ทานรองฯ วิจักขณวาอยางไร เชิญครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ผมเขาใจวามตีิอยูเร่ืองหนึ่งที่บอกวาใครสามารถบรหิารเงิน  
อาหารลวงเวลาเหลือ สํานักนั้นสามารถเอาไปจัดซื้อจัดจางอะไรไดใชไหมครับ อันนีต้างหากคือเปนตัว 
ทาทายใหสํานักดําเนนิการ สมมุติสํานักตั้งไว ๒ ลานบาท ผมเหลืออยู ๑ ลานบาท สํานัก ก เหลืออยู  
๑ ลานบาท ก็เอาไปซื้อครุภัณฑใชไหมครบั 
  ประธาน  :  ไหนยืนยันหนอยสิระเบียบวาอยางไรครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ใชไหมครับ ผมถามกอน เพื่อผมจะไดไปดําเนินการ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ก็มีการพูดกนัในที่ประชุมคร้ังที่แลวคะ กรรมการนโยบายฯ  
คร้ังที่แลววาถาหากวาบริหารเงินแลวมีเหลือ สํานกัก็สามารถทีจ่ะไปจดัซื้อครุภัณฑหรืออะไรไดในวงเงิน 
ที่เหลือ  
  ประธาน  :  เงินอะไรที่บริหารเหลือ  
 



 ๒๑

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๓ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เงินที่ไดรับจัดสรร เงินคาอาหารนอกเวลาคะ ตอนนั้นมีการ 
พูดกันในคณะกรรมการแลวคะ  
  ประธาน  :  เปนมติ ครม. หรือ ขอความชัดเจนหนอย ผมจําไมไดแลว 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ไมไดเปนมติ ครม. ครับ เปนทีพ่ดูคยุขอตกลงในที่ประชุมกนั 
แคนั้นเองนะครับ วาถาสาํนกัไหนประหยดัคา O.T. ไดก็ใหไปจัดสรรซื้อครุภัณฑ ซึ่งมาคุยกันที่ประชุม 
อยางเดยีว ยังไมมีมติที่ตกลงกนั เปนแคพดูคุยกันครับ  
  ประธาน  :  จึงเปนที่มาของการกําหนดกรอบอยางนัน้หรือครับ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  เปนเพียงสวนหนึง่ครับ เพราะวาสวนนี้คือหลักเกณฑที่ออกตาม
มาตรการควบคุมการเบิกจายเงนิคาอาหารทําการลวงเวลา ที่ออกมาตรการประหยัดออกมาสวนหนึ่ง 
แลวใหมาสอดคลองกันครับ  
  ประธาน  :  ขอตกลงนีท้ําไดไหมตามระเบยีบราชการ  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  คือถามีเงินเหลือจายจากรายการที่เราเบกิจายแลว ถามีเงิน 
เหลือจายก็สามารถโอนเปลีย่นแปลงได แตก็ตองนาํเสนอขออนุมัติเหน็ชอบกอน เพราะวาครุภัณฑแตละป  
สํานักงานจะไมไดรับมาเลย แลวก็มีการรองเรียนแตละสาํนักวาก็อยากจะไดสวนนี้ดวยครับ  
  ประธาน  :  แตถายอด O.T. กลายเปนวายอด O.T. สูง ๆ ไมมีลดเลย เปนความผิดปกติ 
หรือเปลา เพราะวาอันนี้คือยอด O.T. อยูดี ถูกไหมครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  อันนี้จะมีมาตรการควบคุมอยูแลวนะคะ ในหนาที่อยูตอจาก  
หนาหลกัเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ ตรงนี้มีมาตรการควบคุมอยูแลวนะคะ ถาหากวามีภารกจิ 
ที่เรงดวน มีความจําเปนเรงดวนก็สามารถที่จะขอเพิม่เตมิจากนี้ไดอยูแลว จากเกณฑที่ไดรับนี้อยูแลว  
  ประธาน  :  ขอพิจารณาคือวา O.T. เขาบอกวาหลักการคือใชเทาที่จําเปน ถกูไหมครบั  
อันนัน้เขาตัง้ไวจํานวนหนึง่ ทีนี้เราบอกวาขอเท็จจริงถาเรามีกระบวนการในการผันแปรเงินตรงนี้ การบริหาร 
ยอด O.T. ก็จะหมดทุกป แลวดีไมดีถาจะตองอยูจริงดวย แลวก็คิดจะกันเพื่อไปใชเงนิอื่นดวยก็จะเปน  
๒ ซับ ๒ ซอน เพราะวาถาสมมุติอยู O.T. จริง ม ี๘๐,๐๐๐ บาท พอมาอยู ๑ แสนบาท ก็ตองหาอกี 
๒๐,๐๐๐ บาทมาใหเขา ถูกไหมครับ แตจะไมใชตัวเลขที่ตรงนกัวาการอยู O.T. คือยอดรวมทัง้หมดเทานี้ 
กลายเปนวาเอาไป ๑ แสนบาทซื้อของสวนหนึ่ง แตก็ยงัปรากฏในยอด O.T. ซึ่งยอด O.T. พิสูจนทราบ
ในทางลบก็คือวาเวลาทํางานไมทาํ มาทาํนอกเวลาราชการ ซึง่ก็ตองคิดใหรอบคอบวาจะคุมคาหรือไม 
คุมคาอยางไร  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือเมื่อกี้เราไดพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑระหวาง 
ปงบประมาณ ป ๒๕๕๑ ซึง่ไมไดตั้งงบประมาณไว สํานกั รปภ. สํานกัประธาน อันนีก้็ตองขอเปลี่ยนแปลง 



 ๒๒

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๔ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
เหมือนกนัใชไหมครับ สมมตุิมีเงินเหลือตองขอเปลี่ยนแปลง อันนี้ในการประชุมคร้ังกอนนี้ที่เราเคยมีมติ 
ไปวาสํานักไหนเกง ทํางานไดดีก็มีเงนิเหลอื ทานจะไปซื้ออะไร ไปทําอะไร แตก็ตองขออนุมัติจากทานเลขาฯ  
เหมือนเดิมครับ ผานคณะกรรมการชุดนี้ใชไหมครับ โดยกระบวนการวาเทานี้ อยางเชน สํานกัการประชุม 
แบบนี้ หองทํางาน ชัน้ ๒ ทีเ่ปนหองปฏิบัติการ ไมมีโตะ เกาอี้นะครับ  
  ประธาน  :  อยูใน ๑๙๒ ตัวนี้หรือเปลา  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ไมอยูครับ  
  ประธาน  :  ทําไมหลงสํารวจ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  สําหรับหองปฏิบัติการวันประชมุ ชัน้ ๒ อาคาร ๓ ไมมีโตะ เกาอี้ 
นะครับ เดิมมโีตะ เกาอี้ สํานัก รปภ. ก็ขนยายออกไป เพื่อไปจัดกิจกรรมของสํานักงานตาง ๆ แลวก็ไมได 
สงคืนมา ก็ไมมีโตะทาํงาน ในวนันัน้จะมีการประชุมสภา ผมก็เลยใหยมืโตะของสโมสรไป ๖ ตัว พรอมเกาอี ้
อีกประมาณ ๘๐ ตัวอยางนี ้เดิมเขาขอตั้งปรับปรุงหองนัน้ไว ๔ แสนบาท ก็ยงัไมไดรับการพิจารณานะครับ  
เปนหองทํางานปฏิบัติการราชการของสาํนักการประชุม ในงบป ๒๕๕๐ ก็ไมไดรับการพิจารณา อาจจะม ี
เงินเหลือจายแบบที่ทานวามานี ่ใหสํานกั รปภ. ไป ๕๐,๐๐๐ กวาบาท เพื่อไปซ้ือกลอง Webcam อะไร 
ตรงนี้มาติดตั้งเพื่อระบบการเขาออกของสภา แตสํานกัการประชุมก็ขอไปเหมือนกัน ๔ แสนกวาบาท  
ก็ไมไดรับการพิจารณาจากสํานักงาน ไปติดอยูที่ไหนผมไมทราบนะครับ ที่ขอปรับปรุงหอง ชั้น ๒  
เปนหองทํางานของสํานักการประชุม และมีเร่ืองสงไปที่กองคลงันะครับวาขอใชเงนิระหวางปงบประมาณ  
ที่ไมไดรับงบประมาณไว ขอบคุณครับ  
  ประธาน  :  เดี๋ยวเอาทีละเร่ืองนะครับ  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ขออนุญาตเรื่อง O.T. นะคะ เดีย๋วขอทบทวนนิดหนึ่งวา O.T. 
ที่เปนปญหาในการปฏิบัติราชการของสภา เดิมที่เคยทํางบประมาณมานะคะ แตละสํานักจะตั้ง O.T.  
มาเต็มจาํนวนคูณวัน จาํนวนวนัคูณจํานวนขาราชการนะคะ เงินก็โปงพองมากในเรื่องของ O.T. 
คณะกรรมการก็มาพจิารณาวาถาเราตั้งอยางนี้ไปทาํใหงบประมาณโปงพองไปเสียเปลา ๆ แลวสาํนัก 
งบประมาณพอเห็นปุบเธอกจ็ะตัดเลย เราก็เลยถามวาตัง้ไปใหเขาตัดทําไม คือเขาจะตัด สมมุติวาปที่แลว 
เราใชเทาไร เขาก็บวก ลบ ๑๐ เปอรเซน็ต อะไรลักษณะอยางนี้ เขาก็จะตัดใหทุกครั้ง แตแตละสํานกัก็จะ 
ขอมาเต็มจํานวน ก็เลยคิดเปลี่ยนแปลงวาเราเอาเทาทีจ่ําเปนที่ปฏิบตัิงานจริง แลวก็อยูแบบประหยัด 
ใหคุมคา ก็เลยปรับลดตรงนี้ลงมานะคะ แลวก็ ๒ – ๓ ป ก็ โอ.เค. ดีข้ึน แลวก็รูสึกวาคนกม็ีความซื่อสัตย 
ในการที่จะอยู คืออยูไดตองอยูปฏิบัติงานจริง อะไรอยางนีน้ะคะ ก็เนนตรงนี ้แตวาพอวิธีคิดถามาคิดอยางนี้  
เพราะคาใชจายผันแปรไปแลวพอมาคิดยอดอยางนี้ คิดวาตองมีสวนกระทบกระเทือนแนนอน ก็อยากวา 
ใหอนุกรรมการหรือคณะกรรมการนาจะทบทวนแลวก็คดิตัวเลขใหม แตวาตองยึดสภาพความเปนจริง  



 ๒๓

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๕ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
และภารกิจจําเปนและสําคญัของงาน แลวก็บวกไปดวยคะ บวกเปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต ๒๐ เปอรเซ็นต  
อะไรอยางนี้คะ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ทกุปสํานักงานเราไดรับงบคา O.T. 
จากสํานักงบประมาณประมาณ ๑๐ กวาลานบาทเองครับ ป ๒๕๕๑ ไดรับจัดสรรมา ๑๑ ลานบาทครับ  
แตเราไดมาจัดสรรเงินใหมโดยดูจากฐานจายจริง ในป ๒๕๕๐ ซึง่เปนฐานทีม่ีการปรับคา O.T. แลว จายจริง 
ไปประมาณ ๒๓ ลานบาทครับ เราก็เลยมาพิจารณาจดัสรรงบเปนคา O.T. ใหหนวยงาน ๒๓ ลานบาท  
โดยเราเจียดจายจากงบ เนือ่งจากสาํนักงานสามารถที่จะถัวจายไดในทุกรายการในงบดําเนินงานนะครับ  
ซึ่งคราวที่แลวคณะกรรมการนโยบายฯ ไดอนุมัติไปเรียบรอยแลวนะครบัวาจะใหคา O.T. ๒๓ ลานบาท  
ขอประทานโทษนะครับ ขออนุญาตเรียนดวยวาเดิมเราทาํการจัดสรรเงนิในลักษณะทีเ่ปนโครงการนาํรอง 
อยูประมาณ ๖ หรือ ๗ สํานกั คณะกรรมการนโยบายฯ มีมติวาใหไปจดัสรรทุกสํานกั แลวก็มมีติอยางที ่
ทานรองฯ วิจกัขณเรียนนะครับ คือวาถาหนวยงานสามารถเจียดจายไดในงบที่ไดรับจัดสรร ก็สามารถ 
ไปซื้อครุภัณฑได แตชองทางที่จะขออนุมัตจิะตองผานคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณ ซึง่ทาน 
เลขาฯ ใหหลกัการไววาถาผานคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณก็จะไมขัดของ ก็จะตองนาํเรียน
คณะกรรมการนโยบายฯ ทราบอีกครั้งหนึง่ครับ นี่เปนหลกัการที่ทาํอยูนะครับ ทีนี้เรียนทานวาการจัดสรร  
เราก็จัดสรรในวงเงิน ๒๓ ลานบาท ทีนีจ้ัดสรรก็ดูตามเกณฑอยางทีท่านที่ปรึกษาเรียนแลวนะครับ  
เราจัดสรรไดทั้งหมด ๑๙,๓๔๐,๖๐๐ บาท จากยอด ๒๓ ลานบาท เพราะฉะนัน้เราจะมีเงินกองกลางเอาไว
อยู ๒๓ ลานบาท ลบดวย ๑๙ ลานบาท กป็ระมาณเกือบ ๆ ๓ ลานบาท เอาไวเผื่อวาบางสํานักมภีารกิจ 
ที่จําเปนก็ขอมา เราก็พจิารณาไปครับ แตเรียนจริง ๆ แลวฐานที่เราใหเปนฐานที่ปรับคา O.T. ใหเปนปจจุบนั 
แลวครับ สํานกังบประมาณ ในป ๒๕๕๑ ใหเราแค ๑๑ ลานบาทครับ และขออนุญาตนิดหนึ่งไดไหมครับ  
ชวยแจกคําของบประมาณ ป ๒๕๕๒ ของสํานักงานเราทั้งหมดขอมาปนี้อีก ๕๔ ลานบาท ทางคณะอนุนี ่
หนกัใจมากเลยวาเราจะขออยางไร อยางสํานักรายงานการประชุมฯ ขอมา ๑๑ ลานบาท คา O.T. จากเดิม 
ที่เคยจาย ๒ – ๓ ลานบาท ขอ ๑๑ ลานบาทอยางนี้ครับ จะพิจารณาอยางไรครับ มนัยาก และจริง ๆ แลว 
คา O.T. ทางสํานักงบประมาณจะไมใหเราเพิ่มหรอกครับ เขาใหเราเจียดจาย เขาบอกคุณจะปรับ Rate 
อยางไรก็ตาม คุณตองเจียดจายวงเงินที่คณุมีอยู ถาอยากจะจายเพิ่มคุณก็เจียดจายจากรายการอื่นไป  
อยางนี้ครับ เลยขออนุญาตนาํเรียน แตขอตอบประเด็นทานเลขาฯ ไดวาเราตัง้ไว ๒๓ ลานบาท เราจัดสรร 
เงินไว ๑๙ ลานกวาบาท เรามีเงนิกองกลางเอาไวสําหรับจัดสรรเพิ่มในกรณีจําเปน อันที ่๒ ตอบคําถาม 
ทานที่ปรึกษาบุญรักษานะครับวาเราปรับ Rate ใหเปนปจจุบันแลว ไมใชใชฐานเดิมนะครับ  
  ประธาน  :  ก็ตอบคําถามเรือ่งเงนิพอแลว อันนี้เพิ่งปรับมาใหม ๆ เลยหรือเปลา หลงัจาก 
มีมติไปหรือเปลา คือเรามีตวัเลขอยูใชไหม คือขอเขาเทาไรก็ขอมาเถอะ แตถาเรามีตัวเลขอยูที่เปนฐาน 



 ๒๔

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๖ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
ในการคิด ชวง Peak ที่สุดมีเทาไร ก็ไมเกินนั้นหรอก ยิ่งถาปรับ Rate ใหมแลวจะกระโดดไปถึงไหน คงไมทิ้ง 
จากขอเทจ็จริง แตผมก็ไมรูวาเขาคิดจากฐานอะไรมานะครับ ก็ลองปรับตามขอเท็จจริง อนกุรรมการก็ตอง 
ไปชวยดูนิดหนึ่งนะครับ อันนี้กลับมาคําถาม เร่ืองเงนิพอปรับ Rate แลว โอ.เค. จบไปนะครับ เร่ืองสํานัก 
นํารองสรุปวาอยางไร ผลสํารวจการนํารองเปนอยางไร ที่ประหยัด O.T. ผลเปนอยางไรครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คือเรียนทานครับ ตอนเขาคณะกรรมการครั้งแรกเราจะเสนอ 
วาในป ๒๕๕๑ จะจัดสรรเฉพาะหนวยงานนาํรอง แตคณะกรรมการบอกวาใหไปจดัการใหทัง้หมดแลว 
นะครับ รบกวนทาน ผอ. ประวิชไดไหมครบั เขาใจวาเมือ่เรามีมาตรการไป คา O.T. ๔ – ๕ เดือนแรก 
ต่ําลงกวาปทีผ่านมาเยอะเลยครับ ผอ. ประวิชพอมีตวัเลขไหมครับ ผมไมมี ขอโทษจริง ๆ  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  จากตัวเลขในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ดูสํานกัประธานเลยนะครับ  
ตุลาคมคือประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท พฤศจิกายนจะลดลงเหลือ ๔๗,๐๐๐ บาท พอธันวาคมเปน  
๒๓,๐๐๐ บาท แตปรากฏวาในมกราคมเพิ่มเปน ๕๘,๐๐๐ บาท ตามตัวเลขที่มีอยูในมือนะครับ  
เร่ิมมีสภาขึ้น สวนสาํนกั ก.ร. ตุลาคม ๒๓,๐๐๐ บาท พฤศจิกายน ๑๑,๐๐๐ บาท สวนธนัวาคมก็ลดลง 
เปน ๑๐,๐๐๐ บาท สวนมากจะเปนลักษณะนี้ลงมาเกอืบทุกสํานักครับ ซึ่งตัวเลขดคูราว ๆ แลว 
ตั้งแตตลุาคมนี้ใชทัง้หมดคือ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ ในเดือนพฤศจิกายนก็ใชประมาณ  
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท พอธนัวาคมนี้ยงัเบิกจายไมหมดก็อยูใน ๖๔๐,๐๐๐ บาท  
  ประธาน  :  ลดลงวาอยางนัน้เถอะ  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ลดลงครับ  
  ประธาน  :  แตพอมีสภาก็บมู   
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  พอมีสภาก็พุงขึ้นอีกสวนหนึ่งครับ ตามทีจ่ายจริงไป  
  ประธาน  :  เอาอยางนี้ไดไหม คือตอนนีท้ีจ่ะคุยในเรื่องหลักการอยางที่วานี ่ถาเงนิ 
เหลือจายจะขอไปทําอยางอืน่ไดไหม ใชไหมครับ แตทีนี้ในมุมมองอีกกลับหนึง่ การทีใ่ชเงิน O.T. สูง ๆ  
เปนตัวชีว้ัดอะไรบางอยางหรือเปลาวาเราไมทํางาน แลวมาทําชวง O.T. หรือเปลา เวนแตมีสภาพ
ปรากฏการณบริบททัง้หลายสอดคลองกนัวามีการประชุมถี่ข้ึน มากขึ้น อะไรอยางนีน้ะครับ กฟ็งได  
ทีนี้อยางไรเสียก็ตามถาการที่ใชลดลงเพราะเปนมาตรการ ที่เราบอกวาสามารถเอาเงินไปใชอยางอื่นได 
ถามีเงินเหลือ แลวลดลงจริงอยางตวัเลขทีร่ายงานมา ถาเปนเพราะเหตุนี้ก็นาสนับสนุน ถูกไหมครับ  
เพียงแตวาตองบอกวาไมใชตัวเราของเรา ของสํานกัประธาน ๘๖๐,๐๐๐ บาท ใครมาแตะตองไมได  
อะไรอยางนี้ กค็งไมใชอยางนั้น เพยีงแตวาโอกาสที่จะเอามาใชจายในสิ่งที่จําเปนอาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งแม 
ไมตีกรอบกันไวก็ทาํไดอยูแลวตราบเทาทีม่เีงินเหลือจาย เราก็มานัง่พิจารณาในอนุกรรมการอยูแลววา 
ใครขอมาก็ขอมา ขอไดตลอดเวลาถาคิดวามีความจําเปนในการใชเงนิไปทําอะไร แตก็ตองเขากระบวนการ 



 ๒๕

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๗ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
ในการกลัน่กรอง ไมวาจะตีกรอบให ๘ แสนบาท ๑๓๐,๐๐๐ บาท ๔๙๐,๐๐๐ บาท หรือไมอยางไรนี ่
ก็ทําไดอยูแลว เพราะฉะนั้นจะสงผลทางจติวิทยาไหมวาพอเราตีกรอบกันวา โอ.เค. ของสํานกับริหาร 
งานกลาง ๔๙๙,๐๐๐ บาทเศษ จะยึดอยางนีก้ันหรือเปลาครับ  
  นางสุภารัตน วสุภาคย  :  นดิหนึง่นะคะวาคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ มีมติเห็นชอบ  
มาตรการควบคุมการเบิกจายคาอาหารทําการนอกเวลาอยูแลว คือแตละหนวยงานจะตองจัดทาํแผน
ควบคุมการเบกิจายนอกเวลาราชการของหนวยงาน แตวาแผนนี้ก็ตองกําหนดความจําเปนของภารกิจ  
เกณฑจาํนวนบุคลากรที่ตองอยู ตรงนี้จะเปนฐาน ทีท่านเลขาฯ บอกวาจะตองเขากระบวนการกลั่นกรอง 
ถาหากวาแตละสํานกัมีความจําเปนตองใชเพิ่ม แลวทานเลขาฯ บอกใหสงอนุกรรมการพิจารณา ตรงนี ้
ก็จะเปนฐานทีจ่ะกลั่นกรองแผนตัวนี้นะคะ เพราะฉะนัน้ตองขอความกรุณาคะ  
  ประธาน  :  คิดในแงขอเท็จจริง สมมุติผมเปนสํานัก ๘ แสนบาท แลวไมอยูเลย  
เหลือ ๘ แสนบาทตรงนี้ ผมก็ตองคิดโครงการขึ้นมาแลว เพื่อใหอนุกรรมการพจิารณา ผมจะทาํอะไร  
จะซื้ออะไร นัน่หมายความวาการพิจารณางบประมาณของเราจะทาํ ๒ หรือ ๓ คร้ังกวาปกติทีเ่ราเคยทาํ  
ถูกไหมครับ จะตองมีคําขอมา ผมก็ตองสงอนุกรรมการไปพิจารณา ซึง่จะทําอยางนีท้ั้งป แลวกถ็าเขารูวา 
เขามีอยู ๘ แสนบาท และเขาไมไดใชเงินเหลือ ๘ แสนบาท เขาตองหาของที่จะซื้อใหได ๘ แสนบาท  
ซึ่ง ณ วนันี้สํานักหนึง่เขาขอมาแลว ๘ แสนบาท เราไมรูหรอกวาอกี ๑๙ สํานัก เขายงัไมทยอยขอมา  
ซึ่งถา Concept เดียวกนัผมเชื่อวาเปนอยางนี้ ก็ตองทยอยขอมาเหมือนกนั แลวก็รักษากรอบวงเงนิ 
ของตัวไว เพราะฉะนั้นเวลาจัด Priority ไมไดขอมาพรอม ๆ กนัเหมือนตั้งงบประมาณประจําป ขอมากอน  
Priority ต่ํามากก็ได แทบจะไมนาซื้อเลย แตเนื่องจากอยูในกรอบวงเงนิเขา แลวเสนอมาเปนอันดบัแรก  
เราจะบอกวาไมใหเพราะอะไร กต็องใหไป สํานักที ่๒ มา อีก ๑๘ สํานักเขายังไมเสนอมา ก็ทยอยมาอยางนี ้
เร่ือย ๆ มาทีละสํานกั ๆ ก็แสดงวาเขารักษากรอบวามีเงินนี้ก็ตองใชภายในสาํนกัตัว อันนั้นคือคุมไมได  
จัด Priority อะไรไมไดเลย เสนอมาก็ตองอนุมัติ เพราะวาเขาขอมาระหวางการ ไมมตีัวเปรียบเทยีบ ไมม ี
ตัวชี้วัดวาอะไรเรงดวนกวากนัใน ๒๐ สํานกัทัง้หมด จะเปนอยางนี้หรือเปลา และอนุกรรมการจะพิจารณา 
อยางไร ขอมาเห็นสมควรอนมุัติหรือไมอนมุัติ เพราะไมมตีัวเปรียบเทยีบ คุณเสนอมาทัง้สํานักงาน  
๒๐ สํานกั คณุมีอันนี้เรงดวนกวา เงิน ทรัพยากรมีอยูเทานี้ จัดลาํดับแลวเอาอันนี้ไปกอน ๆ จนมบีางสาํนกั 
ไดบาง ไมไดบาง แตตอนนี้ถามาทยอยจะเอามาทําอยางไร เวลาปฏิบัตจิริงจะทาํอยางไรครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เทาที่ผมดูคงเปนรายไตรมาส สมมุติวาอาจจะเหลือ สมมุติวา 
เขาตั้งงบประมาณไตรมาสนี้ไวเทานี้ ๆ กจ็ะเหลือในสวนแตละไตรมาส เขาอาจจะมาขอซื้อในระหวาง  
ไตรมาสไดไหม อันนี้คําถามนะครับ 
 



 ๒๖

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๘ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
  ประธาน  :  คือ Concept เดียวกนั กระบวนการในการพิจารณากลั่นกรองความจําเปน 
คือเสนอมาผมเชื่อวาจําเปนหมด แตทรัพยากรเรามีจาํกัด เราก็ตองเลือกวาอะไรจําเปนกวา ถกูไหมครับ  
สมมุติวานโยบายตูมเลย แตละสํานกัใชหมดแลว เหลอืสํานัก รปภ. มีนโยบายมาใหมบอกตองซือ้เครื่องนี้  
เพื่อรักษาความปลอดภัยอยางยิง่ยวด ไมมีเงนิแลว เพราะแตละสํานกัขอของตัว ขอในกรอบของตัว 
ไปหมดแลวทาํอยางไร เชิญครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ทานเลขาฯ คะ ถาเราจะดวูาพอไตรมาสนีใ้ชเงินนอย แลวก ็
จะไปของบประมาณเลยคงเปนไปไมได เพราะจะแนใจไดอยางไรวาไตรมาสที่เหลือจะตองใชมากขึ้นเทาไร  
เพราะฉะนัน้นาจะสรุปรวมไตรมาสสุดทายถึงจะมาพิจารณา  
  ประธาน  :  นั่นสิ กก็ลับมาเหมือนสภาพเดิม คือเงนิเหลอืจายทั้งหมดเทาไร แลวก็ขอมา 
ทีเดียว ใน ๑๐ รายการก็ไปจดั Priority วาอะไรจําเปนเรงดวนกวา ถูกไหมครับ แตถาตีกรอบอยางนี้แลว  
อันนี้ผมไมอยูแลว ขอเลย อันนี้เปนวัสดุครุภัณฑที่จําเปนขอมาเลย แลวจะพจิารณาเขาอยางไร ทานรองฯ  
วิจักขณตั้งทาแลว เอาหรือเปลานโยบายนี้ผมจะไดไปดู จะไดกันไมใหอยู O.T. จะขอซื้อ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  สํานักรายงานฯ เสนอมา ๑๑ ลานบาท เขารูหรือยัง  
  ประธาน  :  อันนัน้เปนตัวเลขเฉย ๆ เชิญทานรองฯ สมพลครับ  
  นายสมพล วณิคพันธุ  :  ผมวาสาํนกัองคการฯ ก็ตองการตรงนี้ จาก ๕ แสนบาท ข้ึนมา 
เปน ๒ ลานบาท พอมโีครงการนี้ข้ึนมาซือ้ไดไหมครับ  
  ประธาน  :  ใชเงินผิดประเภทหรือเปลา  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ถาเอาเกณฑเดิมใน ๒๓ ลานบาทที่ตัง้เอาไวแลวบวก ๑๐ 
อยางทีท่านวาใชไหมครับ ก็เปนปตอไป แตถาเหลือก็เอาไปซื้อได สมมุติเอาเกณฑเดิม แลวก็ปตอไป 
คนที่เหลือคุณจะตองถูกปรับลดงบประมาณลงเรื่อง O.T. ใชไหมครับ เปนตวัชี้วัดทีว่าสํานักงบประมาณ 
จะตองถูกตัดลงแน สมมุติวาเราประหยัดไปได จาก ๒๓ ลานบาท ประหยัดได ๓ ลานบาท ปตอไปเขาให 
แค ๒๐ ลานบาท บวก ๑๐ เปอรเซ็นต ก็เปน ๒๑ ลานบาท ๒๒ ลานบาท กจ็ะอยูในลกัษณะอยางนี ้
ใชไหมครับ พอปตอไปลดเหลือ ๑๕ ลานบาท เอาเงิน ๕ – ๖ ลานบาทไปซื้อของ ปหนาเขาก็ตัดเหลอื 
๑๕ ลานบาท คา O.T. อยางนี้ กจ็ะทยอย ๆ ทําอยางนี้ไปจนไมมี O.T. เพราะทาํงานเต็มเวลา เพราะฉะนั้น 
จะเปนอยางนีถ้ามองในแงประหยัดงบประมาณครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เกณฑวาประหยัด O.T ได แลวตองไปซื้อครุภัณฑได 
หลักเกณฑนี้ถาเราเห็นวาไมไดสรางวินยัในเรื่อง O.T. เราปรับไดไหมคะวาไมตองมีหลักเกณฑนีห้รอก 
แตเรารณรงคใหเขาลดลงการอยู O.T. อยาง ๓ สํานกั ที่หลงัจากมีมาตรการก็ดูแลวเขาก็ลดลง  
อยางสาํนกัพฒันฯ เคย ๗๐,๐๐๐ บาทมาตลอด ชวงนี้ก ็๔๐,๐๐๐ กวาบาท สํานกับริหารงานกลาง  



 ๒๗

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๓/๙ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
๕๐,๐๐๐ บาท ก ็๒๐,๐๐๐ กวาบาท คือพยายามดูนี่เขาก็ลดของเขาไดอยูแลวตอเดือน คือลดไดจริงถาม ี
มาตรการ ดูแลวนะคะ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ผมขออนุญาตครับ คือจริง ๆ เร่ืองนีก้็เปนมุมมองของเรื่อง 
การบริหาร คืออยางที่ทานออกมาตรการนี้ไปบีบเขา ถกูไหมครับ เขาก็เจ็บปวด เขาก็ตองลด แตวาตองม ี
รางวัลใหเขาบาง ก็เปนการบริหารยุคใหมครับ ปรากฏอยูใน พ.ร.ฎ. บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ป ๒๕๔๖  
ซึ่งมาตรการในการบรหิารจะมี ๒ อยาง ถาไมลงโทษ แตของเดิมเราจะเปนการควบคุมอยางเดียว แตถาเปน 
ระบบใหม เขาบอกวาถาคุณสามารถบรหิารงบ และจรงิ ๆ ถาทานจะกรุณาดูเกณฑทีท่างคณะทาํงาน 
ที่สํานักการคลังกับกลุมงานนโยบายและแผนชวยกันทาํ เราดูจากจายจริง แลวก็ดจูากจายจริงทีป่รับ Rate  
แลวในป ๒๕๕๐ เพราะฉะนั้นสิง่ทีเ่ราใหไปไมใชเกินเลยไปเลยครับ เปนสิ่งที่เคยปฏบิัติมาในอดีต และ 
ถาหนวยงานสามารถมีเงนิเหลือนี่จะใหโอกาสเขาหรือไมเทานัน้นะครับ อันนี้เปนหลกัการที่ทางคณะอน ุ
เสนอนะครับ ก็เปนอยางนี้ครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  การให O.T. ใครอยูเราก็ใหอยูแลว แลวเราก็ใหตาม 
ความจาํเปน พอมีมาตรการเขาก็ไปคิดมากขึ้นวาอยูเพื่อเบิกไหม แตวาถาจาํเปนอยูก็เบิกไดตามจริงอยูแลว  
ไมไดวาเปนมาตรการอะไรนะคะ แตวาเปนหลกัการวาทาํงานตามประสิทธิภาพ ตามความจําเปนคะ  
  นายวิจกัขณ  นาควชัระ  :  ขออนุญาตครับ จริง ๆ แลวจิตสํานึกสรางไดครับ แตวา 
มองอะไรหลาย ๆ มุมดวยนะครับ อยาเอาแตจิตสํานึกอยางเดียว ตองมองวา ณ วนันี้เด็กก็รองมาบาง 
แลววา O.T. ไมได ซึ่งบางทบีางสาํนกัคือคาครองชีพของเขา  
  ประธาน  :  ทําไมไมได เพราะอะไรครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ก็ไปถูกมาตรการอันนี้ครับ มาตรการที่ลด ไมไดตามเดิมทีเ่คย 
ไดไว พอเราไปลด ไปสรางมาตรการการประหยัด O.T. เด็กบางคนมรีายไดจากตรงนี้เพื่อเลี้ยงยงัชีพตัวเอง 
ในแตละเดือน อันนี้คือขอเทจ็จริงครับ ตองพูดครับทานรองฯ อุมาสีว ประเด็นอยูตรงนัน้มากกวาวาถาเราใช 
กลับไปใหเปนรางวัลกับสํานกั ก็เปนงานสาํหรับใชกับสวนราชการอยูแลว ใหเขาจัดซือ้ของที่จําเปนในการ
ทํางาน ก็มีผานอนกุรรมการอยูแลวกวาทานเลขาฯ จะอนุมัติได  
  ประธาน  :  คือตองแยกสวนกนั ไมไดรับ O.T. เพราะประหยัด ก็เปนมาตรการที่ราชการ 
ทุกสวนควรจะทํา คือเทาที่จาํเปน แตพอบอกวาไมได O.T. เพราะประหยัด แตมีเงินเหลือไปซ้ือของ 
ก็ไมรับกัน ตองเลือกเอาอยางหนึ่ง จะบาํรุงขวัญเด็กคืออยูก็ใหเงนิ คือใจผมนี่ผมคิด Simple ที่สุดเลย  
ถาอยู O.T. จริง สุจริตจริงก็ใหไป เทาไรก็เทานั้นถามีผลงานออกมา ผมไมติดใจเลย เพราะเงนิไมใชเงิน 
มากมายอะไร แลวจริง ๆ เปนเรื่องขวัญ เร่ืองอะไร แตพอเราคิดมาสรางเสริมวาเปนสิ่งลอใจ เปน Carrot   
and stick มาดวยกนั เมื่อจะลงโทษเขา เขมงวดเขา ก็มรีางวลัใหเขาดวย กลายเปนวาไมใชจริงใจแลว  



 ๒๘

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ           สมร ๓/๑๐ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
ทําเพื่อวัตถุประสงคที่ซอนเรนแลว คือหวงัวาจะมาซื้อโนนซื้อนี่ในอนาคตกัน ซึง่ผิดวตัถุประสงคและความ 
ตั้งใจของการใชเงินในลักษณะนี้ มนัอธิบายไมไดเปนเหตุเปนผลกนั คอืจะเอาทั้ง ๒ อยาง ขวัญที่อยูทํางาน 
แลวไดเงินกถ็กูบีบ เพราะวาจะเก็บเงนิเหลือไปซ้ือของ กลายเปนอยางนัน้ไป อยางนั้นหรือเปลาครับ  
 
                    - ๔/๑ 
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   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือมันตองกลาง ๆ หนอย สรางมาตรการมาเขม หรือจะเอา
ขนาดเปะเลย มันก็อยูที่กลาง ๆ ใหไปดวยกันได คอย ๆ ปรับ ไมใชจะปุบทีเดียวเลย ผมมองอยางนั้น  
มติคราวนัน้ทีม่ีมาตรการจงูใจวา ถาบริหารเงินเหลือตองสามารถไปซื้อครุภัณฑสํานกังานที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการใชไหมครับ มนัก็ตองผานกระบวนการอยูแลว เรามาทํางานใหกับราชการ ไมไดเอาเขาพก 
เขาหอตัวเองนี่ครับ บางทมีนัขาดหลาย ๆ อยาง ไมสามารถจะซื้อได 
   ประธาน  :  เดี๋ยวถามกอน สนับสนนุโครงการนี้หรือเปลา 
   นายวิจักขณ  นาควชัระ  :  ผมวาตามมติเดิมอยูครับ มติเดิมที่ใหไววา ถามีเงินเหลอื 
สํานักสามารถที่จะเสนอขอจดัซื้อครุภัณฑได 
   ประธาน  :  แลวแกปญหาเด็กรองโอดโอยไมไดรับ โอ.ที. อยางไร 
   นายวิจักขณ  นาควชัระ  :  อันนัน้มนัอยูทีว่า มันมีอีกเรือ่งหนึ่งที่จะไปดูเร่ืองสวัสดิการ 
  ประธาน  :  มนัไปดวยกนั เพราะเงินกอนเดียวกนั มันตองเลือกเอาอยางหนึ่ง  
จะเอาเงินเหลอื หรือจะใหสวัสดิการขาราชการ มนัเปนกอนเดียว พูดเอาทัง้ ๒ อยาง ผมก็งง ตกลงคุณเชียร
วาจะใหมีเงินเหลือ หรือวาจะเชียรใหประหยัด 
   นายวิจักขณ  นาควชัระ  :  ผมพูดตามมาตรการ ถาที่ประชุมจะกลับมติตามมาตรการ 
ก็ไมเปนไร 
   ประธาน  :  ไมใช อยาพูดอยางนี้ ขอรองเถอะ เรากําลงัพูดวามาตรการนั้นผมไมไดขัดของ
อะไร แตใหดูเหตุดูผลกัน แตถาเอาทั้ง ๒ อยาง โอ.ที. กใ็หแจกไมอ้ัน แลวใหมีเงินเหลือจายมันไปไดอยางไร 
มันอธิบายไมได ที่คุณพูดหมายความอยางนั้น  
  นายวิจักขณ  นาควชัระ  :  แตถาเราประหยัดไดเอาเงินที่เหลือมาสนบัสนุนการทาํงาน 
โดยที่แตละสํานักอยากจะใชอะไรก็วากนัไป แตวาตองผานกระบวนการ 
   ประธาน  :  แลวปญหาทีว่าเด็กรองไมได โอ.ที. คืออะไร 
   นายวิจักขณ  นาควชัระ  :  อันนี้มนัเปนเรือ่งประเพณีปฏิบัติเดิม บางสํานักจาย  
โอ.ท.ี เยอะ อยางยอดทานเห็นอยูแลว แตวารายละเอียดผมไมลงนะครับ เพียงแตวาบางสาํนกัเด็ก ๆ  
เขาได โอ.ที. เขาก็มาตดัใหอยูไมเกินเทานี้คนเทานัน้คน เขาก็เดือดรอนกนั บางสาํนักนี่จายทกุคน เทาทีฟ่งด ู
นะครับทานเลขาฯ ถาพูดความจริงคือประเด็นนี ้พอเราปรับนโยบายนีม้าใชปบ บางสํานักใหลดจาํนวน 
คนอยู โอ.ท.ี นอยลง ยอดมนัก็ลดลงใชไหมครับ มีการออกมาตรการมาเยอะแยะเลยแตละสํานกั เพื่อที่จะ
ลด โอ.ท.ี ลง อันนี้คือส่ิงที่เกดิขึ้นจริง ๆ ครับ ทานเลขาฯ ในบางสํานักไดทุกคนเลย นีค่ือขอเท็จจริง ๆ ครับ
ประเด็นมนัอยูตรงนี้ตางหากละ ที่ผมพูดมนัคนละเรื่องกบัวา ทาํไมตองใหเด็กอยู โอ.ที. ไดทุกคน  
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มันก็ไมเหมาะสมใชไหมครับ เราเคยชนิมาอยางนัน้ พอเราเกิดมาตรการนี้ข้ึนมาก็ประหยัดงบประมาณ 
  ประธาน  :  ที่เด็กโกรธนีเ่พราะวาแนวปฏิบัติแตละสํานกัไมเหมือนกนั  
   นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  รปภ.  ๑๐๐ คน เคยอยูเบิก ๑๐๐ ตอมา ผอ. สํานักอาจจะ 
บอกวาอยู ๕๐ คน อีก ๕๐ คนนี่ได นี่คงจะเปนบางกรณี แตบางกรณีเขาจะไมมปีญหาอยางนี ้เขาอยูตาม 
ภารกิของงาน แตคิดวาสํานกัที่อาจจะตองอยู ๑๐๐ เปอรเซ็นต ก็อาจจะตองไปกําหนดโควตาตามที ่
ทานรองฯ วิจกัขณพูดถึง 
   ประธาน  :  รปภ. ที่อยูเวรเบิกไมไดใชไหม อยางนั้นหรอืเปลา ประเดน็นีห้รือเปลา 
   นายวิจักขณ  นาควชัระ  :  ไมใชครับ ไมใชเลยครับ ผมพดูคนละเรื่อง หมายถงึวา 
ภาพรวมทั่ว ๆ ไปของการเบกิ โอ.ที.  
   ประธาน  :  คือเร่ืองปฏิบัติปฏิบัติไมเหมือนกนั  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ครับผม 
   ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็ปลอยงาย อยากเบิกเบกิไป แตบางงานทีถ่กูเครงครัดนัก 
ก็เบิกไดนอยไมทั่วถึงกัน เอาเรื่องทีม่ันแกไดหนอยส ิ
   นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ผมวาเวลาเอา ๒ เร่ืองมันมาผสมกันแลวมันกง็งเหมือนกนั  
วาจริง ๆ ทุกสาํนักมันควรทีจ่ะอยูเทาที่จําเปนตองอยู แลวถาอยูก็รับไป ก็ไมไดวาอะไร ก็จายเต็มที่เทาที่อยู 
เทาที่จําเปน แตในขณะเดียวกันพอบอกวาเงินเหลือแลวจะเอาไปซื้ออยางอืน่ได พวกก็เลยตั้งมาเยอะเลย 
ใชไหมครับ ผมก็เหน็ดวยกบัคณะอนุฯ ลองดูวาเกณฑที่แลวมาเปนอยางไร แลวก็ตงัไปตามนัน้ อาจจะบวก 
๑๐ เปอรเซ็นต แลวเมื่อกี้คยุกับทานรองฯ วัชรินทร ทานก็ดูวาอยูแลวมันจําเปนตองอยูก็อยู แลวกจ็ายไป
ตามนัน้ ทีนีว้าก็อาจจะมีคณะกรรมการประเมินตอนปลายปสําหรับใหรางวัลแตละสาํนักเขาไปวา ถาเกิด
เขาสามารถควบคุม กาํกับ ดูแลอะไรตออะไร ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ทาํลวงเวลาแลวมีผลงาน
มีอะไรตออะไร ไมใชวากลางวนัไมทาํงานมาทาํตอนกลางคืน เพื่อที่จะเอา โอ.ที. อีกอะไรอยางนี้ แตก็ตองมี
กรรมการประเมินใหมันเปนธรรมเหมือนกนั สํานกัไหนทีท่ําดีมทีั้งผลงาน ใชงบประมาณคุมคา อะไรตอไร 
ก็อาจจะไดคะแนนพิเศษไป อะไรอยางนี้ อาจจะอยูในกี่เปอรเซ็นต ๕ เปอรเซ็นต อะไรตออะไรที่ใหมา  
ที่ประเมนิตอนหลงั ก็อาจจะมีการแขงกัน ก็อาจจะเปนตัวหนึ่งที่จะโนมนาววา โอ.เค. ใหเขาซื่อสัตยข้ึน  
สรางคุณธรรมขึ้นได  
   ประธาน  :  จากเทาไรนะ มนัประจักษออกมาแลวจาก ๑๑ ลานบาท ก็ประจักษสํานักที่ ๒ 
แลวนะครับ ผมคิดอยูเดิม โอ.ที. เรานี่ ผมนึก ๆ อยูตอนนี้ระเบียบตามกฎหมายมนัออกระเบียบการเงิน 
การคลังไดเองแลว ผมเองนกึวาจะขึ้นเปน ๕๐ เสียดวยซ้ํา ถาอยางนีต้องเบรกไวกอนแลว  
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ชั่วโมงละ ๕๐ บาท จาก ๓๐ บาท ผมคิดวาเราอยูถาจาก ๓ ทุมไปแลว เปนชั่วโมงละ ๕๐ บาท อะไรอยางนี้
ผมยังคิดจะขอใหกําหนดอนันี้ข้ึนมาดวยซ้ํา ถาอยางนีม้ันจะบานทะโรไปกันใหญเลย ผมคิดวา ๓๐ บาท
ไมใชหรือ ผมคิดวาจะขยับจากของที่อ่ืน ๆ ทั่ว ๆ ไป เพราะเราทํางานผิดเวล่ําเวลา อยางขามไปเชา 
อีกวันหนึ่งอะไรอยางนี้ และคา TAXI ยังไมได อยางที่ประสบกันมามนัก็ไมไหว พอเรามีระเบียบเราก็จอง 
จะใชระเบียบตัวนี้ พอคิดอยางนี้ไมเอาดีกวา  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ถาทาํอยางทีท่านรองฯ จเรพดูวามีการประเมิน ทุกสาํนักตอง 
มีแผน แผนการดําเนินงาน แลวก็ตองมีความจําเปนตามภารกิจที่ชัดเจน ถาอยางนั้นจะประเมนิไมได 
   ประธาน  :  เปลา มนักาํหนดไดดวยหรือ มนัพยากรณไมไดเลยนะ แผนปกติทีม่ันได 
มันไดสวนหนึง่ อยางสมมุตเิปน Routine ตองไปโนนไปนี้มันไดสวนหนึ่ง แตบางทีนอกฤดูกาลมันเปนเหตุ
ทางการเมือง หรืออะไรที่แทรกซอนเขามาเราจะเอาอยางไร ไมรูก็ลองดู หลักการวาอยางไร จะเอามาใช 
ซื้อของไดอยูไหม  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตทานเลขาฯ นะคะ คือเมื่อกอนนี้มีคุยกนั 
เราเนนแตเร่ืองการซื้อครุภัณฑ แตวารูสึกจะมทีานหนึง่เสนอวา อาจจะไมใชการซือ้ครุภัณฑก็ได แตอาจจะ
เงินเหลือจายไปดูงานสัมมนา ดูงานตางจงัหวัดอะไรอยางนี ้โดยที่งบประมาณประจาํไมมีอะไรอยางนี้  
คือประเด็นนี้เราไมไดพูดถึงกัน พูดแตเร่ืองครุภัณฑ 
   ประธาน  :  ผมวาอยางนี้มนัใชเงนิผิดประเภทแนนอนเลย คือถาไมคดิอะไรอยางนี ้ 
คือ ณ เวลานีม้ันบนัทกึไวหมดสิ่งที่เราพูดกันนี่ คือการตกลงกนัเพื่อใชเงินผิดประเภท แตถาเมื่อไร 
เงินเหลือจายกองอยูส้ินป หวัหนาสวนราชการทาํไดตามระเบียบ เหมือนทาํที่ผานมานั่นแหละ ก็มาจัด 
Priority กัน ระหวางปที่ผานมาคุณขออะไรมา ผานอนกุรรมการขึ้นบญัชีไว ทาํ Waiting list ไว เงนิเหลือจาย
มีอยู ๑ ลานบาท ขอมา ๑๐ ลานบาท ก็มาดูวา ๑๐ ลานบาท อะไรมันจําเปนก็เอาไปกอน ถาอยางนี ้โอ.เค. 
ก็คือเหมือนทีผ่านมา มันไมมีปญหาอะไร แตนี่คือขอตกลงการใชจายเงินที่ผิดไปจากระเบียบ ในทีป่ระชุมนี้
ตกลงกนัอยางนั้น  
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือเพียงแตวาเปดชองหายใจเอาไว แตวาการจะใชอยางไร 
ก็ตองเปนไปตามระเบียบ เราอาจจะตองขอเปลี่ยนแปลงใชไหม มีข้ันตอนอยูใชไหม เงินเหลือจากการเบิก 
โอ.ท.ี นี่เรายงัเปลี่ยนแปลงไปซื้ออยางอืน่ได มันถวัใชจายไดใชไหม ผมเรียนถามตรง ๆ เทานัน้แหละ  
ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงขอตกลงไป  
   ประธาน  :  มนัทาํไดปกติอยูแลว เงินเหลอืจายหัวหนาสวนอนุมัติไปโนนไปนี่ไดอยูแลว 
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  อันนีก้็เหมือนกันทานเลขาฯ เผอิญอยูทีก่รรมการเขาจะทํา 
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   ประธาน  :  เปนขอเสนอมาเพื่อพิจารณา แตถาบอกมีมติวา โอ.เค. อยางนี ้แลวเขาไป 
นั่นเองเพื่อใชนี่ ผมวาผิดแลวนะ  
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  อาจจะตองเปลี่ยนคําพูดนิดหนึง่วา นาจะไปทําอยางอืน่ได 
ตามที่สํานกัตองการ โดยจะตองเสนอตามขั้นตอน ไมใชมติครับ ผมอาจจะพูดผิดไป หมายถงึวาทาํคํารอง
ขอมาผานอนฯุ มาถึงทานเลขาฯ อยางนีจ้ะถูกกวา 
   ประธาน  :  กค็ือเปนไปตามระเบียบ คือมนัอยูที่ดุลยพนิจิในการพิจารณา เอาเปนวา 
เปนขอประกอบการพิจารณาในการอนุมัตริายการอะไรที่ขอมาก็แลวกัน สมมุติวาเขาไดเซฟเงนิอยางที ่
คุณณัฐสิทธิ์วามันก็ โอ.เค. ถาเรากําหนดกรอบไวเพื่อใหรูวาเขามงีบที่ผานมา ๕ ป เปนตวัเทยีบเคียง  
ไดฝากใหเขาวดัแลว แลวเขาใชต่ํากวา อันนั้นก็เปนตวัพจิารณาขอหนึง่ที่จะจัดสรรใหเขากอน  
แตนั่นหมายความวาลาํดับความสาํคัญของสิ่งที่เขาขอซื้อมาทัง้ ๒๐ สํานัก ก็เปนตวัพิจารณาอีกขอหนึ่ง  
และขอนี้เปนขอที่ ๒ ก็ โอ.เค. ถามนัไมแตกตางกันนัก แลววนันี้เขาประหยัดเงินของเขาเองได  
เขาชวยราชการ โอ.เค. เหมือนเปนโบนัส ก ็โอ.เค. คุณเอาไปกอน เปนขอพิจารณาอยางนั้น ผมวาเปน
หลักการในการพิจารณาพอได เรามีมติบอกอยางนี้ผมไปซื้อนั่นซื้อนี้ จะไปดูทัวร จะไปอบรมสัมมนา  
ไปดูงานตางประเทศ นี่ไปกนัใหญแลว แลวมนัจะเปนการตกลงลวงหนาเพื่อใชเงินผิดประเภท ผมตีความ
กฎหมายเองเลย ตกลงเขาใชเงินผิดประเภท ถาอยางนัน้เอาอยางนี้ไดไหม ก็คือวามีกรอบไปเพื่อใหเขาดูวา
ลดหยอนของเขาไดมากนอยแคไหน ก็เปนการทาํคุณใหประเทศชาต ิแลวพออนกุรรมการพจิารณา 
ทําตัวเลขนี่กอน เอาตัวเลขจริง ๆ นะ ๑๑ ลานบาท นี่ไมใชนะ คือตัวเลขที่คิดตามกรอบที่มันสมควร 
โดยเทยีบเคียง ๕ ป แลวถาเขาใชต่ํากวา เราถือวาเขาไปรักษาประโยชนใหราชการ ตรงนัน้ก็มาเอื้อใหเขาวา 
เขาอยากไดอะไร และอยูในกรอบวงเงินทีใ่หเขาได ก็ใหเขาไป แตนั่นทาํมาเมื่อปลายป ถาอันนี้ทวมทนแลว 
ก็ไมตองพิจารณาแลว คือไวลําดับหลงั แตเวนเสยีแตเปนนโยบาย หรืออะไรมาก็ตอง Pick up ข้ึนมา 
เพราะฉะนัน้ทกุอยางก็คือมาเกลี่ยกันหมด แตเปนขอพจิารณาหนึ่งในหลาย ๆ ขอที่ตองพจิารณา 
เมื่อจะจัดสรรงบประมาณให ในการจัด Priority ใหเมื่อปลายป เอาอยางนีน้ะ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ทานเลขาฯ ครับ นอกจากสาํนักทุกสํานักแลวมันจะมีสถานี
วิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศนรัฐสภา ซึง่ทาํงานไมเหมือนกับสํานักอืน่ เพราะวามนัมีในเรื่องของ 
เงื่อนเวลาของการดําเนินรายการ ตัง้แตตี ๕ จนถึง ๔ ทุม ซึ่งเราก็จะเวียน ๆ กนั จริง ๆ ถามวาอยากได  
โอ.ท.ี ไหม ผมคิดวาลึก ๆ แลวผูทีท่ําหนาที่ในฐานะผูจดัรายการเขาไมอยากจะอยู ไมอยากจะได  
เพราะเขาไมมเีวลาพักผอน ไมมีเวลาหยุด ซึ่งผมใหนโยบายไววา เมื่อบุคลพักรอน รายการจะตองไมพักรอน
ไปดวย ที่ผานมามนัจะเปนอยางนัน้ ผมกจ็ะหามเพราะรายการพักรอนไมได เพราะฉะนัน้เขาก็จาํเปนที ่
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จะตองอยูลวงเวลา เพราะฉะนัน้กิจกรรมที่เขาทํามนัยอมไมมีโอกาส คือคนที่ทาํรายการจริง ๆ ไมมีโอกาส 
ที่จะลดในเรื่องของโอ.ที. ในขณะเดียวกนัป ๒๕๕๒ สถาน ีAM เสร็จ บุคลากรเรายงัไมไดเพิ่ม เขาก็ตอง 
เพิ่มงาน ในฐานะที่จะตองทาํรายการ ซึง่จะตองแตกตางจากรายการของในระบบ FM ดวยนะครับ 
เพราะฉะนัน้กจ็ะฝากไปถงึคณะอนุกรรมการดวยวา ในสวนของสถานีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน
ของรัฐสภานั้น มันมีการดําเนินการออกรายการซึง่แตกตางจากอนัอื่น มันจะเปนงาน Routine ธรรมดาเลย
ทุกวนัเขาตองทํางานตั้งแตตี ๕ ถงึ ๔ ทุม แลวก็ AM ที่จะเกิดขึ้นใหม บคุลากรจํานวนเดิมก็ตองทาํงาน 
ตั้งแตตี ๕ จนถึง ๔ ทุมเหมอืนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นขวัญและกําลงัใจ ขณะนี้คือเขาจะตองออกจากบาน
ตี ๔ มนัก็คงจะไมมีเหมือนกบัสํานกัอื่นนะครับ  
   ประธาน  :  ผมไมรูจะชวยเหลืออะไรเขาไดไหม คาตอบแทนเปนอะไรที่มัน ผมยังนกึถึง 
รปภ. เหมือนกันที่อยูเวรอยูยาม มันก็ดูแปลก ๆ ดูตลก ๆ ก็อยูทาํงานเหมือน ๆ กนั แตสวนหนึง่ได  
สวนหนึง่ไมได เพราะถือเปนหนาที่อะไรอยางนี้ อันนัน้ก็เปนอีกสวนหนึง่ ทีนี้สํานกัคลังฯ ชวยดหูนอย 
มันมีเงินอะไรที่จะทําไดตามระเบียบตรงนีม้ีไหม กรมประชาสัมพันธเขามีอะไรอยางนี้ไหม และเขาทํา
อยางไร 
   นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  คือเรียนทานเลขาฯ ครับ กรมประชาสัมพนัธเขามีระเบยีบพิเศษ 
คือเขามีรายไดจากการที่เขาทาํรายการ แลวเขาผานอยูตรงกองกลางเขา เขาก็สามารถจัดสรรแลวเขาก ็
ออกระเบียบตางหากเขา อยางเชนเราไปขอเชาเวลา สวนหนึ่งเขาจะตองมาลงในเงนิกองกลาง 
แลวก็สามารถจัดสรรไดตามระเบียบ ซึง่เขาตกลงกับกรมบัญชีกลาง แตของเราเหมอืนกับวาไมใหมีรายได 
เพราะฉะนัน้เมื่อไมมีรายไดปบ มันก็ไมสามารถทีจ่ะเอาแหลงเงินที่จะเอาจัดสรรรายไดที่เขาสวนราชการ 
มาดําเนินการ  
   นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  สวนคาตอบแทนตรงนี้คือของสาํนักงานเราใหคิดเปนรายชัว่โมง 
ที่เคยขออนุมตัิทานเลขาฯ เปนหลกัการไวตามทีก่รมบัญชีกลางอนุมัต ิซึ่งสวนตรงนีเ้ราก็ไดนอกเหนือจาก
กระทรวงอื่นอยูแลว แลวก็อีกสวนหนึ่งคือทางสํานักคลังฯ นี้คือจัดรถใหสําหรับที่อยูเวรยามดึก ๆ รับ - สง 
ใหเปนปกติทีท่างวทิยุเขาขอมา ซึง่ในการตอบแทนตรงนี้ถาเบกิจายอยางอืน่มนัเปนการซ้ําซอนกนั ซึ่งทาง
นั้นเขาไมใหอยูแลวครับในสวนตรงนี้ ถาเบกิเบี้ยเลี้ยงแลวก็เบิกคา โอ.ที. ไมได ตองเลือกทางใดทางหนึ่ง 
ลักษณะเงินเดยีวกนั ประเภทเดียวกัน ตองเลือกทางใดทางหนึ่งครับ  
   ประธาน  :  ลองทาํเรื่องขึ้นมาไดไหมครับ เผื่อคาตอบแทนพิเศษโดยเทียบเคียงอะไร 
ก็สุดแลวแตใน Rate ก็จะดวูาถามนัสามารถออกระเบียบไดเพื่อการเฉพาะเหมือนนกัวิชาการคอมพิวเตอร 
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อะไรที่มีคาวิชาตางหากขึ้นมา คาอะไรออกมา ก็อาจจะดูวาเมื่อเทียบเคียงกับสวนราชการตาง ๆ ทีม่ี
เจาหนาที่ลักษณะนีท้ี่ตองปฏิบัติผิดเวล่ําเวลาอยางนี้เขามีคาตอบแทนอะไร อยางไร ก็อาจจะกําหนด 
ขอ ก.ร. กําหนดเปนระเบียบเพื่อการเฉพาะอะไรก็คอยวากัน แตใหตั้งเรื่องมาเปนฐานในการพิจารณา 
สักนิด อาจจะไดทางออก หรืออะไรเพื่อชดเชยเขาได เมือ่กี้ทานกรรมการยังไมไดแสดงความคิดเหน็อะไร
เร่ืองที่คุย ๆ กนัเอาอยางไรดี เอาอยางที่เสนอไปแลวไหมวาทายที่สุดกม็ารวมกัน เอาอยางนัน้นะครบั  
    นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานประธาน ๙ กิจกรรมของสํานัก 
ประชาสัมพันธยังคางอยู 
   ประธาน  :  จะจบหรือยงัเรือ่ง โอ.ท.ี  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  มติเมื่อกี้ทีถ่าทานบอกวาเงนิที่สํานกัตาง ๆ ประหยัดได 
เอามารวมเปนกองกลาง โดยใชฐานในการพิจารณา ๒ ฐานดวยกัน ฐานแรกดูวาถาหนวยงานทีส่ามารถ 
ใชจายไดต่ํากวาวงเงินที่เราจัดสรรให ก็ถอืวาม ีPriority อันที่ ๑ ที่จะจดั 
   ประธาน  :  หมายความวาปลายปใชไหมครับ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ปลายปครับ ผอ. ประวิช ลืมเรียนทานเลขาฯ ไปวา  
พอสิ้นไตรมาส ๓ นี่ถงึจะทาํใชไหมครับ ปหนึง่ทาํครั้งเดียว เมื่อเทยีบไตรมาส ๓ เราถึงจะรูวามนัจะม ี
เงินเหลือ ถากอนหนานั้นไมสามารถที่จะคาดการณได เพราะฉะนัน้ปเดียวคงทําครั้งเดียวครับ แลวถา 
มันจําเปนก็อาจจะขยายอกีครั้งหนึง่ ถาจาํเปนนะครับ นี่พูดถงึหลักการ และเมื่อกีท้านเรียนวาก็ด ูPriority 
ของความจาํเปนดวยถูกไหมครับ มันจะม ี๒ เกณฑในการดู  
   ประธาน  :  ก็คงเปนมตกิรรมการนะครับ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานประธาน ทานรองฯ คัมภีร ผมจะพูดเรือ่ง
กิจกรรม ๙ กจิกรรม คืออยางนี้นะครับ คือเดิม ๙ กจิกรรมที่ทางสาํนกัประชาสัมพันธขอดําเนนิการ 
ในไตรมาสที่ ๔  ๒๗๒,๗๕๐ บาท  แผนเดิมป ๒๕๕๑ กอนที่จะมกีารปรับลดจาก ๕๕ ลานบาท  
เปน ๔๓ ลานบาท สํานักประชาสัมพันธขอดําเนนิการมา ๑๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท แลวพอมีการปรับลดมา  
๔๓ ลานบาท สํานักประชาสมัพนัธปรับ ๙ กิจกรรม เปน ๑๓,๒๗๒,๗๕๐ บาท ทนีี้ถามวาทําไมวงเงนิ 
มันถงึยงัเพิม่อยูจาก ๔๓ ลานบาท เปน ๕๕ ลานบาท เพราะวามกีารปรับรายการเดิมที่ทาํในป ๒๕๕๐  
กับป ๒๕๕๑ นี่มีการปรับคาใชจายใหเพิม่ข้ึนในหลาย ๆ กิจกรรม เชน โครงการยวุชนประชาธิปไตย  
ในป ๒๕๔๙ นี่เคยใชวงเงินอยู ๘,๕๐๐,๐๐๐ นะครับ ป ๒๕๕๐ ใชวงเงิน ๙ ลานบาท ป ๒๕๕๑ ขอใช 
วงเงิน ๑๕ ลานบาท ก็เปนลกัษณะนี ้มกีารปรับคาใชจายสําหรับกิจกรรมเดิมก็จะมีคาใชจายในป ๒๕๕๑  
ที่เพิม่ข้ึน เพราะฉะนัน้ทางสาํนักประชาสัมพันธจึงขอใชเงินมาทั้งหมดเปนตามยอดทีไ่ดรับจัดสรรไวเดิม  
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๕๕ ลานบาท ถูกไหมครับทานรองฯ คัมภีร ทีนี้ขออนุญาตเรียนนิดหนึง่วา ทางสํานกัการคลังฯ ไดไปดูแลว 
ไดพบวามกีิจกรรมใหมเกิดขึ้นที่ในป ๒๕๕๐ ไมไดดําเนินการอยู ๕ กิจกรรม ที่ทานที่ปรึกษาสุภารัตน 
ไดเรียนที่ประชุมไปแลววาวงเงนิประมาณ ๔ ลานบาทเศษ ก็จะขอปรบัใหเปน ๕ ลานบาท ตรงนี้จะเพิ่ม 
ใหได ซึ่งทางอนุฯ มีมติใหแลววาจะปรับเพิม่ให ๕ ลานบาท จาก ๔๓ ลานบาท ปรับเพิ่มให ๕ ลานบาท  
โดยหลักการวาสํานักประชาสัมพันธก็จะตองไปจัดสรรเงินใหมใหอยูในวงเงินที่ไดรับจัดสรรคือ  
๔๓ ลานบาท บวกกับ ๕ ลานบาท  
   ประธาน  :  คือคางานทีเ่พิ่มข้ึนใน ๕ กิจกรรม แมเปนกจิกรรมเดิม แตมีคางานที่เพิม่ข้ึน 
อยางนัน้ใชไหมครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ๕ กิจกรรมนีเ่ปนกิจกรรมใหมครับ เทาทีสํ่านักงานคลังฯ 
เขาคิดมานะครับ ผมเช็คดูแลว 
  ประธาน  :  ปญหานี้อันใหมหรือครับ 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ๕ กิจกรรมใหมคะ ทีพ่ิจารณาวาสมควรจะปรับเพิ่มเปน 
งบประมาณให 
   ประธาน  :  คือใน ๙  กิจกรรม ใชงบ ๑๓,๒๗๒,๐๐๐ บาท ตามที่ขอมานี ่มันมีอยู  
๕ กิจกรรม ทีบ่อกวาเปนกิจกรรมที่ใหมอยางนั้นใชไหม หรือเปนกจิกรรมเกา ผมดู ๕ กิจกรรม ทีท่ําให 
ปกกาไว เสวนาประชาธปิไตย ประกวดเรียงความ ประกวดศิลปวัฒนธรรม ประกวดนวัตกรรมการเมือง  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตนะคะ ๕ กจิกรรมใหมนี่อยูในหนาทีก่อนบนัทึก 
ของสํานกัประชาสัมพนัธ หนากอนกลุมงานนโยบายและแผน เร่ืองที่ ๑ การของบประมาณเพิม่เตมิเพื่อใช 
ในการดําเนนิกิจกรรม ๙ กจิกรรมของสํานักประชาสัมพันธ ๕ กิจกรรมจะสรุปอยูในนัน้นะคะ มกีิจกรรม 
แลกเปลี่ยนยุวชนเพื่อการพฒันาความรูดานประชาธิปไตย กิจกรรมจดัทําเอกสารเสริมสรางความรู  
มันจะอยูหนาที่ระเบียบวาระที่ ๒.๒  แลวก็หลงัระเบียบวาระ ๒.๒  
   ประธาน  :  อยูที่ไหน ไมม ี
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ระเบียบวาระที่ ๒.๒  ขอ ๑  การพิจารณาขออนุมัติ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหในการดาํเนนิงานของสํานักงานเลขาธิการ ๙ กิจกรรม 
ไดสรุปมาแลวอยูในขอ ๑ ของขอ ๒.๒ คะ  
   ประธาน  :  เราดูเอกสารเดียวกันอยูหรือเปลา ผมหาไมเจอ ใครหาเจอบางเอย  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :   อยูใน Index ระเบียบวาระที่ ๒.๒ ใชไหมคะ ก็ถัดจาก 
Index อันนี้หนาแรกเลยคะ หัวขอที ่๑ การของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใชในการดําเนนิกิจกรรม ๙ กิจกรรม
ของสํานกัประชาสัมพนัธ  
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   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ก็มี ๔ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๑  ๑๐ กิจกรรม ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ประธาน  :  ไมมี แจกใหมเลยครับ อนุกรรมการครับ ที่เห็นควรอนุมัติ ๔,๑๗๒,๐๐๐ บาท  
ทีนี้อีก ๙ ลานบาทเศษ เปนอยางไรครับ ไมมีคางานเพิ่ม หรือวาอยางไรครับ เขาขอเพิ่มมาทัง้หมด  
๑๓ ลานบาทเศษใชไหมครับ เหน็ควรอนมุัติ ๕ โครงการ ถือวาเปนโครงการใหม ถกูไหมครับ ๕ โครงการนี่
เปนโครงการใหมคือ ๔,๑๗๖,๐๐๐ บาท มีปญหาวาอกี ๙ ลานบาทเศษ ที่รวมแลวได ๑๓ ลานบาทเศษ 
มันเปนอยางไรครับ อธิบายนิดไดไหมครบั  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานประธานครับ ทางคณะอนุกรรมการไดพิจารณา 
เนื่องจากมนัเปนกิจกรรมเกาทัง้หมดใชไหมครับ ยกเวน ๕ กิจกรรมที่เพิ่มข้ึน ๔ ลานบาทเศษตรงนี ้
เพราะฉะนัน้จงึใหงบไปเทากับที่จายจริงในป ๒๕๕๐ และเพิ่มให ๑๐ เปอรเซ็นต ทนีี้ก็จะพิจารณาให 
เฉพาะกิจกรรมใหมอีก ๕ กจิกรรมเทานัน้ครับ หลักการอยูตรงนี้ครับ 
   ประธาน  :  กจิกรรมเกานี่ไมมีคางานเพิ่ม  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  อยางที่ผมเรียนทานแลววา ทางสํานักประชาสัมพนัธ 
ปรับเพิ่มคาใชจายมา อยางเชน ยุวชนประชาธิปไตยจากเดิม ๙ ลานบาท เปน ๑๕ ลานบาท  
   ประธาน  :  ๙ ลานบาท เปน ๑๕ ลานบาท อีก ๖ ลานบาท ก็คือเชนเดมิ  
มันเปนตัวแปรผันกนั อยางสมมุติไปจัดสัมมนานี่ ตวัที่แปรผันคือจํานวนคนที่เขาสัมมนา สมมุติเขาดูไว
๓๐๐ คน เพิม่ข้ึนอีกก็ตองเปน ๖๐๐ คน ๗๐๐ คน ทนีี้อยูดี ๆ ใน Rate ที่เขาคิดมา สมมุติวาคาตอบแทน 
วิทยากรมนัมตีัวอยาง มนัมอัีตราที่ไปกําหนด Fix อยูแลว คางานทีเ่พิม่ข้ึนเพิม่ในลักษณะไหน อยางไร  
มีรายละเอยีดขนาดนัน้หรือเปลา ทานรองฯ เชิญชี้แจงหนอยครับ  
   นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานเลขาฯ ครับ คือผมดูก็งง เพราะวาตอนทีท่าํบันทึกไป 
เราจะชี้แจงรายละเอียดของแตละไตรมาสของกิจกรรมทีด่ําเนนิการ ตั้งแตไตรมาสที่ ๑ จนถงึไตรมาสที ่๔ 
ที่ทาํ แลวก็ในป ๒๕๕๑ ที่ไดรับนโยบายวาจะตองดําเนนิการใหเสร็จภายในปงบประมาณนัน้ ๆ ตัวอยางเชน 
โครงการแขงขนัตอบปญหาความรูเกีย่วกบัรัฐสภา เรากจ็ะไมมีการแขงขันไปจนถึงในวนัที ่๑๐ เพือ่สอดรับ
ในวนัที ่๑๐ ธนัวาคม ซึง่ป ๒๕๕๑ ก็จะพยายามจัดในรอบคัดเลือก แลวก็ในรอบชงิชนะเลิศใหเสร็จภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ แตปรากฏวาในป ๒๕๕๑ เองนีม่ันไดมีการแขงขันในรอบชนะเลิศในป ๒๕๕๐ 
เพราะฉะนัน้คาใชจายของป ๒๕๕๑ นีจ่ะประกอบไปดวยชนะเลิศของป ๒๕๕๐ ทีม่นัติดพันมากอนนี ้ 
แลวก็รอบคัดเลือกของป ๒๕๕๑  แลวก็จะบวกกับชิงชนะเลิศของป ๒๕๕๑ เพื่อใหเสร็จส้ิน เพราะฉะนั้น
คาใชจายมนักต็องเพิ่มข้ึนดวยตัวของมนัเอง ในขณะเดียวกันเราก็มกีิจกรรมในเรื่องของประกวดวรรณกรรม
เร่ืองสั้นทางการเมืองก็ด ีประกวดศิลปวฒันธรรมก็ดี ซึง่ป ๒๕๕๑ ก็จะพยายามจัดใหเสร็จ ------------------ 
                                                                                                                                      - ๕/๑ 
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เพราะฉะนัน้ทางสาํนักประชาสัมพนัธก็ยังทบทวนอยูวาในไตรมาสที่ ๔ มี ๙ กิจกรรมที่จะตองใชเงินถึง  
๑๓,๒๗๒,๗๕๐ บาทนะครับ มีอยูดวยกนั ๙ กิจกรรมซึง่จะตองทาํ แลวก็จะตองใหเสร็จ ตอจากนีไ้ป 
เราจะไมมีกิจกรรมที่ขามปงบประมาณ อยางที่เรียนแลววาก็คือการแขงขันตอบปญหากจ็ะเสร็จส้ิน 
ภายในปงบประมาณนัน้ ๆ จะไมมีการคาบเกี่ยวในงบประมาณในปถดัไปนะครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตทานเลขาฯ นะคะ จะมกีิจกรรมที่แขงขันตอบปญหา 
ที่เดิมรอบชิงชนะเลิศใชงบประมาณของป ๒๕๕๑ ตอนนีจ้ะตองมาใชในปเดียวกัน ตรงนี้คณะอนกุรรมการ 
อาจจะไปพิจารณาวาเปนความจําเปนนะคะ ในสวนนี้ก็อาจจะปรับเพิ่ม  
  นายณฐัสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตครับ กราบเรียนทานประธาน และทานคณะกรรมการ 
ทุกทานนะครับ ในสวนของคณะอนุกรรมการเอง โดยหลักการที่ไดพิจารณาภาพรวมของ ๙ กิจกรรม 
ของสํานกัประชาสัมพนัธที่ขอมาทัง้หมดนัน้ คือมีประเดน็พิจารณาอยางนี้ครับวาประเด็นที่มีมติของ 
คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ปรับลดไปแลว แลวกส่ิ็งทีท่างสํานักประชาสัมพันธซึ่งอุทธรณมาให 
คงเดิมวา ๔๓ ลานบาท ส่ิงทีค่ณะกรรมการนโยบายและแผนฯ โดยคณะอนุไดเสนอปรับไปนั้นทาํให 
กิจกรรมทัง้ ๙ กิจกรรมนัน้ไมเพียงพอตอการใชจาย เมื่อคณะอนุกรรมการไดพิจารณาตามสิ่งที่สํานกั 
ประชาสัมพันธเสนอมาแลวนั้น ก็ปรากฏพบอยางนีน้ะครับวาในการพิจารณากิจกรรมหรือโครงการ 
ตาง ๆ นัน้ เราไดมอบใหสํานักการคลังและงบประมาณนั้นไปดูในตวัเลขวาตัวเลขทีเ่ปรียบเทยีบมาทัง้หมด  
อะไรทั้งหมด กิจกรรมทีท่ํามาทัง้หมดนัน้มีกิจกรรมทีเ่พิม่ข้ึนมาใหมหรือคงเดิมอยูหรือเปลา ซึ่งฝาย
งบประมาณกไ็ดไปพิจารณาแลว แลวก็ไดนําเรียนกับคณะอนุกรรมการ บอกวากิจกรรมทั้งหมดนั้น 
ยังคงเดิมทัง้หมด มีเพิม่มา ๕ กิจกรรม ทีค่ณะอนุกรรมการพิจารณาเพิ่มให ๕ กิจกรรม รวม ๔ ลานบาทเศษ 
ซึ่งประเด็นปญหาตรงนี้เราก็ถกเถียงกันมากในคณะอนกุรรมการ วาจริง ๆ แลวนั้นในกิจกรรมทั้งหมด 
ที่สํานักประชาสัมพนัธทํามาเปนกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงมาดาํเนนิการเมื่อไตรมาส ๔ ซึง่เปนเหตุ 
และเปนผล เราก็บอกนะครบัวาจริง ๆ แลวงบประมาณที่จะใชนั้น เราก็บอกกับหลักการ ทางมต ิ
คณะกรรมการก็บอกไปแลว นโยบายและแผนฯ กบ็อกไปแลววาขอใหทานไดทําแผนการใชจาย 
ทั้งแผนงาน แลวก็แผนเงนิมาใหทางคณะอนุกรรมการไดรับทราบ วาเงินที่ทานบอกวาไมพอนัน้เกดิจาก 
เพิ่มเปาหมายหรือเปลา หรือเกิดจากกิจกรรมเพิ่มใหมข้ึนหรือเปลานะครับ ในเมื่อคณะกรรมการได 
พิจารณาดูในตัวเอกสารแลวนัน้ เราก็ไดพบวาตัวยอดเงนิที่ใหมานัน้เปนยอดกลม ๆ แตไมไดแยก 
รายกิจกรรมออกมาใหเราเหน็ หรือวาแผนงานที่เราเหน็ เราเหน็นะครับวาแผนทานกาํหนดไวอยางไร 
แตการใชจายงบประมาณนัน้เราไมเห็นวางบประมาณทีท่านกาํหนดไวในแตละกจิกรรมมีปรับลด ปรับเพิ่ม 
อยางไร อยางเชนที่วาทานเลขาฯ ไดนาํเรียนเมื่อกี้ ไดบอกวาคณะอนลุองไปดูสิวาแตละกิจกรรมเปาหมาย 
เพิ่มข้ึนไหม กจิกรรมเดิมเขาใชงบเทาไร และกิจกรรมปนี้เขาเพิ่มมาเทาไร ส่ิงตรงนัน้จะเกิดความชัดเจนขึ้น 
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ถาเกิดเราไดเอาเอกสารตรงนั้นมาพิจารณา ซึง่ ณ ปจจุบันนี้เองเอกสารนั้นทางคณะอนุกรรมการ  
โดยทานรองฯ ศุภมาส คือก็อยางทีน่ําเรียนไปนะครับ ก็บอกวาใหสํานักจัดทํารายละเอียดมาใหชัดเจนเสีย 
เพื่อที่จะไดเปนเหตุเปนผลแลวก็ชี้แจงได แตหลักเกณฑเราก็ยนืยนัหลายครั้งวาถาเกดิวามีการเพิม่
เปาหมาย มีเนื้องานเพิ่มข้ึน เราบอกวาเราไมขัดของอยูแลว เราสามารถอนุมัติใหตามที่วาทานไดทํางาน  
ตามเปาหมาย แลวก็ตามแผนงานที่เพิ่มข้ึน เพราะฉะนัน้ตัวนี้เองประเด็นก็คงจะพิจารณาเพยีงวางานที่เพิ่ม 
ข้ึนมานั้นกับงบประมาณทีเ่พิ่มข้ึนมา ถาเกิดสรางความชัดเจนและสํานักประชาสัมพันธสามารถที่จะชี้แจง 
หรือวาสามารถที่จะมีความตองการใหเราปรับเพิ่มใหนัน้ก็อยากใหทาํแผนเสนอมา แตในสวนที่บอกวา 
ทําไมเราถึงไมเพิ่มให ยงัคงใหอยู ตามมตคิณะกรรมการยังคงยนือยูนัน้ กเ็พราะฝายงบประมาณไดไป 
วิเคราะหแลวบอกวากิจกรรมทั้งหมดเวลาเกลี่ยแลวภายใตวงเงนินั้น ภายใตวงเงนิทีม่ีมติคณะกรรมการ 
กําหนดไปแลวนัน้ยงัสามารถบริหารจัดการไดอยู แตก็ไมตัดสิทธินะครับถาเกิดวามเีพิ่มข้ึนมา อยางที่วา 
นะครับวาเนื้องานเพิม่ข้ึน เปาหมายเพิ่มข้ึน กลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน เราพิจารณางบประมาณเพิม่ใหนะครับ  
เพราะวาทั้งนีท้ั้งนั้นก็อยูที่ผลงานหรือวาปริมาณงานที่ทานจะเสนอเพิม่เขามา ขออนุญาตนาํเรียนเบื้องตน 
แคนี้กอนนะครับ  
  ประธาน  :  หมายความวา ณ เวลาทีพ่ิจารณาไมมีรายละเอียดตรงนี้ใชไหม ที่กาํหนดวา  
คาใชจายเพิ่มข้ึนเปนคาใชจายในสวนไหนอยางไร มีแตตัวเลขกลม ๆ ที่เพิม่ข้ึนมาเทานัน้เอง อยางนั้น 
ใชไหมครับ ซึ่งมี ๕ รายการซึง่ไมซ้ํากับกิจกรรมเดิม ๔ ลานบาท พิจารณาตรงนี้กอน ๔ ลานบาท กรรมการ 
พิจารณาไปแลวเหน็ควรอนมุัติใชไหมครับ อนุกรรมการพิจารณาอนุมตัิใชไหมครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ใชคะ แลวก็ปรับเพิ่มใหดวย อยางทีเ่ราเคยเพิ่ม ๑๐ เปอรเซ็นต 
  ประธาน  :  โอ.เค. ๔ ลานบาท ปรับเพิ่มแลวนะครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เปน ๕ ลานบาทคะ  
  ประธาน  :  คณะกรรมการมีความเหน็เปนอยางอื่นไหม ใน ๕ รายการที่เขาเสริมข้ึนมาใหม 
คงไมมีใครขัดของนะครับ เพราะวาเปนการสรางงานขึ้นมาใหม มีเหตุมีผลที่อธิบายไดนะครับ กถ็ือวา 
อนุมัติไป ๔ ลานบาทเศษ ๆ แลวก็ปรับเพิ่มไปเทาไร ตามจํานวนที่วานะครับ เปน ๕ ลานบาทเศษ แตทีนี ้
ประเด็นที ่๒ ที่ตามมาคือวาเหลืออีก ๔ โครงการที่เขาเสนอมา ทนีี้ ๔ โครงการที่เสนอมา ผมบอกเองวา 
ถางบประมาณสามารถทําไดจบภายในปงบประมาณได ไมตองมีเงนิกนัอะไรก็จะทําใหไมสับสน แลวก ็
ไมตองไปขอเขา ไมตองอธบิายเขา อันนัน้เพราะอะไร อันนี้เพราะอะไร ซึ่งถาทําไดก็วิเศษ จะไดหมดเปน 
ป ๆ ไปนะครบั ซึ่งทานรองฯ คัมภีรอธิบายวาเพราะฉะนั้นเมื่อตามมาตรการนี้จะตองจาย ๒ สวน สวนหนึง่ 
คือส้ินปที่แลวเพื่อจะปดโครงการเมื่อปที่ผานมา แลวก็อีกครั้งหนึ่งก็ส้ินปนี้ตองปดในกันยายน เพราะฉะนั้น 
อยูในปงบประมาณเดยีวกันคือปนี้ทัง้หมดเลย เพราะฉะนั้นถา Top up เขาไปในสวนที่จะตองเอาหัวทาย  
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ก็จะมีคาใชจายสวนหนึ่ง ซึ่งอนุกรรมการรบัวาจะไปดูคาใชจายสวนนี้ทีเ่พิ่มข้ึนนะครบั เพราะฉะนัน้ก็อาจจะ 
มีคาใชจายที่เพิ่มข้ึนมาอีก ทีนีน้อกเหนือจากนั้นผมวาจํานวนที่เพิ่มมาก็ยงัไมถงึ ๑๓ ลานบาทหรอก  
ตอนนี้ ๕ ลานบาท ยงัเหลืออีกประมาณ ๘ ลานบาท ๗ ลานบาทเศษ ๆ แลวทีเ่หลือคืออะไร ก็ดูวามี
คาใชจายที่อธบิายไดเปนเหตุเปนผลไหมนะครับ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ๙ กิจกรรมที่เขาขอเพิ่มมาเปนในไตรมาสที่ ๔ นะคะ แตวา 
๕ กิจกรรมที่เพิ่ม ที่คณะอนกุรรมการมีมติใหเพิ่มไมใชงานในไตรมาสที ่๔ ตามเอกสารนะคะ จะเปนงาน 
ที่เขากาํหนดไวในไตรมาสที่ ๒ ถาจะดูในหนา ๒ ไตรมาสที่ ๒ กิจกรรมจัดทําเอกสารเสริมสรางความรู 
รัฐสภาไทย ๘๕๐,๐๐ บาท อันนี้เปนกิจกรรมใหมที ่๑ ใน ๕ กิจกรรมนะคะ และกิจกรรมที่ ๑๑ กค็ือกิจกรรม 
สรางสรรคงานหนังสือเพื่อเยาวชนแบงปนความรูรัฐสภา ๕ แสนบาท ซึ่งอยูในกิจกรรมที่ ๓ ของกจิกรรมที่ ๕  
แลวก็กิจกรรมที่ ๑๕ กิจกรรมจัดทํา VCD เร่ืองรัฐสภาไทย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และบทบาทอาํนาจ 
หนาที่ของกรรมาธิการ ๗ แสนบาท เปนกจิกรรมใหมในกจิกรรมที่ ๔ แตวาเปนหวัขอที่ ๑๑ ในไตรมาสที ่๒  
แลวก็กิจกรรมจัดทํานิทรรศการประชาสมัพันธ ซึง่เปนกจิกรรมใหมที่ ๕ ตามเอกสาร อยูในลําดับที่ ๑๖  
ของไตรมาสที ่๒  ๑๒๖,๐๐๐ บาท แลวกก็ิจกรรมสุดทายเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวชนเพื่อการพฒันา 
ความรูดานประชาธิปไตย ๒ ลานบาท ในไตรมาสที่ ๓ คอืกิจกรรม ๕ กิจกรรมใหม เขาเอาไปไวใน 
ไตรมาสที่ ๒ ที่ ๓ ไมไดอยูในไตรมาสที ่๔ คะ 
  ประธาน  :  อยางไรกนัครับ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานเลขาฯ ครับ คือในบันทกึของสํานักประชาสัมพันธ  
เราไดมีแผนปฏิบัติการในแตละไตรมาสทีจ่ะตองดําเนินการ เพราะฉะนั้นผมก็คิดวาคณะอนุจะตองมาดวูา 
แผนปฏิบัติการในแตละไตรมาสใชเงนิที่ไดลงในรายกิจกรรมไปตามทีสํ่านักประชาสมัพันธเสนอหรือไม  
สําหรับในไตรมาสที ่๔ นัน้กเ็ปนงานที่เกิดในไตรมาสที่ ๔ จริง ๆ อยางเชน ตัวอยางที่ ๑ กจิกรรมวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษาของสมเด็จฯ ก็คือเกิดขึน้ในเดือนสงิหาคม จะไปปฎิเสธวาจะไปจัดในเดือนอืน่ก็คงไมได 
แลวก็จัดทาํเอกสารเผยแพรพิเศษ รวมทัง้คายประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร  
ซึ่งเราจัดแลวในไตรมาสที ่๓ แลวเรากจ็ะจดัอีกครั้งหนึง่ในไตรมาสที ่๔ อีก ๒ คร้ังนะครับ สําหรับกจิกรรม 
พัฒนาเครือขายผูนาํดานประชาธิปไตยเราก็จะจัดสรรใหในการเสริมสรางในเรื่องของการสรางเครือขาย 
จังหวัดละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึง่ก็เปนตัวเลขกลม ซึง่ก็จะไปจัดอยูในไตรมาสที ่๔ ซ่ึงจะตองไปสังเกตการณ 
ในการจัด ในการตอยอดของผูนาํดานประชาธิปไตย ซึง่ก็อยูในไตรมาสที ่๔ เชนเดยีวกนัครับ กิจกรรม 
แขงขันตอบปญหา เสวนา ประกวดเรียงความ จริง ๆ แลวไมไดลงไตรมาสที่ ๔ จริง ๆ แลวเริ่มต้ังแต 
ไตรมาสที่ ๒ ครับ คือต้ังคณะกรรมการ แตวาผลของการใชเงนิจํานวนมาก ๆ จะไปตกอยูในไตรมาสที ่๔  
ทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนัน้ไตรมาสที ่๔ ก็จะลงเปน ๙ กิจกรรม อยางที่เรียนนําเสนอทานเลขาฯ ตั้งแตตน  
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แตวาแผนปฏบิัติงานเราทํา เพราะไมอยางนั้นถาไมเดนิตามนี้แลวกิจกรรมของสํานกัประชาสัมพันธเยอะ 
และไมสามารถที่จะดาํเนนิการไดถาเราไมเดินตามไตรมาสที่ไดนําเสนอแลวนะครับ 
  ประธาน  :  มนีัยสําคัญไหมครับ บอกจะทาํไตรมาสที่ ๑ มาทาํไตรมาสที่ ๔ จะทํา 
ไตรมาสที่ ๔ ไปทําไตรมาสที ่๒ อะไรอยางนี้ มนีัยสาํคัญอะไรหรือเปลา คือใจผมคิดงาย ๆ วาถากิจกรรม 
เกิดขึ้นจริงและเกิดประโยชนตองใชเงินกจ็ายไป คิดงาย ๆ อยางนัน้ จะเกิดเมื่อไรกสุ็ดแทแต แตใหเกิดจริง 
มีคาใชจายตามระเบียบทางราชการจริงเราก็จายไป ผมไมทราบวามนียัสําคัญไหมทีจ่ะสลับไตรมาสกัน 
ทําโนนกอน ทาํนีห่ลังอะไรอยางนี้ มีผลอะไรทางระเบยีบการเงนิ การคลังหรือเปลา ไมมีใชไหมครับ  
เพราะนับปลายปอยูแลว ผลเงินทั้งปคือกี่เดือน ๆ กว็าไป ระยะเวลาการใชเงินเทาไรก็วาไป ถูกไหมครับ  
แตทีนี้ปญหา ณ เวลานี้คือ Solve ไดสวนหนึง่คือ ๕ ลานบาท กับบวก ๆ คากิจกรรมหัวทายป เพราะฉะนัน้ 
ก็จะมีคาใชจายขึ้นมาประมาณ ๗ – ๘ ลานบาท จาก ๑๓ ลานบาททีข่อมา ซึ่งในขอเท็จจริงที่ฟงดู 
มีบางรายการอีกประมาณ ๕ ลานบาทยงัไมมีรายละเอยีดที่อนกุรรมการจะพิจารณาได ฟงอยางที ่
คุณณัฐสิทธิ์พดูมา คือยงัไมมีขอที่จะมาดูวาคางานที่เพิม่ข้ึนคือเทาไร อยูในวงเงนิ ๕ ลานบาทหรือไม 
อยางไร เพราะฉะนัน้ตรงนีก้็ประสาน ๒ ฝาย ตองใหสํานักประชาสมัพันธเสนอมา ในสวนที่ขาดอยู 
ก็ประมาณ ๕ ลานบาทเศษ ๆ ตอนนี้อนุมตัิไปแลวประมาณ ๗ ลานบาท คิดงาย ๆ อยางนัน้ ปดหัว ปดทาย  
จาก ๔ ลานบาทที่ขอมาในกิจกรรมใหม อนุมัติอยางนี้ไปกอนนะครับ แลวก็ประชาสมัพันธขอใหประสาน 
เร่ืองรายละเอยีดที่เพิ่มเติมข้ึนมา เพื่อจะดคูางานที่เพิม่ข้ึนอยางที่วานี ้ก็ดูวามีคาํอธบิายเปนเหตุเปนผล 
ไดไหมวาเนื้องานที่เพิม่ข้ึนมอียู แลวสอดคลองกับหลักเกณฑในการเบกิตามระเบยีบทางราชการ  
ถาอนมุัติมา โอ.เค. อนุกรรมการผานมาก็อนุมัติไป แตถายังไมเคลียรตรงนี้ก็เอาเทาทีข่ออนุมัติมาครั้งนี้กอน 
โอ.เค. นะครบั โอ.เค. ไหม ทานกรรมการวาอยางไรครับ ชวยคิดเหน็หนอย พยกัหนานะครับ ตองบันทกึ 
ไวใน Record วากรรมการพยักหนานะครบั อนุกรรมการขอดูอีกทีนะครับ แลวก็คิดคางานใหทานดวย 
ปดหัว ปดทาย ตนปงบประมาณ ปลายปงบประมาณ แตจริง ๆ ที่ผมพูดไปนี่เมื่อพดูแลวก็ โอ.เค. ทาํไดก็ดี 
แตไม Strictly ขนาดวางบประมาณประจาํปตองเพิ่มคาใชจาย คือใชเหมือนกนั ใชปงบประมาณไหน 
เทานัน้เอง ไมไดมีคาใชจายที่เพิม่ข้ึน แตถาเรา Clear cut ไดภายในปผมวาคลงัจะดใีจ เพราะวาไมตอง 
ผูกพนั แลวผมก็ข้ีเกียจไปอธิบายกับงบประมาณ อันนีท้ําไมไมจายเสียที เวนแตเปนรายจายที่เกีย่วกับ 
ตัวสมาชกิเองเราก็พูดไดเตม็ปากนะครับ มีเรื่องอื่นอีกไหมครับ ม ี๒.๓ อีกเรื่องหนึง่ใชไหมครับ เร่ืองอะไร 
เชิญครับ  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  วาระที่ ๒.๓ เปนการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๒  
เพื่อประกอบคาํขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ คะ ในสวนนีท้างดานภารกิจดานนโยบาย 
และแผนไดจัดเตรียมมาแลวนะคะ ชวยเสนอใหที่ประชุมรับทราบดวยคะ  
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  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กราบเรียนทานประธาน และทานคณะกรรมการทกุทานนะครับ  
ในสวนของแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ นะครับ เพื่อใชประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่สาํนักงานเลขาธกิารดังที่ทราบแลวนะครับวาจะตองสงคาํขอตั้งงบประมาณ  
ใหกับสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ แตจะอธิบายเรื่องที่มาที่ไปนิดหนึ่งนะครับ  
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการที่กลุมงานนโยบายและแผนไดบูรณาการแลวก็ไดจัดทําขึน้นะครับวา จากที ่
คณะอนุกรรมการโดยนโยบายและแผนไดทําหนงัสือแจงเวียนใหแตละหนวยงานไดจัดทําคําขอตั้ง 
งบประมาณรายจาย ป ๒๕๕๒ ใหกับทกุสํานักนัน้นะครับ ทุกสาํนกั ณ ปจจุบันนี้ไดจัดทําคําขอตั้ง  
งบประมาณ แบงออกเปน ๒ สวนนะครับ สวนที่ ๑ คืองานประจาํ และสวนที่ ๑ ก็คอืวาเปนงานโครงการ  
ตามแผนปฏิบตัิการนะครับ โดยในป ๒๕๕๒ แผนกลยทุธของเราก็ยงัมี ๖ ยทุธศาสตรเชนเดิมนะครับ  
ดังที่ปรากฏ แลวก็ดังที่ทกุทานไดทราบแลวนะครับวาทั้งหมดมีอยู ๖ ยทุธศาสตร และทุกสาํนกัเองก็ได 
เสนอโครงการมาทัง้หมดวาโครงการในแตละยุทธศาสตรนั้นไดเสนอมายังกลุมงานนโยบายและแผน 
เปนผูบูรณาการแลวก็จัดทาํขึ้น ทัง้นี้ทัง้นัน้ดังที่มติคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ในคราวที่แลว 
เราไดเสนอเปนหลกัการเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ และมีมติใหอยางนี้นะครบัวา  
ตั้งแตป ๒๕๕๒ เปนตนไปนัน้ จะมีทานรองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรเปนผูกํากบัดูแลในแตละ
ยุทธศาสตรของทาน และวนันัน้ก็ไดกาํหนดตัวทานรองฯ ผูรับผิดชอบทุกยทุธศาสตรแลววาเปนผูดูแล 
ยุทธศาสตรใดบางนะครับ จากนัน้มาหนวยงานตาง ๆ นัน้ไดสงโครงการอะไรมาทัง้หมด เขาใจวาบางทาน 
ก็สงผานทานรองฯ มา บางทานก็อาจจะยังไมผาน คืออาจจะสงมาโดยลักษณะทีว่าขอเปนโครงการเรงดวน 
ออกมากอน ในมติชั้นนี้ก็คอืทางฝายเลขานุการเพื่อใหการพิจารณาเร็วขึ้นนะครับ เราไดแยกโครงการ 
บูรณาการตามยุทธศาสตรทั้ง ๖ ยทุธศาสตร แลวก็ไดกําหนดตัวชีว้ดัทุกยทุธศาสตรข้ึนมานะครับ โดยทั้งนี ้
ทั้งนั้นเราไดดูตัวชี้วัดทัง้ระดบัองคกรและระดับสํานกั แลวก็ระดับองคกรมาเปนตวัตั้ง แลวกําหนดใหแตละ 
สํานักไดดูโครงการและแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูยทุธศาสตรที่ทานกําหนดนะครบั ในการเสนอมาครั้งนี ้
สืบเนื่องจากเราไดรวบรวมความตองการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานระดับลาง ระดับสํานักเสนอมาใหกับ
คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ไดพิจารณา ในชัน้นีเ้องก็คงจะใหคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ  
ไดพิจารณาโดยคราว ๆ ทุกยทุธศาสตรนะครับ แลวก็สุดแตทานจะมนีโยบายเพิ่มเติมหรือเปลา มนีโยบาย 
เพิ่มเติมใหมหรือเปนความตองการของผูบริหารระดับสูง ซึ่งมุมมองอาจจะแตกตางจากระดับสํานกันะครับ  
เพื่อที่จะไปอดุชองโหวหรือวาเพื่อที่จะเสรมิใหมีความสมบูรณมากขึ้น เพราะวาในระดับของสํานกันัน้เอง  
ดังที่ปรากฏแลวครับวาในแตละสํานกัไดเสนอโครงการมา อยางเชน ยุทธศาสตรที่ ๑ กม็ีทัง้หมด ๙ โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ก็มทีั้งหมด ๘ โครงการ ยทุธศาสตรที ่๓ มีทัง้หมด ๓ โครงการ ยทุธศาสตรที่ ๔ มทีั้งหมด  
๓ โครงการ ยทุธศาสตรที ่๕ มีทัง้หมด ๑๗ โครงการ ยทุธศาสตรที่ ๖ มีทั้งหมด ๓ โครงการ ทั้งหมดทั้งปวงนี ้



 ๔๒

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ            สมร ๕/๖ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
ในวาระนี้ถาเกิดวาคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ มนีโยบายหรือมคีวามคิดเหน็เปนอยางอืน่ในการ 
จัดทําคําขอตัง้งบประมาณนี้นะครับ คณะอนุกรรมการก็จะไดนําทัง้ ๒ สวน ทั้งนโยบายของผูบริหารเอง  
แลวก็ทัง้สํานกัเองไปจัดทาํคําขอตั้งงบประมาณ แตทั้งนี้ทัง้นัน้อยากชี้แจงหลักการในการพิจารณาของ 
คณะอนุนิดหนึ่งนะครับ ในการที่จะนาํโครงการทัง้หมดไปจัดทําคําขอตั้งประมาณ เพราะวาทางกลุมงาน 
นโยบายและแผนไดมีการวเิคราะหลงลกึในโครงการแลวนะครับวาโครงการสวนใหญนั้นเปนโครงการ 
ในลักษณะการขอครุภัณฑมาเสียมากนะครับ นอกนั้นก็เปนการจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน หรือการอบรม  
ซึ่งหลกัเกณฑตัวนี้เองคณะอนุกรรมการกจ็ะไปพิจารณาวาในการพิจารณาใหวัสดุครุภัณฑตาง ๆ ที่จะมอบ 
ใหแตละโครงการ ณ ปจจุบนันี้คณะอนุกรรมการไดมอบใหกับทางสํานกัการคลังและงบประมาณรวมกับ 
สํานักสารสนเทศไปสํารวจครุภัณฑทั้งหมดที่มีอยูของสาํนักงานทั้งหมด จัดทาํเปนบัญชี List ข้ึนมาวา 
ครุภัณฑทั้งหมดที่อยูในสาํนักงานมีทัง้หมดเทาไร จะตองทดแทนอยูเทาไร และจะตองขอเพิ่มเติมตาม 
โครงการใหมนี้เทาไร เพื่อใหสะดวกตอการของบประมาณนะครับ ทั้งนี้ทัง้นัน้ในชั้นของคณะกรรมการ  
นโยบายและแผนฯ ก็อยากจะใหทกุทานไดดู หรือวาใหขอเสนอแนะ หรือวามนีโยบายเพิ่มเติมวาจะเพิ่มเติม 
อยางไรบาง หรือวาในสวนทีโ่ครงการที่ทานเหน็วาเปนโครงการที่จะตองกําหนดขึ้นมาใหมนัน้ เพือ่ใหบรรลุ 
ความตองการของผูบริหาร แลวก็สอดรับกับนโยบายของผูบริหารฝายการเมืองนัน้จะตองมีเพิ่มเติม 
อะไรบางนะครับ ในสวนของคราว ๆ ก็คงอธิบายอยางนีน้ะครับ เพราะวาในชั้นการไปจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณนัน้ก็มีคณะอนกุรรมการกลัน่กรองที่เสนอใหกับนโยบายและแผนอีกครั้งหนึ่ง ในชัน้นี้ถาเกิดวา 
เห็นชอบในหลกัการตรงนี้ กค็งจะเปนการพิจารณาโดยหลักทั่วไปนะครับวาโครงการนี้จะตองมีการเพิ่มเติม 
หรือวามีนโยบายที่ผูบริหารจะตองมอบให เพื่อฝากคณะอนุกรรมการไปดําเนนิการตามความคิดเหน็ 
ของทานคณะกรรมการนโยบายและแผนฯ ในเบื้องตนผมขออนุญาตนําเรียนแคนีก้อนครับ  
  ประธาน  :  อานดูโครงการตามยทุธศาสตรนี่ครับ ในยทุธศาสตรที ่๖ จัดหายานพาหนะ  
ใหประธาน รองประธานวุฒสิภา เราตองดแูลหรือครับ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ไดรับทราบจากผูรับผิดชอบบอกวา ณ ปจจุบนันี้ของเราด ู
ทั้ง ๒ สภา เขาก็เลยตัง้งบประมาณตัวนี้มาใหกับทางวฒุิดวยนะครับ  
  ประธาน  :  แลวอีกอันหนึ่ง จานดาวเทียมที่เขาจะติดตั้งใหหอกระจายเสียงหรือวาให ส.ส. 
อะไรนี่อยูในไหนครับ กับเร่ืองที่คุยกับทานรองฯ คัมภีรวันกอน เร่ืองโครงการดูแลรักษาเครื่องที่อยูตาม 
ตางจังหวัดถูกถอดน็อต เสาไฟ ตัดสายไฟไปขาย อะไรอยางนี้ ที่คุย ๆ กันมีมาตรการที่รองรับในป ๒๕๕๒ 
แลวหรือไมอยางไร  
  อีกเรื่องหนึ่งทีพู่ดกับยวุชนเมื่อเชานี้ ผมไมรูวาจะสามารถทําไดแคไหนตามระเบยีบ  
เราอยากเหน็ยุวชน เวลาเราไปรัฐสภาสัญจรก็ดี คายผูนําก็ด ีหรืออะไรก็ดี เรามีกระจายอยูแทบจะทุก 



 ๔๓
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จังหวัดอยูแลว ถูกไหมครับ อําเภอใกล ไกลไมรูละ แตทนีี้ถาเราคิดจะสรางเครือขายตาม Motto เรา  
เครือขายรัฐสภา เราจะเรียกเขามาใชงานไดในลักษณะไหน อยางไรไหม แตนัน่หมายความวาถาเขา 
เดินทางมาจากอําเภอ จากอะไร เราก็ตองมีคาใชจายใหเขา สมมุติอยางนีน้ะครับ หรือแมกระทัง่เบี้ยเลี้ยง 
ที่เขามาชวยในกิจกรรมเรา เหมือนจางคน Local มาชวย อยางนี้ทาํไดไหม หรือควรจะทําไหม หรือทําได 
แลวจะมีคาใชจายตรงนี้ใหกบัเขาอีกอยางไร ลองดูหนอย จะไดเปนเครือขายจริง ๆ คือลงแลวจะรูเลย 
ไปนี่จะมี นาย ก  นาย ข  นาย ค มา เพราะวาอยูอําเภอใกลเคียง สมมตุิอยางนี้ แลวก็มีหนังสือติดตอไป  
ความรูใหม ๆ ที่เรามีเราก็ผองถายตอ เพราะเราหวังวาเขาจะเปน Change agent อยูแลวใชไหม นําการ
เปลี่ยนแปลงไปสูชุมชนเขา ก็ทําเสียเลย แตไมใชวาเขาเปนเด็กยากจนในชนบทแลวก็ไมมีโอกาส  
เราไมสรางโอกาสใหเขา แตถามีคารถเอามา คารถตามสมควร ไมใชบินมา รถไฟ เรือ อะไรก็สุดแท  
ตามอําเภอมา แลวก็เรามี Day pay ใหเขาวา โอ.เค. คุณมาอยูกีว่นั ๒ วัน อาจจะรวมถึงคาทีพ่ัก กร็วมพัก 
กับเจาหนาที่เราเพราะเปนลกูพี่กนัมากอนในคายยวุชน อะไรพวกนี้นะครับ ลองพิจารณาดูจะไดเปน
เครือขายจริง ๆ จัง ๆ ก็ฝากไว ๒ – ๓ โครงการ  
  แลวก็เร่ืองประธานวุฒิสภา ผมวา เอะ ทาํไมมาอยูกับเรา มนัแปลก ๆ เขาจะไมดูแลอะไร 
กันเลยหรือ หรือวา รปภ. อยูกับเราเขาจึงใหเบิกกับเรา แตเร่ืองครุภัณฑของสํานักงานเปนครุภัณฑของเรา 
หรือครับ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  เดี๋ยวอยางไรตรงนี้ขอรับไปตรวจสอบอีกครั้งครับ  
  ประธาน  :  ตองมีคาใชจายอีก อยางคารางวัลตํารวจทีม่าอารักขา สมมุติอยางนี ้ 
แลวคาน้าํมนัในการใชมอเตอรไซค อันนี้อยูกับใคร อยูกบัเราทัง้หมดเลยหรือ อันนี้ตองนัง่คุยกนักอน  
ถาอยางนั้นงบเรา แลวตลกวาทาํไมผูแทนไมอยู ใหวุฒิสภา คือถาไหน ๆ แลวใหรองประธานรัฐสภาไป  
แตรวมถึงรองประธานวุฒิสภาทั้ง ๒ ทานดวยใชไหมครบั ในการอารักขานี่ อันนีม้ีการคุยกับทางโนน 
บางไหมครับ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  คือในสวนนี้ไดคุยนะครับวาในการตรวจสอบตรงนี้ ก็คือในเมื่อ 
ทานรองฯ ที่รับผิดชอบ ก็คอืทานรองฯ บอกวาในเมื่อมนีโยบายที่วามอบใหดูแลทั้ง ๒ สํานักงาน ทานเห็นวา 
ตรงนั้นที่ขาดตรงนี้อยู คือทางเราเองเรากข็องบประมาณในสวนนี้ไป แตฝงนั้นยังขาดอยู ทานก็บอกวา  
อยางไรในเมื่อดูแลทั้ง ๒ สํานักงาน ทานกเ็ปนผูตั้งให แตทั้งนี้ทัง้นัน้ตวันี้ก็อยูทีน่โยบาย อยางทีท่านเลขาฯ 
วานะครับ วาคงตองคุยกนัใหชัดเจนเพื่อเปนนโยบายของฝงเราดวย เพราะถาเกิดวาไมใชแครักษา 
ความปลอดภยั คงมีอะไรตามมาอีก ไมวาเปนครุภัณฑ อะไรก็ตามนี ่ถาเกิดวาในลกัษณะที่เราอนมุัติ 
หลักการตรงนีไ้ป ในสิ่งตาง ๆ ก็คงจะตามมาเรื่อย ๆ ถาเกิดตรงนี้คงตองคุยในสวนตรงนี้ดวยครับ  
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  ประธาน  :  ผมไมเกี่ยงงอนจะอยูกับเรา เพียงแตใหคยุกันใหชัดเจนวาใหอยูที่เรา 
หรืออยูที่ใคร เพราะไมอยางนั้นเดีย๋วกลายเปนวาไปตั้งทีโ่นนก็ตั้ง ทีน่ี่กต็ั้ง จะกลายเปนงานซ้าํซอน  
แลวไมมีการประสานงาน ทัง้ที่อยูใกลกนัแคนี้เอง เชญิทานกรรมการครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ดูเร่ืองที่สรางรัฐสภา เห็นมเีร่ืองจัดหาที่เหมาะสมอะไร  
๓,๕๐๐ ลานบาท ศึกษาผลกระทบ ๗ ลานบาท อาคารทรงไทยเฉลมิพระเกยีรติ ๑๐๓ ลานบาท  
ออกแบบรายละเอียด ๒๖๐ ลานบาท และคากอสรางอกี ๘,๐๐๐ ลานบาท ก็รวม ๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท 
ตรงนี้จะตั้งไวเลยหรือคะ งบป ๒๕๕๒ คะ 
  ประธาน  :  ตั้ง ๓,๕๐๗ ลานบาทครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เห็นม ี๑.๖ นะคะ สรางรัฐสภาแหงใหม ป ๒๕๕๒   
๘,๐๐๐ ลานบาทคะ 
  ประธาน  :  อยางไรครับ ชี้แจงหนอยครับ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตชี้แจงอยางนีน้ะครบั จริง ๆ แลวสํานักรักษา 
ความปลอดภยัไดขอมา ในป ๒๕๕๒ ทัง้หมด ๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท ดังทีท่านรองฯ ไดพูดจริงนะครับ  
ซึ่งกลุมงานนโยบายและแผนไดมาพจิารณาแลวนะครับวาจริง ๆ แลวความเปนไปไดหรือความเปนจริงนั้น 
คงไมใชนะครบั เพราะฉะนัน้เองในดานแรกนโยบายและแผนเองก็จัดสรรงบประมาณใหเพียงแค ๒ กิจกรรม  
คือเสนอตามที่เขาขอมาแค ๒ กิจกรรม คอื ๑.๒ กับ ๑.๓ นะครับ ๑.๒ ก็คือเราตั้งจัดหาที่ดินไววา 
๓,๐๐๐ กวาลานบาท แลวกศ็ึกษาผลกระทบ ๗ ลานบาท ขออนุญาตแกตัวเลขที่ตั้งงบประมาณ 
๔,๐๐๐ กวาลานบาท เปน ๓,๕๐๗ ลานบาท เพราะในสวนตรงนี้เองเรามองวาจริง ๆ แลวดานแรก 
ถาเกิดจะเกิดประสบผลสําเร็จตามโครงการนี้คงตองจัดหาสถานที ่แลวก็ศึกษาผลกระทบใหไดเสยีกอน  
แตในสวนตัวเราก็ไมตัดสิทธนิะครับ ในสวนตรงนีก้็คือวาเราไปขอตั้งงบในป ๒๕๕๓ ทั้งหมด ที่วามทีั้งหมด 
ตั้งแต ๑.๔ ลงไป ๑.๔  ๑.๕ แลวก็ ๑.๖ เราใหเลื่อนไปขอตั้งงบประมาณในป ๒๕๕๓ เพราะวาเราอยากได 
ความชัดเจนในการจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณในป ๒๕๕๒ กอนวาฝายรัฐบาลจะสนบัสนุนใน ๒ กจิกรรม 
ของเราหรือไม ถาเกิดเขาสนบัสนุนแลวเราถึงจะตัง้งบประมาณผูกพันไปถึงป ๒๕๕๓ นะครับ  
ในสวน ๑.๗ เปนการกอสรางสถานีรถไฟรฐัสภานัน้ ในความเปนจริงกค็งตองใหดนูะครับ ในการศกึษา
ความเปนไปไดทั้งหมดกอนถึงจะตัง้โครงการใหมข้ึนมานะครับ เพราะฉะนัน้ในตัวนี้เองงบประมาณที่  
๓,๐๐๐ กวาลานบาท เราใหในระดับช้ันแรกเพียงแคดูกิจกรรม ๒ กจิกรรม ๑.๒ กับ ๑.๓ เทานั้นนะครับ  
ตั้งแต ๑.๔ เปนตนไปเรายังไมเหน็ควรที่จะตั้งนะครับ เพราะวายงัไมมีความชัดเจนที่เกิดขึ้น แตทัง้นีท้ั้งนั้น 
ก็อยูทีน่โยบายของผูบริหารนะครับวานโยบายทานผูบริหารจะมีนโยบายอยางไรนะครับ  
 



 ๔๕

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ            สมร ๕/๙ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  ประธาน  :  ฝากนิดหนึ่งครบั ชวยไปศึกษาหนอยไดไหม พอพูดถึงเรื่องการกอสรางรฐัสภา 
อยากใหชวยไปดูกระบวนการในการดําเนนิการ อาจจะลองเทยีบเคียงดูกับศาลปกครองที่เขาทํา แลวไปทํา  
ลําดับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยางสมมุติ ณ เวลานี้เรามีแวว ๆ วาไดที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐  
จนไดอาคารมามีกระบวนการอะไรบาง เพือ่วาเวลาทยอยตั้งงบประมาณจะไดดูความจําเปนตามเนื้องาน 
ที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาได คือตอนนี้เรามองภาพไมออกหรอก จะตองมีกระบวนการกี่ ๑๐ กระบวนการ  
ที่จะเกิดขึ้น แลวแตละกระบวนการใชเวลามากนอยแคไหน อยางไร เพื่อจะสอดคลองกับงบประมาณ  
ในแตละชวงเวลาที่เราจะตองขอตั้ง ถาฝายจัดสรรงบประมาณไปทาํมาเสียกอน ถานับหนึง่เมื่อไรก็แลวแต  
๓ เดือนตองเปนอยางนี้ ๕ เดือนตองเปนอยางนี้ เมื่อรวมแลวทั้งปจะมกีิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นไดจริง ๆ 
ใชเงินเทาไร ปที่ ๒ เดือนแรกของปที่ ๒  ๓ เดือนแรกของปที่ ๒  ๖ เดือนแรกของปที ่๒ จะเปนอะไร  
จะไดประกอบการพิจารณา และตอง Forecast ไปถึงวาปที่ ๓ คืออะไร เพื่อต้ังงบประมาณ เพราะตั้ง 
งบประมาณลวงหนา ถกูไหมครับ เพราะฉะนัน้ก็ลองไปดูทั้งหมดเลย มีประกวดแบบ ประกวดแบบใชเวลา 
เทาไร ตอนนัน้มีเบี้ยอะไรที่ตองมาใชบาง เบี้ยกรรมการมากที่สุดกี่คณะ นอยที่สุดกี่คณะ ใชเงนิเทาไร 
สมมุติอยางนีน้ะครับ กน็ับเดิน ๆ ไปเร่ือยจนถงึอาคารแลวเสร็จ มกีรณีตัวอยางที่ใหเทยีบเคียง DSI ก็ดี  
ศาลปกครองก็ดี ลองไปศึกษาดู เพื่อจะไดประกอบการพิจารณาในการตั้งงบประมาณในปตอ ๆ ไป ที่จริง 
ในป ๒๕๕๒ เราต้ังไว ๓,๕๐๗ ลานบาท กค็ิดวานาจะพอสมเหตุสมผล เพราะวายงัไมชัดเจน เพียงแตวา 
พอปถัดไปแลวอาจจะตองมากกวานั้นหรือเปลา ถาจะตองมีการวางศลิาฤกษ ถือฤกษพระเจาอยูหวั  
๘๔ พรรษา ตรงนีน้ะครับ อาจจะตองทั้งวนั ทั้งคนื เพราะฉะนัน้งบอาจจะ Double เขาไป หรือ Triple เขาไป 
อะไรอยางนี้ ตามเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลานัน้ ๆ แตถาเปนเดนิปกติจะตองมี ๑๐ กาวแลวเดินถงึ 
เปาหมาย แตถาจะเรง ๕ กาวก็ตอง Double เขามา ทั้งวัน เวลา คน เงิน อะไรอยางนี้ ก็ตองตีกลับไป
กลับมาในเชิงนี้  
 
                     - ๖/๑ 
 
 
   
 
 
 
 



 ๔๖

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๖/๑ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
   นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เร่ืองยุทธศาสตรจะมีการปรับยุทธศาสตรอยางจริงจังเกี่ยวกับ 
ตัวชี้วัด อยางปนี้เราวัดของประชาสัมพันธ พอใครไดเปนสํานักที่เปนเจาภาพหลักเรือ่งยุทธศาสตร ก็จะได 
คะแนนเยอะกจ็ะนาํไปสูถึงปญหาวาไมเทาเทียมกัน เพราะฉะนัน้ในป ๒๕๕๒ กน็าจะใหมีการปรับ 
ยุทธศาสตร เราก็ถามไปทานรองฯ ทีก่ํากบัเพื่อที่จะไปถามสํานักวา ทานอยากจะมกีารปรับยุทธศาสตรใด 
เหมือนทานรองฯ วัชรินทรทานก็บอกวา ทาํไมวุฒิสภามีเร่ืองมืออาชพีดานประชมุอยางนี้ ทานกท็ํา
ยุทธศาสตรมาปรับได ไมอยางนัน้ปหนาก็จะเหมือนเดิม ๆ ยทุธศาสตรที่จะเลอืกมาก็อาจจะเปนเรื่อง
เผยแพรประชาธิปไตย หรือเร่ืองรัฐสภาตางประเทศ ก็จะเหมือนเดิม หรือทานรองฯ จเรอยากจะมี
ยุทธศาสตรอะไรในดานวิชาการและกฎหมาย ทานก็ปรับยุทธศาสตรมาเลย เพราะวายทุธศาสตร 
มันตองทํามาจนเกิดผลสาํเร็จ พอมีตัวชีว้ดัแลวไปทํามนัจะไมทันคะ 
   ประธาน  :  โครงการทีเ่สนอมาถูกไหม มันอยูใน Field ไหน Field เร่ืองการพัฒนา
กระบวนการนติิบัญญัติก็เติมมาไดเลยในโครงการที่วา เพราะวานี่คืองบป ๒๕๕๒ ใชไหมครับ คือตอง 
ตั้งงบเพื่อเสนอของบประมาณในเดือนมิถนุายน ซึ่งมนัมเีวลาอยูมันตองพิจารณาถงึเมษายนอยางที ่
เขาบอกไวใชไหมครับ ตองสงสํานักงบประมาณภายใน ๑๗ เมษายน อะไรอยางนี้ ตอนนัน้ก็มชีวงเวลาหนึง่
ที่สามารถพอจะทาํไดเพื่อจะเริ่มโครงการโดยการที่จะเนนเปน Highlight แตอยางไรเสียก็ตองสอดคลอง 
KPI ที่เราเซน็สัญญาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการดวยก็แลวกนั หรือถาตรงนัน้มแีลว ตรงนีย้ังไมมี 
และคิดวานาจะทําเปน Highlight ตรงนี้ดวยก็ดึงเขามา กจ็ะเปนเหตุผลในการของบประมาณ  
เพราะจะตองผูกกันวาถาเราเปนเปาหมายในการทาํงานเราตองมีเงนิ Support เอาไปอางสํานัก 
งบประมาณไดวา อันนี้คือตัวชี้วัดจะตองทาํใหปรากฏ อยางนี้เปนตน ก็เปนชวงเวลาที่ทานจะเติมไดนะครับ 
ทานรองฯ แตละสายที่กาํกบัดูแลอยู  
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  มนัมีโครงการที่ ๔ โครงการสนบัสนุนงานของผูนาํฝายคาน 
ที่มันจะมกีิจกรรม ยุทธศาสตรที่ ๑ ที่จะเปนเรื่องของการจัดกิจกรรมผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
สัญจร กับกิจกรรมเวทีสาธารณะในกรงุเทพมหานคร จาํนวน ๘ คร้ัง ในสวนตรงนี้ตองขออนุญาต 
ขอความชัดเจนวา เราสามารถดําเนนิการไดหรือเปลา เพราะวาเราจะไดเตรียมการไดถูกวาเราจะตั้ง
งบประมาณใหหรือไม  
   ประธาน  :  เรานี่คือใคร ปญหาคืออะไร ทีค่ิดวาไมไดเพราะอะไร 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  คือที่เรียนถามนี่คอืเห็นวามันเปนการจัดกจิกรรมที่มันจะตองไป
จัดเปนเวทีเสวนา หรืออะไรอยางนีน้ะคะ เราจะตองดําเนนิการเตรียมการในเรื่องงบประมาณไวใหหรือเปลา 
   ประธาน  :  ควรจะเขาลักษณะขอ ๕ หรือขอไหน 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  เหน็วาจะเปนเรื่องการเมืองหรือเปลาคะ 



 ๔๗

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๖/๒ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
   ประธาน  :  เพราะเปนการเมอืงหรือ เราเขากับการเมืองหรืออะไร กลัวเราหรือกลัวเขา 
กลัวอยางไรขยายความหนอย 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  คืออยางนีน้ะคะ ในเรื่องของผูนาํฝายคานจาํไดวาไดมีการเสนอ 
ในลักษณะนี้มาเหมือนกนั แตจําไมไดแลววาประเดน็วาอยางไร เรากย็ังคลุมเครือในเรื่องของการตั้ง
งบประมาณในคราวที่แลว คราวนี้เสนอมาเขาขอเปนคาใชจายเรื่องการจัดกิจกรรมของผูนําฝายคานใน 
สภาผูแทนราษฎรมา คราวนี้เปนของผูนาํฝายคาน คือสํานักงานเองคอืในสวนของในเรื่องการพิจารณา  
เราหวงวาจะตองทาํใหเขาหรือเปลาในสวนตรงนี ้ในสวนสํานักงานตองทาํใหเขาหรือเปลา แลวกใ็ช
งบประมาณกค็ือเยอะดวย ที่วาจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะในตางจงัหวดั เพราะวาอยางกรณทีี่มอง  
อยางกรณีกิจกรรมผูนําฝายคานเรามีรัฐสภาสัญจรอยู เราไปผนวกลงกับตรงนัน้ไดไหม  
   ประธาน  :  ไดไหม แลวไมถามกับเจาของโครงการเขาวาขอไปรวมดวยไดไหม  
ถามผมผมก็ไมรูไดไหมครับ 
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  อันนี้มันก็เปนโครงการเดิม ซึ่งเคยเสนอมาแลว หมายถงึเสนอ 
มาแลวนะคะ แตวามันรูสึกวาไมไดทํางานและไมไดงบประมาณ เพราะวาไมมีผูนาํฝายคานอยูชวงหนึง่ 
แตวาโครงการนี้เปนโครงการเดิม ทีก่ลุมผูนาํฝายคานคิดแลวก็นาํเสนอมา ก็เพื่อความเปนธรรม 
คือเราก็คิดวาคงตองจัดงบประมาณใหเขา เขาจะไปทาํอยางไร เราจะควบคุมไดหรือไมได อันนีห้มายถงึวา 
ในเมื่อกลุมผูนาํฝายคานอยูกับเราถกูไหมคะ อยูกับสํานกังานก็จาํเปนที่จะตองจัดสรรใหตามภารกจิที่เขา
ตองการจะทํา คือใหมันเปนธรรมทั้ง ๒ ฝาย ทัง้ประธาน ทุกกลุมที่เราดูแลในลักษณะงานตรงนีน้ะคะ  
ถาจะไปตัดสทิธิตรงนั้น ก็ดจูะไมเหมาะ  
   ประธาน  :  ทีก่ังวลนี่กงัวลวาอยางไร กงัวลวาทําได หรือทําไมได หรือกังวลในเรื่องอะไร 
เปดประเด็นขึ้นมาหนอยหนึง่จะไดชวยกันคิดวาคืออะไร อยาอ้ํา ๆ อ้ึง ๆ อยากพูดอะไรก็พูดมา  
กลัวเรื่องอะไร เชิญครับ  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ที่กงัวลเพราะเกรงวาสํานักงานจัดงบประมาณให  
แตการสัญจรมีการไปโจมตรัีฐบาล คือกิจกรรมตรงนี้เรามีแผนงานของเราไหม คือถาหากวาลกัษณะที่
ออกไปแลวมีการไปถลมรัฐบาลอะไรอยางนี ้โดยที่จัดงบประมาณใหก็เกรงตรงนี ้
   ประธาน  :  แคนี้ก็พูดไมได  
   นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ผมมองอยางนีม้ากกวาวา ในลกัษณะของการเผยแพร การอะไร 
ตออะไร ถาเกดิมันออกไปในนามของสภา หรือรัฐสภามันไมนาจะมปีญหาอะไร แตในกรณีที่เปนผูนาํ 
ฝายคาน เพราะผูนาํฝายคานไมใชตัวแทนของสภา พอออกไปมันอาจจะมีปญหา อยางนี้ผมมองวา 
วิธีการจัดงบประมาณอาจจะจัด อยางกรณีของสภา รัฐสภาสัญจรหรือโครงการเผยแพรอะไรก็แลวแต 
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เปนฐานไว แลวก็แบงยอยวาอันนี้ขอกิจกรรมดานการไหน ดานกรรมาธกิาร หรือวาดานรัฐสภาสัญจร 
ดานอะไรตออะไร แลวก็มีกจิกรรมของผูนาํฝายคาน ก็คงตองไปแทรกอยางนัน้ แตถาเกิดวาใหเปน 
ผูนําฝายคานลอย ๆ อยางนี ้ผมวามนัเปนไปไมได เพราะวาผูนําฝายคานมนัไมใชตัวแทนของสภา  
พอออกไปปุบมันกลายเปนเรื่องสวนตวั เปนเรื่องของพรรคฝายคานไป แตเห็นดวยวาจะตองตั้งใหเขา 
เพียงแตวาอาจจะเปนสวนหนึ่งของงบอะไร เหมือนอยางกับงบรับรองอะไรทั้งหลายทีเ่อามาหารกัน 
อะไรตออะไรทํานองนี ้
   ประธาน  :  แตในขอเท็จจริงเวลาใชเงนิกต็องเขียนใหชดัเจน คือถาไปสุมรวมอยูในกอง 
อะไรสักกองหนึ่งมนัแยกไมออกวาอนันี้ของฝายคานเขานะ และจะยิง่หายไปเลย เพราะฉะนัน้วตัถุประสงค 
ที่ควรจะตองจดั 
   นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  เทยีบใหเหน็วาถาฝายรัฐบาลมอียางนี้ ฝายคานเขาก็มีอยางนี ้
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ทานเลขาฯ ครับ ถามเมื่อสักครูนี้วาทางทานมีกิจกรรม  
กิจกรรมอะไรครับ ตองมีรายละเอียดของกิจกรรม อยู ๆ ตั้งลอย ๆ มา ๔ ลานบาท คอืไมเกี่ยวคุณพูดวา 
เปนความรับผิดชอบของเขา แตวาตองมีรายละเอียดของกิจกรรม คุณไปทําอะไรเดือนละครั้งนี่  
เดือนละ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ไปทํากิจกรรมดานไหน กิจกรรมเผยแพรประชาธิปไตยของผูนาํฝายคาน 
ก็วากันไป กิจกรรมผูนําฝายคานพบประชาชน รับฟงความคิดเหน็ มีข้ันตอนในการดําเนนิงานก็เขียนมา 
ไมใชมาลอย ๆ กอนกลม ๆ อันนี้ไมทราบวาทางกลุมงานนโยบายและแผนมีรายละเอยีดไหมวา 
กิจกรรมอะไร  
   ประธาน  :  คือนี่เปนคาํขอมาใชไหม คําขอจากกลุมงาน แลวเขามีตวัเทยีบเคียงไหม 
เทียบเคยีงจากกรรมาธกิาร หรือเทียบเคียงกับอะไร อยางไร ที่เปนฐานในการคิดมา 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตนาํเรยีนอยางนี้ครับ ทุกกิจกรรมที่สงมาจะม ี
รายละเอียดทัง้หมดวาเกี่ยวกับการเสวนา หรือสัมมนาอะไรก็ตาม แตในชั้นนี้เราคงยกรายละเอยีดตรงนั้น 
มาพิจารณาตรงนีท้ั้งหมดเลยไมได เราก็ไดดําเนินการถาสวนไหนที่ลงไปลึกในรายละเอียดไดก็จะทําให 
เทียบเคยีงก็คอืของผูนําฝายคานก็เทียบเคียงเหมือนกับรัฐสภาสัญจรของเราทีเ่ราดําเนินการอยู ซึ่งเรา
มองเหน็อยางนี้จะผิดจะถูกหรืออยางไรไมทราบ คือจริง ๆ แลวถาเกิดจะมองถงึสถาบนั หรืออะไรก็ตาม 
มันอาจจะขัดแยงไดก็จริง แตอยางไรก็ตามในความเปนกลางของสภาผูแทนราษฎร หรือของสํานักงาน 
เลขาฯ ที่สนับสนุนงานทัง้ ๒ สวน ซึง่มีกลุมงานผูนําฝายคานอยูในสาํนักงานเรานัน้ ผมมองอยางนีว้า 
กิจกรรมที่ดําเนินการนัน้คือส่ิงที่มนัเกิด คอืเราสนับสนุนงบประมาณใหกับผูนําฝายคานไปทาํหนาที ่
ตามรัฐธรรมนญู มันก็เหมือนกับประธานสภา หรือคณะกรรมาธกิารเชนเดียวกนั แตส่ิงที่ความรบัผิดชอบ  
ส่ิงที่เขาอาจจะไปโตแยง อาจจะไปคัดคานของฝายการเมืองนัน้มนัก็เปนอีกสวนหนึง่ ซึง่ตรงนัน้เองก็เปน 
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ความรับผิดชอบของฝายการเมืองที่จะตองชี้แจงตอสาธารณะ แตงบประมาณในสวนนี้ผมมองอยางนี ้
วาในฐานะที่หลาย ๆ สวน เราคงหนีไมพนในการที่จะโดนโตแยง ไมวาจะเปนการจัดวทิยุสภาเอง  
ไมวาโทรทัศนรัฐสภาเองทัง้ ๒ สวน บางสวนถาเกิดเราบอกเราเชิญฝายรัฐบาลมา ฝายคานก็บน เราเชิญ
ฝายคานมามาก รัฐบาลก็บน ผมวาถาเกดิเรามองดูมิต ิถาเกิดเราสนบัสนุนงานทั้ง ๒ สวน ดวยความเปน
กลางนี่ แตแนนอนวากิจกรรมที่จะอนุมัติทัง้หมด อยางสมมุติวาทานเลขาฯ เปนผูอนมุัติโครงการกต็องดู 
ในรายละเอียดวา รายละเอยีดตรงนั้นมันหมิ่นเหมหรือเปลา มนัสามารถไดหรือเปลา แตถาเกิดวา 
ตั้งเสร็จปุบ แตแนนอนวาตัง้แน แตถาเกดิตั้งเสร็จปุบ บังเอิญถาเกิดเขาสอบถามทางกลุมผูนาํฝายคานเขา
บอกวาผมตั้งแลวละ แตสํานักงานนี่อาจจะยังไมอนุมัต ิก็มีผลเหมือนกัน ถึงอยางไรก็ตามโครงการทั้งหมด 
ก็คือเมื่อเราเสนอตามยทุธศาสตรมันก็เรียงลําดับ Priority อยูแลว แตส่ิงที่เขาจะถงึไดหรือเปลานั้น 
เราอาจจะมีโครงการที่สําคญัมากกวา แตผมวาตั้งไวมนัก็ไมเสียหายอะไร นั่นในสวนความคิดผมนะครับ 
ไมรูผิดหรือถูก แลวแตที่ประชุมครับ  
   ประธาน  :  คณะกรรมการเห็นอยางไรครับ เอาอนันี้เทยีบจากกรรมาธิการ หรือเทยีบจาก 
อะไรครับ  
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ดูที่สํานักประชาสัมพนัธจัด และผูนําฝายคานคือประชุมเสวนา 
เกี่ยวกับประเด็นการเมืองบาง อะไรบาง ประชาธิปไตยบาง เหมือนกบัผูนําฝายคานไดพบปะกับประชาชน  
หรือวิปไดพบปะกับประชาชน เอาปญหาทั้งหมด เหมือนกับกรรมาธิการอะไรตาง ๆ พวกนัน้ครับ  
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือถามองรูป สํานักงานก็ตองวางตัวเปนกลางทัง้ ๒ ฝาย  
กิจกรรมที่สํานกังานทําคือกจิกรรมเชิงธุรการของสํานักงานเอง โดยเชญินักการเมือง องคอํานาจไดรวม
กิจกรรม แตกจิกรรมนี่เปนกจิกรรมขององคอํานาจคือผูนําฝายคานใชไหม แบบเดียวกับประธานสภา  
รองประธานสภาอยางนี ้ก็คอืองคอํานาจ เรา Serve ๒ สวน คือ Serve ธุรการของเราที่ทาํกิจกรรม  
ในสวนประชาธิปไตย โดยเชญิองคอํานาจไมวาจะเปนประธาน รองประธาน ประธานกรรมาธกิารทุกคณะ
ไปรวมกิจกรรมเรา กับ Serve องคอํานาจคือประธาน รองประธาน และผูนําฝายคานในกิจกรรมของทาน 
ที่อยากจะมีใชไหม อยางเชน ประธานสภาผูแทนราษฎร ทานใหนโยบายวา ผมจะมีเวททีี่เขาดนิ ที่เราเพิ่งไป
ขอที่มา ก็เปนกิจกรรมตามนโยบายของทาน คือเราก็ Serve องคอํานาจ ทานอยากจะมีเวทีเพื่อทีจ่ะไป 
รับฟง ไปชี้แจงกับประชาชนที่มารองทกุข เรียกรองทีห่นาสภา ทานก็ใหเราขอพื้นที่โดยจัดที่เขาดนิ 
ใชไหมทานเลขาฯ อันนี้ตองมองภาพวาถาเราวางตัว โดยเรามองวาเราเปนกลางทัง้ ๒ ฝาย เพื่อ Serve  
องคอํานาจมนันาจะจบครบั 
   ประธาน  :  คือสนับสนนุวาใหตั้งใหเขา 
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   นายวิจักขณ นาควชัระ : ครับผม ถามีกิจกรรมรายละเอียดที่ชัดเจน ทานเลขาฯ  
ตองพิจารณาตรงที่ทางคุณณัฐสิทธิ์บอกครับ  
   ประธาน  :  กรรมการทานอืน่วาอยางไร เห็นควรตั้งไหมครับ เห็นควรนะครับ ผมวามันก็ดู
เปนประชาธิปไตยดี แลวก็ไมไดเลือกปฏิบัติ แตถาเขาจะไปวากลาวใคร คงเปนความรับผิดชอบของเขาเอง 
เพราะวาพูดมาไมมีเหตุไมมผีลเขาก็เสียคะแนนเอง และเราไมจัดอะไรใหเขาเลย ก็จะดูวาแลงน้ําใจไปหนอย 
และอยางนี้จะบอกไมใชตัวแทนก็ไมเชิงนะ โปรดเกลาฯ นะ ผมวาก็ควรจะตองจัดให เพียงแตวาลําดบั 
ในการจัดสรรใหอยางไร เพราะวา ณ เวลานี้ดูคาใชจายอาจจะตองประมวลดูคาใชจายทัง้หมดที่เราจัดสรร
ใหผูนาํฝายคาน ไป ๆ มาจะมากกวาประธานสภาหรือเปลา อยาใหมนัไปเหลื่อมลํ้ากนัตรงนัน้ก็แลวกัน 
เพราะวาเดีย๋วเกร็ดเล็กตรงนัน้นิดตรงนี้หนอย งบรับรองเอาดวย รถยนตเอาดวย อันนี้เอาดวย แลวก็ปรากฏ 
มีอันนีโ้ผลอีกอันหนึ่ง ซึ่งของประธานสภาไมมี ใชไหม มนัจะไปล้ําหนาประธานสภา ซึ่งเปนตวัแทนตรง ๆ 
นี่หรือเปลา อันนี้ตองดูนิด เพราะวาตองมตีัวเทียบวัด ผมยังนึกวาถาคดิงาย ๆ วา ถาทานเปนกรรมาธิการ
คณะหนึง่ เราใหกรรมาธกิารเทาไร เราก็ใหทานอยางนัน้ นี่ไมใชวาจะตองเปนอยางนี้นะ แตเอาตวัเทยีบที่
มันใชได แลวกิจกรรมกรรมาธิการก็คอนขางจะหลากหลาย อาจจะรวมไปถึงเมื่อไปเมืองนอกเมืองนาอะไร 
เสียดวยซ้าํ อันนี้ลองเทยีบดูหลาย ๆ ทาง แตหลักการคือทุกคนเหน็ดวยบอกวาคุณจะจัดสรรใหเขา ก็ใหมนั
เปดกวางที่จะสัมมนา เสวนา ก็สุดแทแตเถอะ เชิญครับ 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ติดใจเรื่องชื่อคะทานเลขาฯ กิจกรรมผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร   
   ประธาน  :  ใน (๔) นี่หรือครับ  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ใชคะ ๔.๑ 
   ประธาน  :  ในตารางเขาใชวา โครงการสนับสนนุงานของผูนาํฝายคานและ 
คณะกรรมาธกิารประสานงานพรรครวมฝายคาน กรรมการนี่ไมตองไปวุนกับเขาไดไหม กรรมการ 
ไมใชเร่ืองที่สภาไปยุงเกี่ยว เขาตั้งของเขาเอง ถาใชวา โครงการสนบัสนนุงานของผูนาํฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร เอาอยางเดียวเพราะเปนตําแหนงทีอ่ยูกับเรา เอาคนเดียว โดยเทียบเคียงเงินของใคร 
ที่รวมแลวไมมากกวาประธานเรา รองประธานเรา ใชได มากกวาเดือดรอน ประธานไมมีเลยในงบจดั
สัมมนาอะไรอยางนี้ ถามีก็ใชงบสํานักงาน  
   นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  อันนีพู้ดถงึวฒันธรรมของระบอบประชาธิปไตย 
คือประธานรัฐสภาทานจะมภีารกิจ แลวกม็ีฝายธุรการคอืเรา สํานักงานเรา แตถาผูนาํฝายคาน  
ดานวฒันธรรมมันเปนนายกรัฐมนตรีเงา ซึ่งเขาจะตองมีประกบกับนายกฯ จริง ซึ่งนายกฯ จริงเขาม ี
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อยางโนนอยางนี้อะไรนี ่เพราะฉะนั้นอนันีผู้นําฝายคาน ถาคาใชจายอาจจะมากกวาประธานผูแทนราษฎร
หรือประธานรัฐสภา ผมวาไมนาจะเปนเรือ่งแปลก นาจะเปนสิง่อํานวยให 
   ประธาน  :  ไมควรครับ มันเสี่ยงไปหนอย เอาวาเราจัดสรรให และถาเขาไมพอเขาขอมา 
พอเอาจริงมันก็อยูในกรรมาธิการงบประมาณ แตมันจะดูวาเรา take sides เหมือนวาเชยีรใหมีการสรรหา  
ถึงบอกตองมตีัวเทียบวัด แตถามนัจะสูงโลดขึ้นไปนี่ ผมวานาวิตก  
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  เรียนทานเลขาฯ งบนี่ตองเสนอทานประธานรัฐสภา 
คือทานตองดู แลวของผมไมมีหรือ  
   ประธาน  :  อยางทานรองฯ วัชรินทรวา คอืมัน Absorb อยูในสํานักงานอยูแลว 
ในกิจกรรมที่ทานเปนรัฐมนตรีเจาสังกัด สํานักงานมัน Absorb อยูแลว เพียงแตวาถาไมกําหนดไวเปน 
รายงานเทียบที่ชัดเจน และยิ่งเปนของผูนาํฝายคานแลวนี่ มนักุดไมออกหรอก อันนี้ตองใชตรงโนน  
ใชตรงนี้ไป แลวเขาก็จะไมไดอะไรเลย ถาในแงในเชิงประชาธิปไตยทกุคนเหน็พองกนัหมดวา เหน็ควรวา 
เขาจะตองม ีเพราะเปนการรกัษาเสียงขางนอยไว เพียงแตวาก็ดูตัวเลขเอาตามความเหมาะสม แตอยาให
ถึงกับไปโลดมากกวาประธาน เดี๋ยวจะมองหนากันไมตดิ 
   นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ๔.๓ จัดเวทีสาธารณะของผูนําฝายคาน เพราะวาจะไมมี
คณะกรรมการประสานงานใชไหมคะ กเ็อาเปนของผูนาํฝายคานอยางเดียวจะไดตามแกดวย 
   ประธาน  :  เพราะวาวิปฝายรัฐบาลเราก็ไมไดตั้งให คือถาใสกรรมการประสานงาน 
ฝายคานมนักต็องมีคําถามวาวปิฝายรัฐบาล เพราะจรงิ ๆ เขา Absorb จากทางสาํนกันายกฯ ไดอยูแลว 
ถูกไหมครับ เราไมนาเขาไปเกี่ยวของในรูปคณะกรรมการผูนําฝายคาน สวนทานจะขอไปจัดสัมมนา เสวนา 
โดยนาํทีมของประสานงานฝายคานไป ก็เปนเรื่องของทานไป ก็ใชงบทานเซน็อนุมตัิไป ทานรับผิดชอบไป 
ก็แลวกนันาจะดีกวา เพราะฉะนัน้ก็แกสอดคลองกันหมดทุกท ีตัด คณะกรรมการประสานงานพรรครวม  
ฝายคาน ก็ตัดออก เอาผูนําฝายคานเปนตัวยืน เลนใหเต็ม ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ทานเลขาฯ คะ ยงัติดใจรายละเอียดคาใชจายยอย ชื่อผูนํา 
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎรสัญจร บอกวา ๑๒ คร้ัง ๔.๑ นี ่แลวกย็ังมีจัดกจิกรรมเวทีสาธารณะ 
ในตางจงัหวัดอีก ๔ คร้ัง ลักษณะกิจกรรม ๒ อัน มองไมเห็นวาจะตางกันอยางไร คือเพราะวา ๑๒ คร้ัง  
ไมทราบวาไปจัดที่ไหนบาง แตวามันยังมีระบุเนนวากิจกรรมเวทีสาธารณะทั้งในกรุงเทพฯ ในตางจงัหวัด  
ไมทราบมนัตางกนัอยางไร มองไมเหน็ เพราะวามันไมมรีายละเอียด คือใจไมอยากใหใชผูนาํฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรสัญจร เพราะวาเราจดัรัฐสภาสัญจรอยูแลว และรัฐสภามันก็ตองรวมทั้งคานและ
รัฐบาลอยูแลวใชไหมคะ แลวทนีี้มาแยกผูนําฝายคานสญัจร คือจะปรับช่ือใหมไดไหม 
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   ประธาน  :  คือที่มามันมาอยางไรครับ ทีม่ามาจากกลุมงานเขาเสนอมาใชไหมครับ  
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  คือที่มาคือกลุมงานเสนอมา ในสวนนี้เองอยากจะชี้แจงอยางนี ้
วาในชั้นการพจิารณาลงลกึในรายละเอียดนี่ คืออยากใหคณะกรรมการนโยบายและแผนคงใหขอสังเกต 
แลวก็ใหขอสังเกตมากเทาทีจ่ะทาํได เพราะวาในสวนหลกัรายละเอยีดแทจริงแลวนั้น คณะอนุกรรมการ 
จะขอรับไปพิจารณา แลวก็กลั่นกรอง แลวก็ดูแลใหกับคณะกรรมการนโยบายและแผนอีกชัน้หนึ่ง เพื่อไมให 
เสียเวลาตรงนี ้ขออนุญาตนาํเรียนชี้แจงตรงนี้ ในสวนทีต่ิดใจประเด็นอะไรตาง ๆ พวกนี ้เดี๋ยวคณะอน ุ
กรรมการก็จะไปเคลียร แลวก็จะนาํเสนอใหคณะกรรมการนโยบายและแผนไดพิจารณาอีกชั้นหนึ่งนะครับ 
   ประธาน  :  คือเวลาเราเสนอนี่เราตองมีรายละเอยีดไปดวยใชไหมครบั ทานกรรมการครับ 
จะฝากขอไหนอยางไร เชิญเลยครับ เร่ืองชือ่ที่ทานเปนหวงวาสัญจรอะไรที่วามนัควรจะเปนอะไร อยางไร  
ใหเขาใหหลักการมาหนอยไดไหมวา สัญจรไมเหมาะเพราะอะไร มนัอาจจะเทยีบเคียงกับถอยคําอืน่ ๆ  
ถาหลกัการเราใหไปวาอยางไร ก็ไปเดินตามหลกัการนัน้เพื่อทุกจุดมนัสอดคลองกนั คือตอนนี้ผมก็มอง 
ไมเห็น ไมไดเห็นคานอะไรนะ แตทานที่ปรึกษาบอกวา ไมใชสัญจรเพราะอะไร เพราะไปซ้ํากับรัฐสภา 
หรือเพราะอะไร อยางไร ถาเราคุยเปนภาพกวาง ๆ เปนหลักการไป แลวเขาจะไดไปปรับไดถูก 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  รัฐสภาสัญจรมันก็เปนภาพรวมอยูแลวใชไหมครับ ซึ่งมนัก ็
นาจะมีสวนรวมไดทั้งรัฐบาล ฝายคาน อะไรอยางนี้ แตทนีี้มันมาเนนย้าํวาเปนผูนาํฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎรสัญจร เหมือนกับแยกออกมาอีก คือไมแนใจวากิจกรรมเวทีสาธารณะกับสัญจร 
สาระมันตางกนัอยางไร 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ประเด็นตรงนี้คอืตัวละคนมนัคนละตัวกนั คอืในส่ิงที่เขาทาํมา
คือ ๔.๑ คือผูนําฝายคาน ๔.๓ นี่คือคณะกรรมการคือวปินั่นเอง ในเมือ่หลักการเราไมพูดถงึคณะกรรมการ
ประสานงานตรงนี้ ในการบูรณาการกค็งจดัเวทีสาธารณะคงจะไปบูรณาการกับสัญจรใหมันเปนกิจกรรม
เดียวกนัเสีย เพื่อที่จะใหมนัไปดวยกันได แตสวนดานเทคนิคที่ทานเลขาฯ ไดนาํเสนอใหขอสังเกต ก็คือวา 
ในหลักคือเวลาที่เราไปทํากจิกรรม หรือวารายละเอียดลงลึกก็ใหเขาไปวา เขาจะเชญิวิปไป หรืออะไร 
ก็สุดแลวแตนะครับ ในสวนนี้ถาเกิดวาตัวละคนมนัเปลีย่นไป การบูรณาการก็คงเปลี่ยนไปดวยนะครับ  
ขออนุญาตนาํเรียนครับ 
   ประธาน  :  คือผมไมทราบกระบวนการอยางไรจัดสรรงบประมาณ ถาเราใหเปนเหมือน 
Lump sun ไปอยางนี้ไดไหม คือเราไมตองกําหนดเขาใหทําอะไร มเีงนิกอนหนึง่ที่เรียกวาใชในการบริหาร 
กิจกรรมของผูนําฝายคานในสวนผูแทนราษฎร เหมือนลกัษณะงบรับรอง แตใหเขียนรวมภาพวาจะใชเสวนา
จัดสรรพบปะประชาชน รับฟงความคิดเหน็อะไร ก็สุดแทแตในกรอบนี่ แลวก็เปน Lump sun ไปกอนหนึ่ง 
หรือเขียนเหมอืนงานของกรรมาธิการก็ได โดยเรียนแบบ ถาเราเอาใครเปนฐานในการคิดยอดเงิน 
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ก็เขียนเนื้องานใหมนัเหมือน ๆ กับของเขาไป สวนรายการหนึ่งแตละเทาไร ๆ ไมตองไปแจงเขาหรอก 
เขาอาจจะใชเงินรายการเดียวหมดเลย โดยที่ไมใชรายการอื่นเลยก็ได อะไรอยางนี ้ใหมนัมีความคลองตัว 
ในการใชงาน อยางนี้จะดกีวาไหม เพราะวามันเหมือนกบัวาใหเรามานั่งกําหนดหัวขอใหเขาวา คณุตอง
เรียกอยางนั้นอยางนี้ ซึง่จริง ๆ แลวเขาอาจจะไมใชอะไรเลยก็ได แลวเขาก็ไปกําหนดของเขาเอง แตเราจะ
เขียนวัตถุประสงคการใชเงินเพื่ออะไร เพื่อใหเขามีกจิกรรมในการพบปะประชาชน รับฟงความคดิเห็น 
อะไรอยางนี้นะ สวนชื่อวิสิศมาหราอยางไร ก็สุดแทแตเขา อยางนั้นไดไหม ในการตั้งงบประมาณตั้งไป 
อยางนี้ดีกวาไหม 
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  แตงตั้งได  
   ประธาน  :  เนือ้งานเพื่ออะไร  
   นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เพราะเวลาวธิีคิดของงบประมาณเขาจะดูกิจกรรม เขาไมไดดู 
แคชื่อ  
   ประธาน  :  สัมมนาเทานี ้พบปะประชาชนเทานี้ อยางรฐัสภาสัญจรก็มาแตงใหมันเพราะ 
แตคือการพบปะผูนําทองถิน่ หรืออะไร ผูนําชุมชนพบกบัเยาวชน อะไรอยางนี้ หรือกลุมเปาหมายตาง ๆ  
เทานัน้เอง แตเราเขียนประสาทื่อ ๆ นี่ใหรูวาเพื่อกิจกรรมอะไร แตใหมันกวางไว มนัจะได Flexible ในการ 
ใชงานของเขาเทานัน้เองไดไหม อธิบายความอยางนั้น อันเดียวกันหรือเปลา จะไดจบ 
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  จัดเวทีสาธารณะ กรุงเทพฯ ๘ คร้ัง  
   ประธาน  :  ไมเอา จะเขียนความรวมเปน Lump sun ไป ก็เอากิจกรรมทั้งหมด  
พบปะประชาชน รับฟงความคิดเห็น รับเร่ืองรองทกุข อะไรอยางนี้ ใหมันทาํไดทุกอยาง  
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ถึงแมจะไมปรากฏรายละเอยีดกิจกรรม ความหมายของผม 
กําลังที่จะตัง้เปนงบ Lump sun มนัก็ตองมองวาบางกิจกรรมทําไดหรือไม อยูในหนาที่ของผูนําฝายคาน 
หรือวากลุมงานธุรการ คือกลุมผูนําฝายคานหรือไม ก็ตองไปดู Job description ของกลุมงานผูนาํฝายคาน 
แลวก็อํานาจหนาที่ของผูนาํฝายคานใชไหมครับ ถาถงึแมเราจะให Lump sun ไป แตรายละเอียดมันมีอยู  
เชน จัดเวทีสาธารณะ ๘ คร้ัง ในกรุงเทพมหานคร แลวกไ็ปสนับสนนุหาเสียงของพรรค เขาก็มพีรรคเดียว
ตอนนี้ พูดงาย ๆ พูดตรงประเด็นเทากับเราเอาเงนิไปสนบัสนุนการหาเสียงของพรรคใชไหม ถาเกิดมีแต
พรรคประชาธปิตยไปจัดเวทสีาธารณะอยูในกรุงเทพฯ ๘ คร้ัง ทัง้ป ๘ เดือน เดือนละครั้ง พอเขาใจ
ความหมายทีผ่มพูดใชไหม นี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยวาบางเรื่องทาํไดไหม บางเรื่องอาจจะทาํไมได 
อยางนี้  
   ประธาน  :  เร่ืองไหนที่ไมควรทําละ 
 



 ๕๔

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๖/๙ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
   นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือตองดู Job กับอํานาจหนาที ่คือเงนิควรจะตองให  
แตวาหนาที่ทีเ่ขาเสนอกิจกรรมมานีม่ันตองผานกลัน่กรองจากใครกอนหรือไม 
   ประธาน  :  ใครจะไปกรอง  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คณะกรรมการเราครับ เขาอยูในอํานาจหนาที่ที่จะตั้งไดหรือไม 
บางเรื่องเปนกจิกรรมของสํานักงาน เรายังตัดเลย หลาย ๆ กิจกรรม อยางนี้ไมเหมาะสม ถาเกิดจาก 
กลุมงานผูนําฝายคานเสนอโครงการเขามางานสาํนกังานเพื่อขอตั้งงบประมาณ กลุมงานประธานสภา 
ก็เสนอกจิกรรมมา ขอเงินจากสํานักงานเพื่อต้ังงบประมาณป ๒๕๕๒ ก็ลักษณะเดียวกนั ก็ตองดูวา 
กิจกรรมนี้เหมาะสมหรือไม อยูในอํานาจหนาที่หรือไม ผมมองอยางนัน้นะครับ  
   ประธาน  :  ตองทาํใหมนัรูวตัถุประสงคอยางนี้ไดไหม หลักการเหน็ดวย กําหนดวาควรจะ 
มีเงนิใหเขา ทนีี้ก็เขียนภาระงานมาส ิอยางไรที่จะไมใหเขาใชในพรรค ทุกอยางก็ตองกํากับดวยผูนาํ 
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในความทีค่นมันสวมหมวก ๒ ใบ คุณจะจําแนกไดไหมละ ไปวันนีไ้ปในนาม
ของพรรคประชาธิปตย ไปในวนันี้ไปในนามผูนําฝายคาน จาํแนกไดไหมละ ถาอยางนัน้ทกุกิจกรรมก็ไมได  
ก็คือเงินจัดสรรใหไมได ก็ติ่งทายวา ของผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร คือเราบอกวาใหเขาใชในหมวก
ของผูนําฝายคาน แตสมมุติเขาจะไปนัง่พรรคประชาธิปตยอยางนัน้อยางนี้ คุณทาํผดิหรือเปลาใชเงินนี้  
มันกพ็ิสูจนทราบกนัไป แตเราบอกวาผมใหเพราะเขาขอมา เขาเซ็นขอมาในนามผูนําฝายคาน ผมกต็องให 
เพราะงบนีจ้ัดใหผูนาํฝายคาน ทีนี้เราจะไปลงรายละเอียดเขา ไปหามคําพูดเขา มันพนวิสัย ใครจะไปหาม
ไดอยางไร แตถาหลกัการบอกจะจัดให กต็องกันวาเราจะกันอยางไร เพื่อไมใหเขาใชนอกกรอบที่เราให  
ก็ตองชวยกนัคิด ไมใชติงเอาตัวรอด ผมติงแลวเขาไมเชือ่ และจะเอาไปเปนเรื่องทีหลัง 
   นายวิจกัขณ นาควชัระ  :  มันไมเห็นรายละเอียดเลยวามันมีแค ๘ กจิกรรม ที่ออกเวที
สาธารณะรายละเอียดมันคอือะไร มันติงอะไรไมไดเลยนะครับ ไมเหน็ ก็ตองฝากอนุกรรมการใหไปพิจารณา 
ผมมองอยางนั้นมากกวา  
   ประธาน  :  ปญหาคืออยางนี้ ทานอนกุรรมการทานคิดมาแลว ทานบอกชื่อวา 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรสัญจร อยางนี้ ทานตงิเร่ืองถอยคําวามันไมเหมาะ เราก็ตองไปนัง่คิด
หัวขอชื่อใหเขา หรือวาใหทาํอะไร ผมก็เลยเสนอที่ประชุมบอกเอาอยางนี้ไดไหม กรรมาธิการเราก็ไมเคย
กําหนดเขาเสยีที เอาวาเขาตองการทาํอะไรที่มันเปนประโยชน พบประชาชน รับฟงความคิดเหน็ สัมมนา
อยางนี้ ศกึษาดูงาน คืออะไรที่มันเปนกิจกรรมกวาง ๆ แลวกรรมาธกิารทําได เขาก็นาจะทําได ก็บอกอันนี้
เปนงบสาํหรับผูนําฝายคานที่จะจัดในลักษณะเดียวกัน เพื่อใหมนักวาง ๆ ไมตองกําหนดหัวเรื่อง  
 
 



 ๕๕

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                        รัตนา ๖/๑๐ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
ชื่ออยางโนนอยางนี้ ซึ่งถกูใจไมถูกใจก็ไมรู อะไรอยางนี้ แตเปนเนื้องานที่เขาจะไปทํา สัมมนา ประชุม 
เชิงวิชาการ อะไรก็สุดแทแต ก็ตัดที่รายละเอียด ที่ในหวัขออะไรที่คุณวิจักขณวามาทั้งหมด แตเขยีน 
ความกวาง ๆ วาใหเขาเอาเงนิไปใชได  
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                    - ๗/๑ 
 
    
 
 
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๗/๑ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  คือไมวิตกกงัวลวาจะอยางไร แตวาเห็นควรใหสนับสนนุ แลวก็  
คณะกรรมการตรงจุดนี้ไมใชส้ินสุดหรอก ก็อยูที่คณะกรรมาธิการ อยูที่งบประมาณเขาจะใหหรือไมให  
เพราะเปนครั้งแรกที่เราเสนอเขาไป ตรงนัน้ดวยที่เราไมรูจะไดหรือไมได จะเสียเวลามากนะคะ ถาเราคิด 
หลักการวาเราจะใหกน็าจะไปได แลวรายละเอียดเดี๋ยวคอยคุยกัน ไมอยางนัน้ตัวอืน่จะติดชาไปเลยคะ  
ถูกไหมคะ แลวก็งบประมาณจะใหหรือไมใหก็ยงัไมรู 
  ประธาน  :  คืออันนี้เปนขอเท็จจริงที่เราประมวลแลว และคําเวลาเราจะของบประมาณ  
เราคิดวาเอาถอยคําที่มปีญหานอยที่สุด การชี้แจงเปนเรื่องนัน้ ๆ ก็จะมีปญหา ที่รองฯ วิจกัขณวาคือวา 
อันนี้เปนการหาเสียงไหม ๘ คร้ังอะไรนี่ เราก็ตัดหมด แตเราเขียนวาเมื่อกรรมาธิการทาํไดเขาก็นาจะทําได  
ก็เขียนคาํกวาง ๆ เหมือนที่เขียนใหกรรมาธิการไป สวนเขาอยากดูรายละเอียดวาตอนขอตั้งมาอยางไร  
ก็ใหดูอยางนี้ ก็ใหดูไป แตบอกวาสาํนกังานขอมาโดยไมมีรายละเอยีดอยางนัน้ ประเภทนัน้ เอาวา  
Behind the scene เขาขอมาในลักษณะทีว่านั้น แจงเปน ๗ กิจกรรม ๘ กิจกรรมอะไรมา ชื่ออะไร 
ก็สุดแทแต แตเราขอในภาพกวาง ๆ เปนหลักการ เอาอยางนี้ก็แลวกัน ที่ประชุมไมขัดของนะครับ สงสัยอะไร 
ถามเลยนะครับ มีอีกไหม หมดแลวใชไหม  
  ทีนี้ขอคิดเหน็ตาง ๆ ทานจะฝากอะไรไหมครับ ๖ ยทุธศาสตรที่วานี ้ทานกรรมการจะฝาก 
เพิ่มเติมอะไร หรือวานอกเหนือจากที่เราคุย ๆ ไปแลวมปีระเด็นอื่นอกีไหมที่คิดอยากจะไดขอคิดเห็นใหเขา 
ไปแกไขเพิ่มเติม เชิญครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เหตุการณปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรวันไหนคะ ยุทธศาสตร 
ที่จะปรับ  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ในสวนของคณะอนุกรรมการนะครับ คาดวาจะพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒ เมษายนที่จะถงึนี ้ในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรคือทางกรรมการนโยบาย 
และแผนฯ กบัสํานักที่เกี่ยวของ แลวกท็านรองฯ เราไดประสานไปตั้งแตตนเดือนที่ผานมาแลวนะครับ  
แตในสวนตรงนี้ก็คือก็เสนอมาครับ คือในสวนที่เสนอมาตรงนั้นคืออยากใหระบุดานตัวชี้วัดไวดวยนะครับ  
เพราะอยางที่เราทราบนะครบัวาตั้งแตป ๒๕๕๒ คือใหระดับทานรองเลขาฯ มากาํกับดูแลยุทธศาสตร 
เพราะฉะนัน้สิง่ทีท่านจะปรบัปรุงแกไขอะไรก็ตาม ผมอยากไดเปาหมายตรงนั้นดวย เพราะจะไดรูวา
โครงการที่จะตองสนับสนุนหรือวาจะตองเพิ่มเติมนั้นจะตองบรรจุลงไปอยางไร ทั้งนีท้ั้งนั้นก็เอื้อประโยชน 
เพื่อที่จะจัดทาํบันทกึขอตกลงในปตอไปไดสะดวกขึ้นนะครับ ขออนุญาตนําเรียนแคนี้นะครับ  
  ประธาน  :  ก็แจงใหทานรองฯ ที่ไมไดอยูในที่ประชุมทราบดวยนะครบั ทานสามารถ 
ปรับเพิ่มโครงการอะไรที่คิดวาจะยกเปน Highlight เพื่อใหสอดคลองกับตัวชีว้ัดที่เราเซ็นสัญญากับ 
ผูบังคับบัญชาไวได ภายในเวลาเทาไรก็วาไป มีอะไรอีกไหมครับ ทานที่ปรึกษามีอะไร เชิญครับ 



 ๕๗

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๗/๒ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ตรงนี้เปนงบประมาณของป ๒๕๕๒ นะคะ ยังไมใชบนัทกึ 
ขอตกลง เพราะบันทึกขอตกลง ป ๒๕๕๑  
  ประธาน  :  มองไวลวงหนา คืองานบางอยางตองจากปนีไ้ปแลวไปทําตรงโนน  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตเสนอทานเลขาฯ นิดหนึง่นะคะ เรานาจะม ี
การวิเคราะหยุทธศาสตรกันใหม สําหรับป ๒๕๕๓ นะคะ เพราะป ๒๕๕๒ ไมทนัแลว เรานาจะมี
คณะทํางาน สําหรับป ๒๕๕๓ นะคะ พูดไวลวงหนาเพราะเดี๋ยวจะไมทัน ป ๒๕๕๒ ก็อาจจะเพิ่มได  
ตามที่รองเลขาฯ แตละทานจะนาํเสนอนะคะ แตวาป ๒๕๕๓ นาจะมกีารวิเคราะหยุทธศาสตรเดิมไป 
ทั้งหมด ลองดูอีกที เพราะวายุทธศาสตรสุดทาย เร่ืองการจัดหาสถานที่สรางรัฐสภา ถึงเวลานัน้กอ็าจจะ
เรียบรอยกันไปแลว อะไรอยางนีน้ะคะ อาจจะตองมียทุธศาสตรใหม ก็เรียนเสนอไวลวงหนาคะ  
  ประธาน  :  กรรมการแผนฯ มีหนาที่ดูแลแผนและปรับแผน  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  คือตามที่รองเลขาฯ เขาจะเสนอมาคะ  
  ประธาน  :  หนาที่ใคร เจาภาพรับสิ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ตัวชี้วัดก็จะบน เพราะวาไมมียุทธศาสตรของตัวเองแลวคะแนน 
ก็จะไมได ก็จะเกิดปญหาเหมือนปนี ้ป ๒๕๕๑ จะไปปรับใหภายใน ๒ เมษายนนีห้รือที่วารับไป 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ขออนุญาตอยางนีน้ะครับ คือปรับคงปรับ ตองปรับเปน ๒ ระยะ 
ระยะที่เมษายนนี ้เทาที่ทานรองฯ ที่กํากับจะกระทาํไดนะครับ แตในสวนป ๒๕๕๓ ของนโยบายและแผน 
เองมีงบประมาณไวสําหรับสวนนี้อยูแลววาจะปรับใหญ ปรับเล็ก อยางไรก็แลวแต พอดีถาเกิดมีทาน 
ที่ปรึกษาตามบันทกึขอตกลงมา ทีว่าถาจะมีขอเสนอแนะดานยุทธศาสตรก็สามารถนําเอาขอตรงนั้น 
มาเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาใหกับผูบริหารระดับรองฯ ไดเหมือนกนันะครับ แตทั้งนี้ทัง้นัน้ 
งบประมาณเราขอตั้งไวในป ๒๕๕๓ ที่จะดาํเนนิการแลวครับ แตในสวนป ๒๕๕๒ คงตองไว ๆ นิดหนึง่  
เพราะวาเราตองจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณในตรงนี้  
  ประธาน  :  ไปเสนอแผนงานมาดูไดไหมวาจะเริ่มอะไร เมื่อไร อยางไร ในการปรับแผน 
ป ๒๕๕๒ ก็ดี ป ๒๕๕๓ ก็ดี เอาเปนคลืน่ตาม ๆ กันมาเลย เอามาดูจะไดกํากับดูแลวาในชวงเดือนไหน 
ควรจะทาํอะไร ๆ จะไดตามไดถูก ที่จริงเปนงานสาํคัญคืองานวางแผนตองมีมาใหดตูลอด ณ เวลานี ้
ชวงเวลาไหนของปงบประมาณ ส่ิงที่ตองทาํในอนาคต ๑ เดือนขางหนา ๒ เดือนขางหนา ๓ เดือนขางหนา  
คืออะไร ตองมีมาใหด ูโดยเฉพาะอยางยิง่ในเรื่องของแผนที่เจาตัวเปนเจาของเรื่องเองยิ่งตองมีมาเสนอ  
ทุกครั้ง ๆ ตอนนี้แผนเดินไปถึงไหนแลว ถาตนแบบแลวไมทําเองก็ไมรู จะไปใหคนอืน่เขาทําก็แปลก ๆ อยู  
เร่ืองสรุปการประเมิน เชิญครับ  
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  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ในเรื่องอื่น ๆ นะคะ จะขอรายงานใหทราบผลการประเมนิ 
ของบริษัท PA ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ คะ คุณนพรัตนชวยสรุปใหทีป่ระชุมฟงนิดหนึง่คะ  
  นายนพรัตน ทวี  :  กราบเรียนทานประธาน และคณะกรรมการทกุทานนะครับ ขออนญุาต 
ใชเวลาสัน้ ๆ สรุปนะครับ เมื่อวันศุกรที่ผานมามีการชี้แจงผลการประเมินรอบสุดทาย และชวงบาย 
มีการเจรจาตอรองบางสาํนกัอยู ผลภาพรวมขององคกรนะครับ อยางเรื่องของอุทธรณจะมีคางอยู  
สํานักรักษาความปลอดภัย สํานักรายงานการประชุมและชวเลข ที่คางเร่ืองหลัก ๆ เลยนะครับ  
  สําหรับคะแนนภาพรวมขององคกรนะครับ เราไดคะแนนรวมอยูที่ ๔.๓๒ นะครับ  
ถาแยกตามมติ ิดานพันธกิจได ๔.๕๖ ดานผูรับบริการและสาธารณะได ๔.๓๓ นะครับ ดานประสทิธิภาพ 
ทางการเงนิได ๓.๕๘ ดานกระบวนการภายในได ๔.๔๕ ดานการเรียนรูนวัตกรรมได ๔.๒๓ ถาภาพรวม 
ทั้งหมดของระดับองคกรเปรียบเทยีบปที่ผานมาคะแนนลดลงนะครับ สาเหตุลดลงเนื่องจาก ๑. การกําหนด 
ตัวชี้วัด ผูประเมินเนนคุณภาพ การทาํงานเพิ่มมากขึ้น หมายความวาน้ําหนกัในระดบั ๔ ระดับ ๕ จะเขมขน 
มากกวาปที่ผานมานะครับ และตัวชี้วัดบางตัวถูกปรับ มีการปรับเปลีย่น บางตัวทีถ่งึเปาหมายแลวจะไมวัด 
เราวัดตัวที่เพิม่ข้ึนนะครับ ตัวชี้วัด ๓ ตัวแรกที่ไดคะแนนต่ําสุด คืออัตราการเบกิจายงบลงทุนไดคะแนน  
ระดับ ๑ จาํนวนเหตุการณละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาที่มนีัยสําคัญไดคะแนนอยู 
ระดับ ๑ แลวก็ตัวที ่๓ ระดบัความสาํเร็จในการจัดทําแผนฉุกเฉนิไดระดับ ๓ นะครบั  
  สวนถามองดูในระดับของแตละสํานกัและกลุมงานนะครบั คาเฉลี่ยของสํานักและกลุมงาน 
ภาพรวมนะครบั เฉล่ียได ๔.๒๙ คะแนนทีต่่ําสุดคือ ๓.๓๗ คะแนนที่สูงสุดคือ ๔.๖ ครับ สํานกัและกลุมงาน  
ที่ไดคะแนนต่าํสุด ๓ สํานกันะครับ สํานักการพิมพไดคะแนน ๓.๓๗ สํานักความสมัพันธระหวางประเทศ  
ได ๓.๖๐ สํานกัองคการรัฐสภาระหวางประเทศ ๓.๘๓ นะครับ  
  ถาภาพรวมของแตละตัวชี้วดัที่ไดคะแนนต่ําอยูนะครับ ตัวที่ ๑ ระดับความสาํเร็จในการ 
ปรับปรุงการใหบริการตามขอเสนอแนะของผูรับบริการไดคะแนน ๑.๕ ตวัที ่๒ การดาํเนนิงานที่แสดงถึง 
ความใหมหรือนวัตกรรมไดคะแนน ๑.๕ ตวัที ่๓ ระดับความสาํเร็จในการพัฒนาระบบขอมูลและความรู 
ไดคะแนน ๒.๐๐ ตัวที ่๔ ระดับความสําเร็จในการเตรียมความพรอมในการจัดทําบญัชีตนทนุผลผลิต 
ตอหนวยไดคะแนน ๒.๗๕ นะครับ อันนี้คอืตัวชี้วัดที่ต่าํ ๔ ตัวครับ  
  ตัวชี้วัดทีม่ีการอุทธรณในชวงแรกกันมากนะครับ คือการจัดทําเตรียมความพรอม  
การจัดทาํบัญชีตนทนุผลผลติตอหนวย ซึง่ปที่แลวเปนการนํารองแคสํานักเดียว ปนี้เปนการทําทุกสํานัก 
และอีกตัวหนึง่คือระบบบริหารความเสี่ยงนะครับ  
  ตัวชี้วัดที่ตอนนี้ยงัตกลงกับ PA คางอยูคือเร่ืองจํานวนเหตุการณละเมดิการรักษา 
ความปลอดภยัของรัฐสภาทีม่ีนัยสาํคัญ คอืเขาใหคะแนน ๑ ตรงนี้เขาวัดตรงเหตุการณที่บุกเขามารัฐสภา 
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แลวก็ตัวชี้วัดระดับความสาํเร็จในการจัดทาํแผนฉุกเฉนิทีไ่ดระดับ ๓ อยู ๒ ตวันี้คืออยูระหวางการพิจารณา 
ของบริษัท PA ครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ยังไมเสร็จใชไหม  
  นายนพรัตน ทวี  :  เขายังพิจารณารายละเอียดดูอยูครับ เพราะเราอุทธรณตรงที่ละเมดิ 
  ประธาน  :  อุทธรณวาอยางไร  
  นายนพรัตน ทวี  :  คือนัยของการอทุธรณคือละเมิดตัวนัน้ คือตัวชีว้ัดตัวนีว้างไววา 
ถามีละเมิด ๑ คร้ัง เราตองได ๑ คะแนน ถาไมมีละเมิดเราถึงจะได ๕ นะครับ ตัวนีก้็คือนัยสําคัญของ 
การละเมิด ตรงนัน้คือเหตุการณละเมิด วนันั้นเราชี้แจงกนัครับ ทานรองฯ ก็ชี้แจงวาเหตุการณละเมิด 
เราปลอยใหละเมิดเพื่อความปลอดภัย ปลอยใหเขามาเพื่อความปลอดภัย ถาเกิดเราไปอยูตรงนัน้  
เราไปมีการกระทบกระทัง่อาจจะมีอะไรบานปลายมากกวานั้น เพราะฉะนัน้คือเรามองวาเราควบคมุ 
สถานการณไดเพื่อไมใหเกดิเหตุที่ใหญโตมากไปกวานัน้ครับ  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ขออนุญาตนะคะ ของสํานักการประชุม ไมทราบรองฯ วิจักขณ 
ดูหรือเปลา งานนวตักรรมหายไปนะคะ ที่จริงแลวเขากท็าํงานคูกับสารสนเทศซึง่เสนอเปนนวัตกรรมมา 
เพราะฉะนัน้คะแนนของสาํนักการประชุมจะตองไดดวย ไมใช Blank ไวเฉย ๆ ถูกไหมคะ หมายถึงวา 
เปนงานรวม งานที่เสนอ ๒ สํานักงาน คืออันนี้จะวางไปเฉย ๆ ไมมีในนี้ คือเหมือนเขาขาดนวัตกรรม  
นึกออกไหม แตวาทีจ่ริงแลวเปนงานของเขาดวย  
  นายนพรัตน ทวี  :  คืองานที่เขาเสนอขึ้นไปสูการจัดทาํนวตักรรมเปนงานที่มกีระบวนการ 
จัดซื้อจัดจางเขามากอนแลวเนื้องานจะไดออกไปได แตปรากฏในหลักเกณฑที่เขารายงาน PA ไปนี่  
งานไมสามารถจัดซื้อจัดจางซื้อวัสดุเขามาได เพราะฉะนัน้เขาจงึไปขอ PA ใหลดไมวดัเขา ขีดตัวนีค้ือ 
ไมขอวัดครับ PA เขาก็ประเมินมาอยางนัน้ครับ  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตชี้แจงคะ คือในสวนของสํานกัการประชุมกับ 
สํานักสารสนเทศ ตองบอกกอนวาในปที่ผานมาเปนที่เร่ืองของการจัดทําขอตกลงวาตางคนตางเสนอมา 
เพราะฉะนัน้ PA ก็จะกาํหนดมายโซนเฉพาะในสวนที่เปนรายสาํนกัออกมา แตสํานกัการประชุมมาขอปรับ 
เพิ่มตอนหลัง อันนีห้ลังจากที่คะแนนออกไปแลวใชไหมคะ ก็เลยมาขอประเมินรวมกับสํานักสารสนเทศ  
ซึ่งจริง ๆ แลวโดยหลักการทีเ่ราจัดทําขอตกลงในปที่ผานมา ซึง่เมื่อปทีแ่ลวที่เราประเมนิในการที่เรา 
จะเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามจะตองเริ่มเจรจาเปลี่ยนแปลงตั้งแตแรก แลวตองขออนญุาตจากทานเลขาธิการ 
ถึงจะดาํเนนิการได ซึ่ง PA กาํหนดเงื่อนไขอยางนัน้มาตัง้แตแรก แตอันนี้สํานักสารสนเทศมาขอบอกวา 
จะเอาสํานักการประชุมมารวมประเมนิดวย ก็เลยชี้แจงบอกวาดาํเนนิการไมได เพราะวาตั้งแตข้ันตอน 
การวัดแลวไมไดกําหนดมาวาเราจะวัดรวม อยางปที่ผานมาเรามกีารวดัรวมวาอนันีค้ือ ๓ – ๔ สํานักรวมกัน  
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  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  งานเปนงานคู คร้ังที่แลวทีเ่วลาพจิารณาถาทาํงานคูใหทัง้คู คอืเรา 
จะไปใหฝายหนึ่งฝายใดไมได เพราะฉะนัน้คณะกรรมการที่พจิารณานวัตกรรมยงัมเีสียงที่แตกตางกนั คือ 
โดยหลักแลว สมมุติวางานชิ้นเดียวอีกคนหนึง่ได อีกคนหนึง่ไมได ก็ดูไมยุติธรรมใชไหมคะ เราก็ไมรูอยูดี ๆ  
เปน Blank ไปอยางนี้ก็เปนความแปลก แตวางานประมวลผลที่เสนอ ประมวลผลในหองประชุมอะไรนี่ละ  
แลวก็ทางสาํนกัสารสนเทศกท็ําหนงัสือยนืยันมาวาเปนงานทํารวม ยนืยันมาในนวัตกรรมนะคะ คือเขาก ็
ยอมรับวาไมใชงานของเขาคนเดียว  
  นายนพรัตน ทวี  :  ขออนุญาตชี้แจงอยางนีค้รับ คือตนน้ําครับ เขาแยกกันทําอยู ปรากฏ 
ในระหวางปทาํขอตกลงแยกกันอยู พอผลการประเมนิเขาก็จะรายงาน PA ตลอดวาเปนอยางไร ๆ จน PA  
เขาก็ โอ.เค. เขาประเมินมาแลววาเปนตรงนี้ขอไมวัด แตพอปลายน้ําเรามาพิจารณานวัตกรรมดีเดน  
ทั้ง ๒ สํานกัไปรวมกนัดวยวิธีทัง้ ๒ สํานกัยอม แลวก็จะมาเสนอคณะกรรมการ ผมก็ไมแนใจนะครับ  
พอไปบอกกับ PA บอกไมขอประเมิน แตพอสุดทายจะมคีะแนนลงมา PA เขาคงยงัไมลง ไมรูจะลง 
ตรงไหนได 
  ประธาน  :  พูดเรื่องเดียวกนัหรือเปลา นวตักรรมมีอันเดยีว 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  อันเดียวกนั เปนงานชิน้เดียวคะ  
  ประธาน  :  มีงานชิ้นเดียว มีกรรมการนวตักรรมฯ เปนการประเมนิผลงานในหองประชุม 
ใชไหม ก็ลองเช็คดูนิดหนึง่วาที ่Blank ไวของสํานักการประชุมในเรื่องของนวตักรรมนีไ่ปของดเวนไมใหวัด 
เร่ืองอะไร ถาเปนเรื่องของประมวลผลในหองประชุมและอันเดียวกันที่เขาเสนอมาก็ตองไปคุยกันใหม และ 
เจาสํานักเขารูหรือเปลาวาถกูถอดออกไปทั้ง ๆ ทีเ่ขามีสวนงานรวมดวย หรือเปนงานชิ้นอืน่ที่เขาขอละ 
เพราะวาไมมกีารจัดซื้อจัดจางอยางที่วา เพราะพูดแลวเหมือนคนละเรือ่ง มกีารจัดซือ้จัดจางกับเร่ือง 
ของการทาํอะไรในหองประชุมอะไรนี่เร่ืองเดียวกนัหรือเปลาไมรู ไมแนใจ  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เร่ืองทีพ่ิจารณานวัตกรรมนะคะ เขามีบนัทกึมาคะ หมายถงึ 
มีบันทึก ผอ. สํานักสารสนเทศเขาบันทึกรวมมา บอกวาสํานักการประชุมเปนสาํนกัหลักที่ทาํงานรวมกนั  
คือเขาก็ตองละอายใชไหมคะวาไมใชงานของเขาคนเดยีว เปนงานคู ยกตัวอยางอยางนี้ กแ็ลวแตวา 
จะใหหรือไมให แตทกุททีี่เราพิจารณาถาอยางนี้คือใหทัง้ ๒ สํานัก หลกัการนะคะ แลวเราก็ตองสือ่สาร 
กับ PA และปนี้ก็ผิดพลาดอยางมากทีว่าเราประกวดนวตักรรมไปแลว หนวยที่ไดนวตักรรมก็ไมไดส่ือสาร 
กับ PA วาคนนี้เคยไดนวัตกรรมมาแลวและตอยอดไปอยางไร คือกม็สีวนเสริมในการที่จะสนับสนุน 
การใหคะแนน เพราะฉะนั้นแตละสํานักกม็าทวงวาแลวอยางนัน้เราประกวดนวัตกรรมไปมีประโยชนอะไร  
เปนงานในป ๒๕๕๐ ดวยนะคะ เพราะฉะนั้นเราตองตั้งหลักใหด ีใหความยุติธรรมกบัทุกสาํนกั คอืหลัก 
 



 ๖๑

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๗/๖ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
ของพี่จะเปนอยางนีน้ะคะ หมายถงึวามองภาพรวม มองทุก ๆ สํานัก เราจะแบบมารีบดวนทําแลวผิดพลาด
อยางนี้ เด็กเขาก็คิดมากคะ 
  ประธาน  :  กลับไปดูขอเท็จจริงกอนอยาเพิ่งวากนั ดูขอเท็จจริงกอนคอือะไรอยางไร  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ทานเลขาฯ ครับ เปนขอเท็จจริงคือของสํานักการประชุมนี้  
นวัตกรรมคือเครื่องจับเวลาอภิปราย ซึ่งปจจุบันนี้ไมมีการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากเจอปญหาวาอาจารย 
ที่มารับทําตรงนี้เขากถ็อนตวัออกไป เนื่องจากเขาไมมีสิทธิที่เขาไดรับทนุไปเลยทาํไมได แลวก็ปจจุบันนี ้
คือมีของทางเทคโนฯ มารับใหมซึ่งทําในนามของมหาวทิยาลยั เขากาํลังดําเนินการอยูพรอมกับงบประมาณ 
เพิ่มเติม และคิดวาทางสาํนกัการประชุมวาเรื่องนี้ไมสําเร็จในการจัดซือ้จัดจางเลยขอไมวัดแคนั้นเองครับ  
  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้กเ็ปนเรื่องคนละเรือ่งกับเร่ืองของสื่อสารบนบลัลังกของสาํนกั 
สารสนเทศ เพราะแตเดิมส่ือสารบนบัลลังก ผมไมรูเนื้องานของสาํนกัสารสนเทศวาเขาเสนอเรื่องอะไร  
แตเทาที่รูของสํานักการประชุมคือเร่ืองที่ไปจางเทคโนฯ ทีแรกทาํในนามบุคคล เราบอกวาบุคคลเราไมเอา  
เราตองการสถาบัน เขากเ็ลยคิดราคามาใหม ซึ่งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจางทําไมทัน อันนีท้ราบ 
แตไมแนใจเปนชิ้นงานเดียวกับสํานักสารสนเทศหรือเปลา เพราะสาํนกัสารสนเทศตอนนี้ไมไดเกี่ยวของเลย 
เราไปจาง Outsource  
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ของสํานักสารสนเทศเปนเครื่องลงคะแนนและตรวจสอบป 
ประเมินผลคะแนนผูสมควรเปนสมาชิก คนละโครงการกันครับ 
  ประธาน  :  ตั้งแต สสร. โนนนะหรือครับ 
  นายประวิช ตั้งใจมั่น  :  ป ๒๕๕๐ ครับ  
  ประธาน  :  สรุปแลวงานเปนคนละกิจกรรม แลวอันนีท้ี่ Blank ดํา ๆ คอือะไร  
  นายนพรัตน ทวี  :  อันนี้คือคะแนน เวลาคดิคะแนนตัวนีจ้ะไมมีของสํานักครับ เขาจะโยง 
มาเฉพาะองคกรครับ  
  ประธาน  :  เร่ืองแผนตรวจสอบภายใน แลวก็ประสิทธิภาพดาน รปภ. ใหคิดภาพรวม 
ขององคกรเลย  
  นายนพรัตน ทวี  :  แตจะไปเปนคิดพันธกิจของ รปภ. จะไปอยูในมิตทิี ่๑ ของ รปภ. ครับ  
  ประธาน  :  แลวคุณธรรม จริยธรรมของลูกจาง  
  นายนพรัตน ทวี  :  อันนี้จะคดิใหทุกสาํนกัครับ กระจายไปทุกสาํนกัครับ  
  ประธาน  :  มี B ๒.๑ กับ B ๒.๒ แนวทางกับผลสํารวจ อันนัน้คือมาตรการใชไหม  
  นายนพรัตน ทวี  :  มาตรการเราได ๕ ครับ แตผลสํารวจได ๓.๒๔ ครับ 
  ประธาน  :  เชิญครับ 



 ๖๒

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๗/๗ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  พอดีเปนประธานเรื่องคุณธรรม แนวปฏิบัตไิด ๕ แตผลสํารวจ 
ถามออกไป ๔๐๐ ฉบับ ตอบมา ๑๑๖ ก็ถอืวาตอบเยอะ แตคนที่ตอบใน ๑๑๖ เขาวาเราอยูในระดบัที่  
๗๒ เปอรเซ็นตคะ ความดีเร่ืองคุณธรรมไมถึง ๗๕ ถา ๗๕ เราจะได ๔.๐๐ คือการถามความเหน็ก็ยาก 
ที่เราจะไดคะแนนสงู แตก็ถาม สสร. ถาม สนช. ถามบุคคลสวนราชการที่ติดตอกับเราคะ  
  ประธาน  :  เราปลอยไปเทาไรครับ แลวรับกลับมารอยกวา  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  คือคนออกแบบสอบถามเขาเปนคนนําสงแบบสอบถามแลวมา 
ประมวลผลเอง ถาผลสํารวจแบบนี้สวนใหญเราจะไดไมสูงมากคะ  
  ประธาน  :  เราก็ตองหาใหม เพราะนี่คือบทเรียน เพราะฉะนัน้ของใหมเราตองหา 
วิธีการใหม เพราะดูวาวิธีอยางนี้ไม Work กับเรา ก็ดูวามวีิธีการอื่นที่มาเสริมไหม อันนี้สํานักตาง ๆ  
เขาเหน็หรือยงัครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เห็นแลวคะ  
  ประธาน  :  แลวมีกระบวนการอยางไรตอไป สรุปผลการประเมิน 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เมื่อวันศุกรก็แจกตรงนี ้แลวก็ให PA มาชีแ้จง แตบางสาํนัก 
ก็จะขออุทธรณ บายวันศกุรเขาก็ไปพบ PA แลวก็มีการอุทธรณเสร็จแลว และประชมุพรุงนี้ อ.ก.ร. ประเมนิฯ 
PA ก็จะมานาํเสนอ อ.ก.ร. วนัพรุงนี ้แลวกจ็ะเสนอ ก.ร. วันจนัทรที่ ๓๑ พอเหน็ชอบเราก็จัดสรรเงนิรางวัล 
ตามคะแนนทีป่ระเมินคะ 
  ประธาน  :  ภาพรวมองคกรเทาไรครับ  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ๔.๓๒ ซึง่ก็คือ ๙๐.๐๐ เปอรเซ็นต ปที่แลวเราได ๔.๕๖  
ซึ่งคือ ๙๕ เปอรเซ็นตคะ  
  ประธาน  :  ต่ํากวาปที่แลว  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  คะ ลดลง โดย PA ก็ชี้แจงวาเขาวัดเชงิคุณภาพเขมขน 
ยิ่งกวาเดิม แลวก็มีตรงการรักษาความปลอดภัยที่เราได ๑ เพราะมีม็อบปนร้ัว อะไรอยางนี้คะ ปทีแ่ลว 
เราได ๕ เต็ม เพราะวาไมมีเหตุการณที่เปนเรื่องนัยสําคญั  
  ประธาน  :  เร่ืองม็อบพูดตั้งแตกอนทีท่ํากบั PA แลว บอกวาทําไมเราไปเอาเหตกุารณ 
ภายนอกซึ่งเราคุมไมได จริง ๆ เหตกุารณภายนอกคมุไมไดอยูแลวไมรูม็อบจะมาเมือ่ไร ถามา ๓ ท ี
ติดลบเลย ตองอะไรที่เปนตัวแปรที่มีผลในการทํา สมมตุิมีม็อบเขามา เรามีมาตรการในการแกกนัอยางไร 
ที่ตามมา นาจะเปนอยางนัน้มากกวา อยูด ีๆ มาติดลบเฉย ๆ โดยที่คุมไมได เขาจะบุก ไปสรางเงื่อนไข 
ใหเราติดลบ 
 



 ๖๓

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๗/๘ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ขออุทธรณที่อุทธรณไปคือวาเมื่อเขามาแลวเราคุมเขาได  
แลวเราผลักดนัเขาออกไปไดโดยไมมีเหตรุาย นี่ที่เราทาํออกไปนะครับ  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เราอุทธรณเขาไปแลวใชไหม  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  อุทธรณไปแลว ยงัไมมีผล คอืเนื่องจากปลอยใหเขามา  
เนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจไมทําหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ที่เราประสานไปใหเขาติดตอมาเพื่อมาดูแล  
สภาเรา ๒ กองรอยอยูถนนอูทองในหมดเลยครับ ไมเคยเขามาอยูขางใน ถามวาทาํไมไมเขามาชวย 
บอกวากลัวเปนแบบแถวสวนสยามทีน่ายเขาถูกปลด นี่ทีร่าชการไมใชที่สาธารณะ คณุมีอํานาจหนาที ่
ดําเนนิการเมือ่มีการบุกรุก ผมคุยกับเขาอยางนี้ดวยซ้ํา วันนั้นผมก็เพิง่พักรอนไปกลบัเขามาพอดี 
เจอ Jackpot พอผูบัญชาการนครบาลมาเขาก็บอกกท็ําตัวเปนการเมอืงไปแลว ไปนั่งเจรจาแปะอยูกับเขา
อยางนี้ใชไหม ทัง้ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติส่ังใหดําเนินการตามกฎหมายแลวไมทํา อยางนี้จะทํา
อยางไร ใชไหมครับ กําลงัเรามีอยู ๒๐ กวาคน ของเขา ๒ กองรอยแตวาไมทําอะไรเลย จนขางเรา  
Block เสร็จเขาถึงมา Block ตอจากเรา เราใชเจาหนาทีข่องเรามา Block ม็อบขางหนาไวไมใหขยับเขยื้อน 
ไปไหน 
  ประธาน  :  อันนัน้คือขอเทจ็จริง แตส่ิงทีผ่มพูดคือวาเงือ่นไขที่จะบอกวาเราทาํดีหรือทํา 
ไมดีนี่กลายเปนวาอยูที่ปจจัยภายนอก ซึง่เรากํากับดูแลไมไดเลย ถาบอกใหเราทําอะไรแลวเราทําแลวไมดี 
อันนี้โทษตวัเองกไ็ดคะแนนนอยเหมือนทาํขอสอบ ถูกไหม อันนี้ขอสอบมาจากภายนอก มาอยางไรก็ไมรู 
แลวบอกใหเราไปกัน บอกอยาใหมีม็อบ บอกกั้นไดที่ไหน แลวปรากฏเปนตัวที่ใหคะแนนเรา เพราะฉะนัน้ 
ตัววัดตรงนี้ใชไมได คือใหดูวาเมื่อเกิดเหตกุารณแลวมีมาตรการที่เขามาเสริมหรือแกกันอยางไร อยางนัน้
มากกวา เปนเรื่องที่เขาควรจะใหคะแนนเรามากกวา คือเราทําในกรอบอํานาจของเราเพื่อจะแกไมให 
เกิดขึ้นอีก ถูกไหม ไมควรไปกําหนดเงื่อนไขอยางนี้ เงื่อนไขอยางนีก้็แพวันยงัค่ํา  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คือ PA ตองเขาใจ 
  ประธาน  :  แตไมปรากฏ คือเราบอกตัวชีว้ัดกําหนดไวแลวบอกไมมีการบุก พอมีบุก 
ก็ตองแพเขา ถูกไหม อยางนี้ก็ตองไปกาํหนดเงื่อนไขใหมปตอ ๆ ไป  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  คืออยางนี้ครับ การกาํหนดตัวชี้วัดตาง ๆ บางทีถาผมบอก 
ไมรูเร่ืองก็ไมได เพราะผมคมุอยู  
  ประธาน  :  ผมบอกแลว ทีน่าเจ็บใจคือผมพูดแลว บอกอยางนี้ตายทั้งปไมมีไดหรอก  
เพราะวาเหตบุุคคลภายนอกคุณจะไปหามเขาไดอยางไร พูดก็ไมฟงกนั ไมรูจะวาอยางไร  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เวลาทําออกมาแลวไมผานผม ยงิตรงไปโนนเลยอยางนี ้
 



 ๖๔

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ             สมร ๗/๙ 
วันองัคารที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  ประธาน  :  พูดทั้งหมด ทั้งหวัหนา รปภ. ทัง้ผูอํานวยการสํานักพูดหมด บอกวาคุณทาํ 
อยางนี้คุณตาย ไมมีวนัชนะหรอก  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ตัวชี้วัดออกมาแลวโดยที่ผมไมเห็น  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  PA เขายนืยนัวาตัวชีว้ัดเราเองไปทาบอกแมแต ๑ คร้ัง  
เราก็ ๑ คะแนน  
  ประธาน  :  อวดเกงดวย 
  นายอมุาสวี สอาดเอี่ยม  :  ถึงบอกวาการแกไขปญหาทีเ่ราอธิบายเยอะ ๆ เขาก็บอก 
เขาให ๕ เต็มแลว เพราะเราแกไขปญหาได แตวาเมื่อมมี็อบอยางมีนยัสําคัญ ๑ คร้ัง เราตอง ๑ คะแนน  
ทันที เขาตอบเราแบบนี้  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ถามเขานะครบัวาทําไมถงึเขียนตัวชีว้ัดอยางนี้ ก็มีแผน 
ปฏิบัติการรวมกันกับตํารวจนครบาลวาเขาแจง แตเมื่อฝายทีป่ฏิบัติมีหนาที่ปฏิบัติ Block ขางนอกไมปฏิบัติ 
หนาทีก่็สุดวิสัยของเขา ถาเขาปฏิบัติหนาที่เขามาไมไดครับ ๑๐๐ เปอรเซ็นตอยูแลว แตเขาไมปฏิบัติหนาที ่
ตามแผนรวมกัน เขาจะมีแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางการปองกนัมอ็บ  
  ประธาน  :  เงื่อนไขวาถามีการปฏิบัติตามแผนแลว นั่นหมายความวาเรารับรองแผน 
ของเรา แลวเมื่อไรที่ไมปฏิบัติตามแผนของเรา เราบอกไดเลยวาเพราะคุณไมปฏิบัติตามแผนของผม  
จึงเกิดเหตุการณอยางนี้ เพราะฉะนั้นคุณหกัคะแนนผมไมได อยางนี้ยงัพอฟง คือเอาแผนเปนตัวยนื 
ซึ่งเราบอกวาเราวิเคราะหแลววาแผนนีถ้าทําตามผม ๑๐๐ เปอรเซ็นตไมมีทางเขามาได ถูกไหมครับ  
แตทีนี้เราไปเอาเงื่อนไขวาการบุกมาเปนเหตุใหคะแนน แลวคนอื่นบุกเปนเหตุใหคะแนน จะไปหามเขา 
ไดอยางไร ไมใชพอแมม็อบจะไดหาม หยดุ ไมใหเขามา เปนไปไมไดเลย แพตั้งแตกาํหนดเงื่อนไขแลว  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :   คือเงื่อนไขไมรูใครกําหนดมา  
  ประธาน  :  นาเจ็บใจตรงบอกแลว บอกอยางนี้แพ กาํหนดเงื่อนไขอยางนี้แพ อันนี้ผมไมรู  
พูดกันจะ ๆ อยางนีน้ะครับ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ก็บอกวามีแผนแลว ก็เอาเหตุผลเร่ืองแผนไป คะแนนก็เพิ่ม 
ไปอีกนิดเดียว  
  ประธาน  :  มีเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ ไมมี ก็ขอขอบคุณครับ ผมขอปดประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๕  นาฬิกา 
กลุมงานชวเลข ๓ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 


